
แจงศก.ฟนฟูอยางชาๆ

หน้ีครัวเรือนพุง14.5ลล.

สกัด‘ฝดาษลิง’ตั้งแตสนามบิน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ วาที่ผูวาฯ กทม.ลงพื้นที่คลองลาดพราว พรอมนายวิโรจน ลักขณาอดิศร ผูสมัครผูวาฯ กทม.พรรคกาว

ไกล และวาที่ ส.ก.พรรคเพ� อไทย โดยขึ้นเรือสํารวจเสนทางคลองลาดพราวเพ� อแกปญหาน้ําทวม ในชวงบายวันที่ 23 พ.ค.

‘นองเหลิม’ประกาศจอง-ก.ก.รวมเสียงวัดพลัง/‘บ๊ิกตู’ปดโยงรบ.
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ไทยโพสต • นายกฯ ปดขาวเงินเฟอไทย

สูงสุดในโลก ชี้จัดอยูในกลุมต่ําสุด ยัน ศก. 

กําลังฟนฟูอยางชาๆ ไมถือวาชะลอ หวัง

ตัวเลขนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน “สภาพัฒน” เผย

ไตรมาส 1/65 การจางงานเพิ่มขึ้น 3% 

แตะ 38.7 ลานคน ขณะอัตราวางงานอยู

ที่ 1.53% ต่ําสุดนับแตเกิดโควิด เปดขอมูล

ป 64 หนี้สินครัวเรือนมีมูลคา 14.58  ลาน

ลาน ขยายตัว 3.9%  

เม� อวันจันทร ท่ีทําเนียบรัฐบาล พล.อ.                                                        

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม ใหสัมภาษณวา เร� องเงินเฟอ

หลายคนเปนหวง รัฐบาลเองก็เปนหวงใน  2                                                             

ปจจัย คือราคาน้ํามัน ซึ่งเปนตนทุนคาขน 

สง รัฐบาลก็ชวยตรงนั้นไปแลว ราคาหมวด

อาหารใชมาตรการลดภาษีสรรพสามิต ภาษี

ศุลกากรตางๆ เพ� อชวยเหลือตนทุนการขาย

ปลีก โดยใหกระทรวงพาณิชยพิจารณาดํา                                    

เนินการตามพันธะหนาที่ ทุกประเทศเดือด

รอนเหมือนกันหมด ของเราเดือดรอนรัฐบาล                                                           

ก็ดูแลอยางเต็มที่ สวนกําลังซื้อภาคประชา 

ชนคาเงินบาทออนตัว ฉะนั้นเปนประโยชน

ตอการสงออกของเรา โดยเฉพาะสินคาดาน

การเกษตรปนี้ราคาดี 

“ถาจะมองเศรษฐกิจของเราตอนนี้                                      

ถือวาอยูในชวงฟนฟูอยางชาๆ ไมถือวาชะลอ 

ถาเทียบตั้งแตเกิดการแพรระบาดโควิดมา 

ทําเนียบรัฐบาล • ศบค.รายงานพบติดเชื้อ

โควิดใหม 4,099 คน เสียชีวิตลดลงเหลือ 

29 ราย นายกฯ พอใจนักทองเที่ยวเขาไทย

แลวกวา 1 ลานคน หลังเปดประเทศเต็ม

รูปแบบ เปดเพิ่มดานไทย-ลาว “ชองเม็ก” 

ขณะที่กรมควบคุมโรคกางแผนสกัดฝดาษ

ลิง สแกนเขมตั้งแตสนามบิน

เม� อวันที่ 23 พฤษภาคม ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงาน

สถานการณโควิด-19 ในประเทศไทยวา พบ                                                              

ผูติดเชื้อรายใหม 4,099 ราย ติดเชื้อใน

ประเทศ 4,097 ราย มาจากระบบเฝาระวัง

และระบบบริการ 4,085 ราย มาจากการ                                                           

คนหาเชิงรุกในชุมชน 12 ราย เปนผูเดิน

ทางมาจากตางประเทศ 2 ราย ไมมีผูปวย                                                           

รายใหมจากเรือนจํา หายปวยเพ่ิมข้ึน 8,856 

ราย อยูระหวางรักษา  51,006 ราย อาการ

หนัก 1,042 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ  521 

ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 29 ราย เปนชาย 15 

ราย หญิง 14  ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 26 

ราย มีโรคเรื้อรัง 2 ราย
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เกียกกาย • “ชวน” ตรวจความพรอม  

หองประชุมสภา กอนเปดสมัยประชุมฝง ส.ส. 

นัดแรก 25 พ.ค. ขณะที่รัฐสภาเตรียมเปด

สโมสรครบครัน ทั้งหองสปา นวด ตีกอลฟ 

ซอมรองเพลง เตนลีลาศ บริการทานผูทรง

เกียรติ “ครูหยุย” ปดไมเคยรูเร� องหอง

สันทนาการ โบยเปนเร� องการออกแบบกอ 

สราง ประธานวิปรัฐบาลมั่นใจรัฐบาลผาน

ซักฟอกได เตือนฝายคานอยาคิดคว่ํางบฯ 

66

ที่รัฐสภา เวลา 13.00 น. วันที่ 23 

พฤษภาคม นายชวน หลีกภัย ประธานสภา

ผูแทนราษฎร นํานางพรพิศ  เพชรเจริญ 

เลขาธิการสภา, นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ ที่

ปรึกษาประธานสภา และขาราชการที่เกี่ยว 

ของ ตรวจความพรอมของหองประชุมสภา

ผูแทนราษฎร หลังจากมีพระราชกฤษฎีกา

เปดสมัยประชุมเม� อวันที่ 22 พ.ค.ที่ผานมา                                                   

โดยสภาจะประชุมนัดแรกในวันที่ 25 พ.ค.  

นี้ รวมถึงวันที่ 26-27 พ.ค.ดวย จากนั้น   

จะบรรจุระเบียบวาระการประชุมเพ� อพิจาร                                                            

ณารางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ 2566 เบื้อง

ตนกําหนดไว 3 วัน คือวันที่ 31 พ.ค.-2  

มิ.ย. จากนั้นจะประชุมตามปกติทุกสัปดาห 

ซึ่งบางสัปดาหอาจเพิ่มการประชุมวันศุกร

เปนพิเศษ

กรุงเทพฯ • คนกรุงเทพฯ ออกมาใชสิทธิ์ 

60.73% “ชัชชาติ” นําโดงกวาดคะแนน 1.3 

ลานเสียง ลงพื้นที่คลองลาดพราวรวมกับ

วาที่ ส.ก.กาวไกล-เพ� อไทยทันควัน หวังแก

ปญหาน้ําทวมใน 4 เขต บอกเปนมิติใหม

ทางการเมืองที่ทําเพ� อคน กทม. “พท.-ก.ก.” 

เริ่มวางเกมชิงเกาอี้ประธานสภา กทม.แลว 

เพ� อไทยอางได 20 เกาอี้ตองคั่วตําแหน�ง  

“นองเหลิม” ประกาศจองแตไกโห “กาวไกล” 

หวังรวบเสียงวัดพลัง ขณะที่ “บิ๊กตู” ฉุน

ถูกถามผลคะแนนแลนดสไลด  ปดไมเกี่ยว

เรตติง รบ.-คะแนนนิยม บอกใหดูตอไปจะ

ดีขึ้นไหม “แมว” โผลวิเคราะหชี้ผลเลือก

ตั้งสะทอน 3 ป.หมดสภาพขายไมออก เช� อ

เลือกตั้งใหญซ้ํารอยแน�

เม� อวันจันทรที่ 23 พฤษภาคม คณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไดรายงาน

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งผูวาราชการกรุง 

เทพมหานคร (กทม.) อยางไมเปนทางการ

วา มีผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 4,402,948 คน มีผูมา

ใชสิทธิ์ 2,673,696 คน หรือ 60.73% บัตร

ดี 2,561,447 ใบ คิดเปน 95.80% บัตรเสีย 

40,017 ใบ คิดเปน 1.50% ไมเลือกผูใด  

72,227 ใบ คิดเปน 2.70% 

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนอยางไมเปน                      

ทางการ 100% ผลปรากฏวา อันดับ 1                        

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ สมัครในนามอิสระ 

1,386,215 คะแนน อันดับ 2 นายสุชัชวีร                                         

สุวรรณสวัสดิ์ พรรคประชาธิปตย (ปชป.)  

254,723 คะแนน อันดับ 3 นายวิโรจน 

ลักขณาอดิศร พรรคกาวไกล (ก.ก.) 253,938 

คะแนน อันดับ 4 นายสกลธี ภัททิยกุล 

สมัครในนามอิสระ 230,534 คะแนน  อันดับ 

5 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง สมัครในนาม                                                        

อิสระ 214,805 คะแนน อันดับ 6 น.ส.รสนา 

โตสิตระกูล สมัครในนามอิสระ 79,009 

คะแนน อันดับ 7 น.ต.ศิธา ทิวารี พรรคไทย

สรางไทย 73,826 คะแนน อันดับ  8 นาย

วีรชัย เหลาเรืองวัฒนะ สมัครในนามอิสระ  

20,750 คะแนน อันดับ 9 พ.ท.หญิง ฐิฏา 

รังสิตพล  มานิตกุล สมัครในนามอิสระ

ไทยโพสต • “อัจฉริยะ” ย� นหนังสือ กมธ.

วุฒิสภา ประสาน รมว.ยุติธรรม-ดีเอสไอ 

ขอสอบคราบเลือดบนเรือ ยัน “แตงโม” ถูก

ทําราย จอเปดคลิปตอกย้ํา ตร.แถลงเม� อ 

26 เม.ย.เปนเฟกนิวส ใช “นิติไสยศาสตร” 

ซัด “เดชา” ไมทําหนาที่ทนายที่ดี ลั่นไมให

ราคา “บังแจก” เช� อเจาหนาที่รัฐเปดโปงขอ

เท็จจริงผานเฟซบุก ขณะที่ “หมอพรทิพย” 

ยันคราบเลือดผานไปนานเทาไหรก็ยังมี ย้ํา

แผลกางปลาบงบอกจุดตกหนาหัวเรือ 

ที่รัฐสภา วันที่ 23 พฤษภาคม นาย

อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ ประธานชมรมชวย

เหลือเหย� ออาชญากรรม เขาย� นหนังสือตอ                

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  แรม  9  ค่ํา  เดือน  6  ปขาล

อานตอหนา 15

อานตอหนา 2

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9323

อิสรภาพแหงความคิด

คดี‘แตงโม’อลวน

ย� นกมธ.สอบใหม

คราบเลือดในเรือ

สภาผูทรงเกียรติ

สโมสรครบครัน!

ไวคอยใหบริการ
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กบน.กัดฟนตรึงดีเซล

อีกสัปดาห

หนุมหึงโหด

บุกยิงถลมแฟนใหม

แยงเกาอ้ีปธ.สภากทม.
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

แย่งเก้าอี้่

19,859 คะแนน และอันดับ 10 น.ส.วัชรี 

วรรณศรี สมัครในนามอิสระ  8,280 คะแนน

ส่วนผลคะแนนเลือกสมาชิกสภากรุง 

เทพมหานคร  (ส.ก.) มีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,624,731 

คน คิดเป็น  60.49% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

โดยพรรคเพื่อไทย  (พท.) ได้ 20 ที่นั่ง พรรค 

ก.ก. 14 ที่นั่ง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 9  ที่

นั่ง กลุ่มรักษ์กรุงเทพ 3 ที่นั่ง พรรคไทยสร้าง

ไทย (ทสท.) 2 ที่นั่ง และพรรคพลังประชารัฐ  

(พปชร.) 2 ที่นั่ง 

ด้านความเคลื่อนไหวของนายชัชชาติ 

ว่าที่ผู้ว่าฯ  กทม. ในเวลา 05.30 น.ออกเดิน

และวิ่งออกกำาลังกายที่สวนลุมพินี โดยระบุ

ว่าการมาวิ่งที่สวนลุมพินีเป็นวิถีชีวิตปกติ 

เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่อยากเป็นผู้ว่าฯ 

กทม. เพื่อเปลี่ยนเมือง เนื่องจากมาเจอเพื่อน

และได้ ใช้พื้นที่สาธารณะพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความเห็น ขณะเดียวกันได้รับการสนับสนุน

จากชมรมนักวิ่งตามสวนต่างๆ ในกรุงเทพฯ 

เมื่อถามถึงความพร้อมในการทำางาน

ผู้ว่าฯ กทม. นายชัชชาติตอบว่า เตรียมชุด

ไปทำางานได้เลยทันที เมื่อประชาชนสั่งไป

ทำางานก็ต้องทำางานที่ดี คาดว่าวันนี้อาจเดิน

ทางไปลงพื้นที่ว่าจุดไหนมีปัญหาอะไรบ้าง 

ทีมงานของตนเองเป็นคนรุ่นใหม่และมีพลัง 

และขอขอบคุณคะแนนเสียงกว่า 1.3 ล้าน

คะแนน เป็นกำาลังใจที่ก้าวเดินต่อไป  แต่

อย่ายึดติดมากกับคะแนน สัญญาว่าจะทำาให้

ดีที่สุดเพื่อดูแลคน กทม. 6 ล้านคนอย่างเท่า

เทียมกัน

“3 สิ่งแรกที่จะทำาทันทีคือ การหารือ

กับข้าราชการ  กทม. เพื่อรับฟังความเห็น

เกี่ยวกับนโยบายของผม ต้องจัดลำาดับความ

สำาคัญของปัญหาที่ต้องแก้ไข และปัญหาปาก

ท้องประชาชน” นายชัชชาติกล่าว

ชี้การเมืองใหญ่ต้องปรับกลยุทธ์

เมื่อถามถึงการเลือกตั้ง กทม.จะส่ง

สัญญาณไปถึงการเมืองใหญ่หรือไม่ นายชัช

ชาติกล่าวว่า ไม่อยากให้มองไปไกลถึงขั้น

นั้น ไม่อยากให้แบ่งขั้วการเมืองว่าเป็นฝั่ง

ประชาธิปไตยหรือฝั่งใด ตอนนี้มาเป็นผู้ว่าฯ 

กทม.ของทุกคน ไม่อยากผูกมัดกับการเมือง

ใหญ่ ย้ำาว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็ต้องทำางาน

ร่วมกันให้ได้ ส่วนจะเป็นการสร้างแรงกดดัน

ไปถึงรัฐบาลหรือไม่ก็แล้วแต่คนตีความ แต่

รัฐบาลคงต้องดูบทเรียนจากการเลือกตั้ง 

กทม.เพื่อปรับกลยุทธ์เหมือนกัน

ต่อมานายชัชชาติลงพื้นที่บริ เวณ

คลองลาดพร้าว พร้อมนายวิโรจน์ รวมถึงว่า

ที่ ส.ก.ลาดพร้าวและจตุจักร พรรค ก.ก. 

และว่าที่ ส.ก.วังทองหลาง พรรค พท.ขึ้น

เรือสำารวจเส้นทางคลองลาดพร้าว โดยนาย

ชัชชาติให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ยังไม่ได้รับรอง

ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ แต่ปัญหา

เร่งด่วนที่ประชาชนถามมาคือปัญหาน้ำาท่วม 

โดยเฉพาะคลองลาดพร้าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

พื้นที่ 4  เขต ได้แก่ วังทองหลาง, ลาดพร้าว, 

จตุจักร และห้วยขวาง  ซึ่งเป็นพื้นที่ของว่าที่ 

ส.ก.พรรคเพื่อไทย 2 คน และว่าที่  ส.ก.ก้าว

ไกล 2 คน จึงได้เชิญมาคุยกันเพื่อฟังปัญหา

ของพื้นที่ นำาปัญหาและข้อมูลมาประกอบ 

รวมถึงปัญหาอื่นๆ  ของเขตนี้ จะได้มาลงใน

นโยบาย ขณะเดียวกันได้คุยกับนายวิโรจน์

ซึ่งพร้อมร่วมมือ พร้อมฝากนโยบายไว้ 12 

ข้อ ก็ต้องดูว่าสิ่งไหนจะช่วยปฏิบัติได้อย่างไร 

“นับเป็นนิมิตหมายที่ดีในการร่วมมือ

กัน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขต โดย

เฉพาะ ส.ก.เข้าใจรายละเอียดในพื้นที่ ได้ดี 

พื้นที่ ไหนเกี่ยวข้องกับ ส.ก.พรรคไหน ก็จะ

เชิญมาคุยเวลาลงพื้นที่ อยากเห็นกรุงเทพฯ 

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เห็นแตกต่างกันได้

แต่อย่าทะเลาะกัน ทุกท่านต้องการทำางาน

เพื่อประชาชนเหมือนกัน ถือเป็นนิมิต

หมายที่ดีที่เราจะร่วมมือกัน โดยไม่ได้คิดถึง

พรรคการเมือง  คิดถึงคนกรุงเทพฯ เป็น

หลัก สุดท้ายแล้วจะเดินหน้าได้อย่างเข้มแข็ง 

สร้างบริบทการเมืองใหม่ โดยพรุ่งนี้จะเดิน

ทางไปฝั่งตะวันออกเพื่อดูเรื่องที่เร่งด่วน เรา

และว่าที่ ส.ก.ต้องทำางานเลย ไม่มีเวลาฮันนี

มูน” นายชัชชาติกล่าว 

ขณะเดียวกันในเรื่อง ส.ก.เริ่มมีความ

เคลื่อนไหวชิงอำานาจกันแล้ว โดยเฉพาะ

ในส่วนของ พท.ที่ได้ ส.ก.มากสุด 20 เก้าอี้ 

โดยแกนนำาพรรคและว่าที่ ส.ก.ได้เริ่มวางตัว

บุคคลจะมาเป็นประธานสภา กทม.ทันที 

ทำาให้พรรค ก.ก.ที่ ได้ ส.ก.มา 14 คน พอ

ทราบข่าวก็เริ่มเคลื่อนไหวเช่นกัน  เพราะ

มองว่าหากรวมเสียง ส.ก.ได้เกินกึ่งหนึ่งแล้ว

ดันว่าที่ ส.ก.ของพรรคลงชิงประธานสภา 

กทม.ก็อาจโหวตชนะพรรคเพื่อไทยได้ จึงต้อง

จับตามองปัญหาเกาเหลาระหว่างพรรคเพื่อ

ไทยกับพรรคก้าวไกลในการชิงเก้าอี้ประธาน

และรองประธานสภา กทม.

รายงานจากพรรค พท.แจ้งว่า ว่าที่ 

ส.ก.โดยเฉพาะสายฝั่งธนบุรีต้องการผลักดัน

นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร หรือเฮียล้าน ว่าที่ 

ส.ก.เขตจอมทอง ที่ย้ายมาจาก ปชป. และ

มีดีกรีเป็นอดีตประธานสภา กทม. หรือนาย

นวรัตน์ อยู่บำารุง ว่าที่ ส.ก.เขตหนองแขม คน

ใดคนหนึ่งเป็นแคนดิเดตประธานสภา กทม. 

แต่นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด หรือเจ๊แจ๋น ผู้

อำานวยการการเลือกตั้ง ส.ก.จะผลักดันนาย 

วิรัตน์  มีนชัยนันท์ ว่าที่ ส.ก.มีนบุรี น้องชาย

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาค กทม.

เป็นประธานสภา กทม. ทำาให้ต้องเคลียร์กัน

ภายในเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น

‘น้องเหลิม’ จองเก้าอี้

นายนวรัตน์กล่าวถึงกระแสข่าวจะมา

เป็นประธานสภา  กทม.ว่า ข้ึนอยู่กับพรรค

และผู้ใหญ่ในพรรคจะตัดสินใจ คงไม่ไป

ก้าวล่วงอะไรได้ แต่ว่าโดยหลักแล้วพรรคได้ 

ส.ก.เยอะท่ีสุด 20 คน ก็ต้องให้พรรคเป็นคน

จัด ส่วนพรรคก้าวไกลได้เพียง 14 เสียง ส่วน

เรื่องท่ีมีว่าท่ี ส.ก.ก้าวไกลจะไปรวมเสียงจาก 

ส.ก.พรรคอื่น ก็เห็นว่าไม่ถูกกันไม่ใช่หรือ แต่

สำาหรับตนเองแล้วคุยได้หมด ไม่ว่าจะ ส.ก.จาก 

ทสท.,  พปชร.และ ปชป.คุยกันได้หมด

เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวประธานสภา 

กทม.ยังมีตัวเลือกอย่างนายวิรัตน์ และนาย

สุทธิชัย เขาตอบว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ใน

พรรคจะพิจารณา เรื่องนี้ ไม่เคยได้คุยกับ

พรรค แต่ว่าในบรรดา ส.ก.เพื่อไทยตอนนี้

ทั้งหมด ยังไม่เคยเป็นประธานสภา กทม. 

และตนเองอาวุโสที่สุดเป็นมา  7 สมัย

แล้ว ส่วนนายวิรัตน์กับนายสุทธิชัยเคยเป็น

ประธานสภา กทม.มาแล้ว เขาก็คงไม่รังเกียจ

ตนหรอก ก็คงเปิดทางให้ 

ขณะเดียวกันก็มีการแสดงความเห็น

ถึงผลการเลือกต้ังดังกล่าวอย่างมาก โดย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานัก                                                               

นายกฯ เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา  

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แสดงความ

ยินดีกับนายชัชชาติท่ีได้รับความไว้วางใจจาก

พ่ีน้องชาว กทม.เลือกเป็นผู้ว่าฯ กทม. โดย

ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมร่วมทำางานกับนายชัช

ชาติและทีมงานทุกคน เพ่ือขับเคล่ือนและ

พัฒนา อะไรท่ีเป็นผลดี มีประโยชน์ต่อชาว

กรุงเทพฯ โดยย้ำาว่าไม่ว่าใครจะเป็นผู้ว่าฯ 

กทม. มาจากพรรคการเมืองไหน ในฐานะ

นายกฯ พร้อมทำางานร่วมกับทุกคน ยึดผล

ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ตอบคำาถาม

สื่อมวลชนถึงผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

และ ส.ก.ที่คะแนนเทไปที่พรรคฝ่ายค้าน โดย 

พล.อ.ประยุทธ์ย้อนถามว่า “ทำาไมเหรอ  เรื่อง

นี้ก็เป็นเรื่องของประชาธิปไตย เป็นการเลือก

ตั้ง ก็เหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งนี้เป็น

เพียงจังหวัดหนึ่งก็เท่านั้นเองในประเทศไทย 

ซึ่งก็เป็นความคิดเห็นของประชาชน ความ

ชอบพอของประชาชนก็ว่ากันไปตามกลไก

ของประชาธิปไตย รัฐบาลก็ยินดีด้วย และขอ

เป็นกำาลังใจให้ ขอให้ทำางานให้สำาเร็จ ทั้งนี้ก็

เป็นการทำาเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว”

ผู้สื่อข่าวถามว่า ผลคะแนนที่ออกมา

เป็นการสะท้อนให้เห็นอะไรหรือไม่ นายกฯ 

กล่าวว่า “ไม่สะท้อนอะไรทั้งนั้นแหละ มัน

ไม่สะท้อนอะไรกับผมนี่ ก็พรรคที่สนับสนุน

รัฐบาลผมพลังประชารัฐ ก็ไม่ได้ส่งใครลง

เลือกตั้งมิใช่หรือ”  ผู้สื่อข่าวท้วงว่า แต่

พรรคพลังประชารัฐส่งผู้สมัคร ส.ก.และได้

มาเพียง 2 เขตเท่านั้น พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ว่า “อ้าว ก็ประชาชนเขาเลือกหรือเปล่าล่ะ 

ทุกอย่างอยู่ที่ประชาชน  เลือกหรือไม่เลือกก็

เป็นเรื่องของประชาชน ก็ดูต่อไปว่าเลือกมา

แล้วมันจะทำาอะไรให้ดีขึ้นไหม แต่ผมก็หวัง

ว่าจะดีขึ้น”

‘บิ๊กตู่’ ปัดไม่เกี่ยวเรตติงรัฐบาล

เมื่ อผู้ สื่ อข่ าวถามว่า แต่คะแนน

ประชาชนที่เลือก ส.ก.เทคะแนนให้ฝ่ายค้าน

อย่างถล่มทลาย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยน้ำา

เสียงที่มีอารมณ์ว่า “แล้วทำาไมล่ะ ไม่สะท้อน

อะไรทั้งนั้นแหละ ไม่เกี่ยวกับเรตติงของ

รัฐบาล ไม่เกี่ยวกับรัฐบาล” เมื่อถามว่าไม่

เกี่ยวกับคะแนนนิยมของตัวนายกรัฐมนตรี

ใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “ใครจะ

นิยมหรือไม่นิยม ผมก็ทำาของผมเต็มที่นั่น

แหละ โอเคนะ” เมื่อถามอีกว่าจะมีผลต่อการ

ตัดสินใจของนายกฯ หรือไม่  พล.อ.ประยุทธ์

กล่าวว่าไม่มี ก่อนเดินออกจากโพเดียมทันที 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง               

นายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร.กล่าว

ว่า ขอแสดงความยินดีกับนายชัชชาติที่

ได้คะแนนมากมายและมากที่สุด ในฐานะ

รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำางานของนาย

ชัชชาติ เพราะบอกแล้วว่าใครได้เป็นผู้ว่าฯ 

กทม. เราก็สนับสนุนการทำางานตลอด  ส่วน 

พปชร.เราก็ต้องมาทบทวนว่าผิดพลาดใน

เรื่องการทำางานตรงไหน เราต้องมาแก้ไข แต่

สำาหรับการเลือกตั้ง ส.ก. ที่พรรคเราได้มา 2 

ที่ ก็ต้องแสดงความยินดีกับผู้ที่ ได้รับเลือกตั้ง 

รวมถึงคนที่ได้คะแนนอันดับสองด้วย

เมื่อถามอีกว่า ผลคะแนนที่ออกมาจะ

แสดงถึงทิศทางการเลือกตั้งระดับชาติในครั้ง

หน้าหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เรายัง

ไม่ได้ประเมิน ขอให้เราประเมินก่อน ส่วน

จะเป็นแลนด์สไลด์ตามที่พรรค พท.ระบุหรือ

ไม่ ยังไม่ทราบ  คงต้องมีการประเมินดูก่อน

ว่าเป็นอย่างไร

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ 

พปชร. ในฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าว

ว่า นายชัชชาติหาเสียงโดยใช้นโยบายไม่เคย

กล่าวร้ายใคร ถือเป็นการเมืองที่สร้างสรรค์ 

และเดินแบบนี้มาตั้งแต่ต้น ในอนาคตก็อยาก

ให้เป็นการเมืองที่สร้างสรรค์ ส่วนผลการ

เลือกตั้งจะสะท้อนอะไรมาถึง พปชร.หรือไม่ 

คิดว่าพรรคต้องทบทวนดู ซึ่งเราเตรียมการ

ทบทวนบทบาทต่างๆ ไว้อยู่แล้ว

ด้านนายชวน หลีกภัย ประธานสภา

ผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ยินดีกับนายชัชชาติ

ด้วยที่ชนะการเลือกตั้ง และหวังว่าผลจาก

การเลือกตั้งจะทำาให้ประชาชนมีความหวัง 

และต้องการอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลง

ที่ดีขึ้น ขอเอาใจช่วยคนที่ทำางานทุกฝ่าย 

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์ โรจน์ ส.ส. 

ราชบุรี ในฐานะรองโฆษกพรรค ปชป. 

กล่าวถึงผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ 

ส.ก.ว่า หากมองเฉพาะผู้สมัครที่สังกัด

พรรคการเมือง  ผู้สมัครของพรรคถือว่าได้

รับคะแนนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งผล

เป็นที่น่าพอใจ เพราะใน กทม.พรรคไม่มี 

ส.ส.แม้แต่คนเดียว แต่กลับได้ ส.ก.ถึง 9 คน 

ถือว่าประสบความสำาเร็จในระดับหนึ่งเป็น

ที่น่าพอใจ และแสดงให้เห็นว่าประชาชน

ให้การตอบรับพรรคดีขึ้น

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ผล

การเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนว่าการรัฐประหาร

คือความล้มเหลว ถึงแม้ว่าคณะรัฐประหาร

จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อฉุดรั้งสังคมไทย

ไม่ให้เดินหน้า ทั้งการร่างกติกาที่บิดเบี้ยว 

การทำาลายกลไกประชาธิปไตย  และบ่อน

ทำาลายกำาลังของภาคประชาชน จาก คสช.มา

จนถึงรัฐบาลประยุทธ์ ที่รวบรวมนักการเมือง

ที่ ไม่ได้เห็นคุณค่าของประชาธิปไตยมาไว้

ด้วยกัน  อย่างไรก็ตามความเลวร้ายของการ

รัฐประหาร ตลอดจนความไร้ประสิทธิภาพ

ของรัฐบาลประยุทธ์และคณะ ได้ทำาให้

ประเทศไทยถดถอยและล้มเหลวอย่างน่า

อับอาย จนประชาชนไม่อาจฝืนใจเลือก

ตัวแทนที่เป็นซากเดนจากมรดกรัฐประหาร

ได้อีกต่อไป

‘แม้ว’ ตีกินส่งผลระดับชาติ

ในช่วงค่ำาวันที่ 22 พ.ค. นายทักษิณ 

ชินวัตร อดีตนายกฯ ให้สัมภาษณ์ภายหลัง

รู้ผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.กับเพจ 

The Room44 ว่า สะท้อนว่าประชาชนจะ

สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ และ

เบื่อความไม่มีความสามารถในการบริหาร

ของรัฐบาลปัจจุบันและ  กทม. จึงเกิดการ

โหวตเชิงยุทธศาสตร์ บางคนอาจอยากลง

คะแนนให้พรรคก้าวไกล แต่กลัวไม่ชนะจึง

เทคะแนนให้นายชัชชาติ โดยไม่มีใครไปชี้นำา 

อีกทั้งการโหมโรงของฝ่ายตรงข้ามยิ่งกระตุ้น

ให้เกิดการโหวตเชิงยุทธศาสตร์ 

เมื่อถามว่าจะส่งผลต่อการเมืองระดับ

ชาติอย่างไร  นายทักษิณกล่าวว่า การเมือง

ระดับชาติจะคล้ายกัน ยิ่งรัฐบาลอยู่นานเท่า

ไหร่ประชาชนแย่ โอกาสที่ฝ่ายประชาธิปไตย

จะชนะอย่างท่วมท้นจะยิ่งสูงขึ้นเพราะคน

ทนไม่ไหว โอกาสที่ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล

ปัจจุบันจะแพ้ราบคาบสูง ถึงแม้ว่าจะตุน

กระสุนไปซื้ออย่างไรก็เอาไม่อยู่ ส่วนการ

เลือกตั้งครั้งต่อไปพรรค พท.จะเกิดแลนด์

สไลด์หรือไม่นั้น เชื่อว่าประชาชนจะให้

โอกาส ถ้าให้ โอกาสเหมือนที่ กทม.ก็แลนด์

สไลด์แน่นอน และแนวโน้มที่ประชาชนจะ

ให้ โอกาสมีสูงเนื่องมาจากปัญหาต่างๆ 

เมื่อถามว่าเห็น น.ส.แพทองธาร ชิน

วัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในการเลือก

ตั้ง ส.ก.เป็นอย่างไรบ้าง และเป็นแคนดิเดต 

นายกฯ ได้หรือยัง นายทักษิณกล่าวว่า  ใน

ฐานะเป็นพ่อก็ภูมิใจ ไม่คิดว่าจะปรับตัว

ได้เร็วขนาดนี้ รู้ว่า น.ส.แพทองธารเข้าใจ

การเมืองตั้งแต่อายุ 12 แต่ไม่นึกว่าจะปรับ

ตัวได้เร็วขนาดนี้ ส่วนเรื่องแคนดิเดตนายกฯ  

ต้องแล้วแต่ตัวเขาและพรรคเพื่อไทย คงไม่

ไปชี้นำาว่าลูกต้องไปเป็นแคนดิเดตนายกฯ 

“หากถามว่า น.ส.แพทองธารอยาก

เป็นนายกฯ หรือไม่ คือไม่เลย แต่อยากช่วย

ให้พรรคแข็งแรง ให้ ส.ส.ยึดโยงอยู่กับพรรค 

เพราะต้องยอมรับว่ามีการซื้อ ส.ส. เขตหนึ่ง

ตอนนี้ขึ้นไปถึง 60 ล้านแล้ว แต่รับรองเลือก

ตั้งครั้งหน้าถ้าสถานการณ์ประเทศยังเป็น

แบบนี้ 80 ล้านก็เอาไม่อยู่ เป็นการเอาเงิน

ที่โกงไปมาคืนประชาชน แล้วประชาชนก็ไม่

เลือก คอยดูดิ” นายทักษิณระบุ 

ถามอีกว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทยถูกพรรค

ภูมิใจไทยดูดไปเยอะหรือไม่ นายทักษิณ

กล่าวว่า ไม่ห่วง เรียกว่าเป็นการถ่ายเลือด 

เชื่อว่าประชาชนไปกับพรรค บางคนหลงตัว

เอง คิดว่าตัวเองคะแนนดีมากโดยไม่สนใจ

พรรค บางคนออกไปตั้งพรรค ผลออกมาก็

เห็นชัด บอกว่าจะเป็นแม่เหล็กสุดท้ายไม่ใช่

แม่เหล็ก  

เมื่อถามว่า บรรดาลุงๆ ควรบริหาร

อย่างไรถ้าใจยังสู้  นายทักษิณกล่าวว่า ทั้ง 

3 ลุงหมดสภาพ ทั้งอายุ บางคนสังขารและ

การไม่เปิดรับโลกภายนอก ยิ่งอยู่ยิ่งพัง ถ้า

เป็นตนเองเจอเช่นนี้มาตกลงกันดีกว่า เลือก

ตั้งเมื่อไหร่ดี ไม่ต้องรอเอเปก ไปไม่ถึงเอเปก

หรอก ถึงเวลาถอยให้บ้านเมืองเดินหน้าแล้ว 

อย่าไปเห็นแก่ตัว คิดว่าตัวเองสามารถแก้

ปัญหาบ้านเมืองได้

เมื่อถามว่า ยังยืนยันจะกลับบ้านเหมือน

เดิมหรือไม่  นายทักษิณกล่าวว่า ยืนยันแต่ไม่

บอกว่าเมื่อไหร่ ขอเวลาที่เหมาะสม   

ถามว่า มีกระแสข่าวคุยกับ พล.อ. 

ประวิตร นายทักษิณกล่าวว่า พล.อ.ประวิตร

รู้จักตนเองตอนจะเป็น ผบ.ทบ. แต่เมื่อพ้น

แล้วไม่เคยคุยกันเลย และข่าวที่ว่าเจอกันที่

ลอนดอนนั้น ตนเองอยู่ดูไบ ถ้าจะคุยกันคุย

ออนไลน์ได้ ไปเจอให้เป็นข่าวทำาไม ส่วนข่าว

ที่ พล.อ.ประวิตรจะจับมือกับพรรคเพื่อไทย

คงยาก ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะแต่ละคน

โดนผ้าคลุมหัวผูกตากันทั้งนั้น. 
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3บทความ-ในประเทศ

‘เจาะเวลาหาอดีต’

ชชาติ” ชนะ

แต่คนดีใจออกนอกหน้า กลับเป็น ๒ พ่อ-ลูก 

“ทักษิณ-อุ๊งอิ๊ง” หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ที่

ใหญ่กว่าหัวหน้าพรรค

 ตัวลูกรีบเคลมชนิดไม่กลัวชัชชาติเขิน

 เปลี่ยนสโลแกนพรรคจาก “พรุ่งนี้เพื่อไทย” เป็น “วัน

นี้เพื่อไทย” ทันที!

 ตัวพ่อโขมงโฉงเฉง เลือกตั้้งใหญ่ ฝ่ายประชาธิปไตย

เผาเมือง “แลนด์สไลด์” เหมือนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.แน่ๆ

 ก็ตามสบายเถอะพ่อคุณ.....

 ไม่มีใครเขาขัดคอหรอก เพื่อไทยได้ทั้งผู้ว่าฯ ได้ทั้ง 

ส.ก.ตั้ง ๒๐ เขต ในจำานวนเต็ม ๕๐ เขต แถมก้าวไกล “พรรค

ต้อยติ่ง” เพื่อไทย ยังได้มาอีกตั้ง ๑๔ เขต  

 เป็นอันว่า “สภากรุงเทพมหานคร” เสียงข้างมาก “เบ็ด 

เสร็จ” ระบอบทักษิณ ก็ถูกต้องแล้วที่อุ๊งอิ๊งเปลี่ยนสโลแกน

เป็น “วันนี้เพื่อไทย”!

 ด้วยคะแนนกว่า ๑.๓ ล้าน ในขณะที่อันดับ ๒-๓-๔  แค่ 

๒ แสนกว่า ก็ไม่มีอะไรต้องโต้แย้งในประเด็น

 “แลนด์สไลด์”!

 คนชนะมีสิทธิ์คุย และจะคุย จะพูดอะไร แบบไหน มัน

ก็น่ารัก น่าฟังไปทั้งหมดแหละ

 เห็นนายกฯ ประยุทธ์ “แสดงความยินดี” กับว่าที่ผู้ว่าฯ 

ชัชชาติ บอกพร้อมร่วมมือพัฒนากรุงเทพฯ ด้วยกัน 

 ก็หวังว่านโยบายหลักและนโยบายเสริม ๒๑๔ เรื่อง ที่

ชัชชาติให้สัญญาคนกรุงเทพฯ ผู้แข็งแกร่งในปฐพีคงทำาได้นะ

 คนในเวทีแข่งขัน เมื่อจบ “เขาก็จบ”

 มีแต่กองเชียร์ “ถือข้าง-ถือฝ่าย” เท่านั้น ไม่ยอมจบ  

โดยเฉพาะกองเชียร์ฝ่ายตรงข้ามชัชชาติ 

 เมื่อแพ้ ไม่รู้จะระบายใส่ใคร ก็โครมไปที่นายกฯ ทั้ง

โทษ-ทั้งด่ารัฐบาล และ ๓ ป.

 นายกฯ ตกที่นั่ง “กระโถนประเทศ” อยู่แล้ว ก็เสมอ

ภาคดีรองรับการด่า ทั้งมิตร-ทั้งศัตรู สองรูหูนายกฯ เต็มไป

ตั้งนานแล้ว

 การแบ่งข้าง-แบ่งฝ่ายเชียร์ เป็นธรรมดา เมื่อจบแล้ว 

ก็อย่าเอาผลนั้น มาเป็นจริงจัง เหมือนชาตินี้ จะต้องขนาน

กันไป จะอยู่ร่วมเป็นหนึ่งในสังคมชาติเดียวกันไม่ได้ 

 อย่าต้องไปถึงขนาดนั้นเลย!

 ด้วยคะแนนชัชชาติ “แลนด์สไลด์” และด้วย ส.ก.เพื่อ

ไทย+ก้าวไกล ๓๔ ที่นั่ง ก็แค่การเมือง “เฉพาะกาล” หรอก  

อย่าทึกทักตายตัวกันไป

 ปล่อยให้ทักษิณได้คุยโม้เต็มปาก-เต็มคำาบ้างเถอะ ไม่

ให้เขาโม้ตอนนี้ แล้วจะให้เขาไปโม้ตอนไหนล่ะ หือ?

 ทักษิณบอกคนเบื่อรัฐบาล เบื่อประยุทธ์ ๘ ปีล้มเหลว  

 เขาศรัทธาลุงตู่ จึงมาทำาบุญใส่บาตรกันตะหาก

 ไม่ได้มาเพราะศรัทธาหลวงตาป้อมแต่อย่างใด!

 ฉะนั้น วัดอยู่ด้วยศรัทธา ชาวบ้านจึงมาทำาบุญ พรรคก็

เช่นกัน ด้วยศรัทธา ประชาชนจึงมาหย่อนบัตรเลือก 

 ด้วยนิยามนี้........

 ถ้าต้องการเดินต่อในเส้นทางการเมืองระบบเลือกตั้ง 

หลวงตาป้อมกับลุงตู่ ต้องทำาความชัดเจนในทิศทางนำาพรรค 

เพื่อผู้ศรัทธาจะได้รู้ทิศทางและเดินตามด้วยมั่นใจ

 ไม่ใช่ปล่อยให้อึมครึมและคาดเดากันเอาเองเปะปะ ดัง

เช่นกรณี การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.เป็นตัวอย่าง

 จะสู้ต่อ ก็บอกกันตรงๆ ไปเลย

 หรือจะพอแล้ว หมดเทอมไม่ไปต่อ ยกให้ลุงป้อม ก็บอก

ให้ชัดไปเลย 

 ถึงตอนนี้แล้ว จะครึ่งๆ กลางๆ มีแต่เสีย ไม่มีได้ หรือจะ

บอกว่าเล่น-ไม่เล่นการเมือง มันก็ไร้ประโยชน์ 

 เพราะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ลงไปในบ่อโคลนการเมือง “เต็ม

ตัว” มาตั้ง ๘ ปีแล้ว

 ลุงตู่ชัดเจน คนที่ศรัทธาก็จะชัดเจน 

 แต่ถ้า “ครึ่งป้อม-ครึ่งตู่” ที่ชัดเจน ก็จะเอนออก!

 ผมไม่ได้หมายถึง ๓ ป.ต้องให้เหลือ ป.เดียว หรือ ๒ ป.

 แต่ผมหมายถึงว่า คนที่ศรัทธาลุงตู่ ต้องการให้ลุงตู่ “เกรงใจ

ประชาชน” ที่เลือกลุงเป็นนายกฯ ให้มากกว่าลุง “เกรงใจ” พี่ป้อม

 นั่นคือ ถ้าจะสู้ในเลือกตั้งเทอมหน้า

 ต้องส่งสัญญาณให้ชัด.....

 “ลุงตู่” คือแม่ทัพนำาหน้าพรรคพลังประชารัฐออกศึก

 ไม่ใช่ลุงป้อม.....

 ซึ่งวัยท่านและประสบการณ์ท่าน เหมาะให้ท่านเป็น

แม่ทัพ “คลับเฮาส์” สัประยุทธ์กับทักษิณทางหน้าจอ

 รับรองแฟนติดตามตรึม ยึดพื้นที่ข่าวรายวันได้ชนิดติด

แฮชแท็ก!

 ดูทีม “วอลเลย์บอลหญิง” ไทยเราเป็นตัวอย่าง ผู้บริหาร

ทีม เขาค่อยๆ “ถ่ายเลือด” จาก ๗ เซียนตัวแม่ สู่ตัวลูกรุ่นใหม่ 

มันสมูธ ราบรื่นชนิดแฟนๆ ไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนถ่ายเลย

 ตอนนี้ ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย ที่คว้าเหรียญทองซีเกมส์

มาหมาดๆ อยู่ในสถานะ “๗ เซียนสาว” รุ่นใหม่

 สืบต่อ “๗ เซียนในตำานานวอลเลย์บอลหญิงไทย” ได้ชนิด 

“ไร้รอยต่อ-ทอเต็มผืน” งดงามจริงๆ

 พลังประชารัฐก็เหมือนกัน......

 คนมีคุณภาพ-มีประสบการณ์ทั้งในพรรค-นอกพรรคที่

อยากเข้าร่วมทำางานกับนายกฯ ประยุทธ์ มีเยอะแยะ

 แต่เขาไม่แน่ใจในตัวนำาพรรค 

 ไม่ได้รังเกียจลุงป้อม แต่อยากเห็นความชัดเจนในการนำา

พรรคจาก “พลเอกประยุทธ์”!

 นี่ผมสะท้อน “ทิศทางประชาชน” ให้ทราบ ไม่ได้มาพูด

เพื่อให้ ๓ ป.แตกแยก ฟังแล้วอาจไม่ชอบใจ 

 ก็ไม่เป็นไร 

 เพราะผมก็ไม่เคยได้ยินใครบอกว่าชอบบอระเพ็ด แต่

เป็นไข้ ร้อนใน กระทั่งฝีดาษลิงที่กำาลังระบาดตอนนี้ มีแต่บอ

ระเพ็ดเท่านั้นที่ กินปุ๊บ หายปั๊บ!

 “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” ที่พูดๆ กัน ทิศทางมันก็ไปทาง

นั้น แม้กระทั่งการเมืองก็เช่นกัน ประเด็นสำาคัญอยู่ตรงว่า

 “เราต้องเปลี่ยนมัน ก่อนที่มันจะเปลี่ยนเรา”

 หรือ “เราจะให้มันทำาลายเราก่อน จนเราตกอยู่ในภาวะ

จำายอม แล้วค่อยตามเขาไป”!?

 เป็นธรรมชาติมนุษย์และสัตว์ “ผู้ตาม” มีมากกว่า 

“ผู้นำา”

 ดังนั้น เมื่อใครสำาแดง “ภาวะผู้นำา” ชัดเจน

 “ผู้ตาม” จะไม่สนใจ “ความดี-ความเลว” พร้อมที่จะ

เป็นฝูงเดินตามด้วยความคิดเดียว

 “ผู้นำาจะทำาให้รอด”

 และนำาไปสู่ “ทุ่งหญ้าเขียวขจี” มีแอ่งน้ำาใหญ่ให้นอน

แช่และดื่มกิน!

 “มนุษย์และสัตว์” จะใช้สัญชาตญาณมากกว่าความคิด

ใคร่ครวญ มันเป็นเช่นนี้ นับแต่โลกใบนี้มีมนุษย์และสัตว์มา

แล้ว มิใช่เพิ่งมี

 ฉะนั้น ความชัดเจนในการกำาหนดทิศนำาทางของผู้นำา 

เป็นสิ่งจำาเป็นและสำาคัญมาก

 อย่างทักษิณ เขาชี้เปรี้่ยงไปเลย “แลนด์สไลด์”

 ทิศทางที่จะไปสู่ เขาส่งสัญญาณว่า “วันนี้เป็นของตู่  

พรุ่งนี้เป็นของกู-เพื่อไทย”

 แต่พอชัชชาติแลนด์สไลด์ ขยับเป้า ให้ลูกสาวประกาศ

ทันใด จากพรุ่งนี้ เป็น “วันนี้เพื่อไทย” ไม่ใช่ของตู่แล้ว!

 ประเด็นน่าสังเกต คือ

 เป้าหมายของมนุษย์ทุกคน มุ่งสู่อนาคต คือกาล 

ข้างหน้า

 แต่เพื่อไทยของทักษิณ...แปลก 

 จากเดิม “พรุ่งนี้ เพื่อไทย” หมายถึงเดินหน้ามุ่งสู่

อนาคต 

 แต่กลับย้อนกลับที่เดิม คือ “วันนี้ เพื่อไทย” อีก

 ก็เป็นนิมิตหมายว่า.......

 ขั้นต่อไปของพรรคเพื่อไทย จากวันนี้ ขั้นต่อไป จะ

ย้อนถอยกลับไปเมื่อวานนี้ คือย้อนกลับคืนอดีต เป็น “วานนี้  

เพื่อไทย”

 วานนี้ ที่ต้องเร่ร่อนไปเป็นสัมภเวสีอยู่ต่างแดน ทั้ง “พ่อ

แม้วและอาปู”

 แล้วก็ “หนูด้วย” ที่จะต้องตามไป!?

ทำาประเทศยากจน ประชาชนอดอยาก ก็พล่ามไป

 เลือกตั้งครั้งหน้า ๓ ป.ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น เพื่อไทยฟื้น

แบบแลนด์สไลด์ ตรงนี้ มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้

 เพราะถ้าดูทรง “พลังประชารัฐ” ภายใต้บริหารเบ็ดเสร็จ

ของลุงป้อมขณะนี้

 อย่าว่าแต่ทักษิณฟันธงเลย กระทั่งในพลังประชารัฐเอง 

ก็เถอะ ก็แอบคิด ด้วยอิดหนาระอาใจ กับความ “เละ” ภายใน

 ๔ ปีที่แล้ว เลือกพลังประชารัฐเพราะ “เชื่อ-ศรัทธา” พล

เอกประยุทธ์ แต่พอได้อำานาจไป กลับยกอำานาจให้ลุงป้อมที่ใคร

อยู่ใกล้พูดอะไรก็เชื่อหมดบริหารพรรค

 ผลจึงเป็นอย่างที่เห็น.......

 ทะเลาะกัน แตกกัน แก่งแย่ง-แบ่งฝ่ายกัน หาความเป็น

เอกภาพในพรรคไม่ได้เลย 

 สร้างความเอือมระอา เบื่อหนาย รำาคาญ ให้ทั้่งกับคนใน

พรรคและคนนอกพรรคที่เลือกพลังประชารัฐ 

 ลุงป้อม “ยึดพรรค” เบ็ดเสร็จไปแล้ว

 ส่วนพลเอกประยุทธ์เป็น “นายกฯ ตีนลอย” สั่งการอะไร

ลูกพรรคไม่ได้!

 สมมุติพลังประชารัฐเป็นวัดวัดหนึ่ง คนมาทำาบุญตักบาตร

เพราะเขาศรัทธาลุงตู่ที่เป็นเจ้าอาวาส แต่ปรากฏว่า “หลวงตา

ป้อม” ยึดอำานาจภายในวัดไป

 ลุงตู่เกรงใจหลวงตาป้อม 

 ก็ปล่อยให้หลวงตาป้อมว่าการงานในวัด ด้วยหลวงตา

ป้อมหูเบา ชอบคนเจ๊าะแจ๊ะเอาใจ ผลคือวัดแตก แยกก๊ก-แยก

ฝ่าย ลุงตู่ก็ได้แต่ตาปริบๆ

 ชาวบ้านเลยรำาคาญไม่อยากทำาบุญใส่บาตรกับพระวัดนี้

อีก และอีกอย่างทำาบุญไป ก็จะตกอยู่กับหลวงตาป้อม ไม่ถึง

ปาก-ถึงท้องลุงตู่

 ฉะนั้น “เปลี่ยนวัด” ทำาบุญซะเลย!

 เพื่อให้หลวงตาป้อม-พระลูกวัดพลังประชารัฐได้สำานึก 

ว่าที่คนมาขึ้นวัดพลังประชารัฐคึ่กๆ เมื่อ ๔ ปีก่อนนั้น 

ก็บตกบรรยากาศ ต้อนรับ 3 ส.ส.พรรคเพื่อไทย  

จังหวัดศรีสะเกษ สู่อ้อมอกพรรคภูมิใจไทย ภาย

ใต้ โครงการประชุมพรรคภูมิใจไทยสัญจร ประจำา

ปี 65 ที่ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 20-21 พ.ค.ที่ผ่านมา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมรัฐมนตรี

ของพรรค กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.)  และ ส.ส.ของ

พรรคยกทัพใหญ่ไปต้อนรับอย่างคึกคัก งานนี้นอกจาก

บรรดาคนภูมิใจไทยจะประกาศยึด ส.ส.ศรีสะเกษ ด้วยการ

ทำางานตามนโยบายที่หาเสียงแล้ว  

ในทางการเมืองยังวิเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์หยุด

แลนด์สไลด์พรรคเพื่อไทยอีกด้วย เพราะได้เห็นอดีต 

ส.ส.เพื่อไทยสะท้อนการทำางานในระบอบทักษิณที่อยู่กัน

มา 20 ปี สุดท้ายเห็น ส.ส.เป็นแค่ “เบ๊”     

นอกจากนี้ ในงานดัง

กล่าวยังเห็นลีลาของว่าที่ผู้

สมัคร ส.ส.รุ่นใหม่ของพรรค

ภูมิใจไทยหลายคนออดอ้อน

ชาวบ้าน และต่อรองขอโครง 

การต่างๆ จากรัฐมนตรีที่ลง 

พื้นที่ครั้งนี้ 

โดยเฉพาะ “รองกวาง” 

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล 

รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี  ที่ เป็นลูกหลาน  

ชาวศรีสะเกษล้านเปอร์เซ็นต์ 

และคาดว่าจะลง ส.ส.ครั้งหน้า 

ได้กล่าวบนเวทีว่า ขอขอบคุณ ครม.พรรคภูมิใจไทย  

ที่มารับฟังความฝันและความหวังของชาวกันทรลักษ์ ที่

ต้องการให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเส้นทาง

คมนาคม ระบบสาธารณสุข การท่องเที่ยว ฯลฯ ช่วง 2-3 วัน 

ที่ผ่านมาไม่ว่าจะไปที่ ไหนจะเห็นป้ายไวนิลที่มีทั่วจังหวัด 

ว่าภูมิใจไทย “พูดแล้วทำา” เราก็อยากจะบอกพรรคภูมิใจ

ไทยว่า “ถ้าท่านพูดแล้วทำา พวกเราชาวกันทรลักษ์ก็พร้อม 

จะจำา”

ขณะที่ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รมว.คมนาคม ในฐานะ

เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ตอบกลับว่า “ถ้าพรรคภูมิใจไทย

สามารถทำาได้ตามที่ร้องขอไว้ ...  “น้องกวาง” จะให้อะไรพรรค

ตอบแทน” 555 

แม้ “รองกวาง” ไม่ตอบ แต่คงไม่มีทางเลือก

อื่นนอกจากต้องกวาด ส.ส.ยกจังหวัดเพื่อตอบแทน

พรรค (อิอิ).

ช่างสงสัย   

‘กวาดยกจังหวัด’

เ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล

“ชั

ม็อบรับ‘ชัชชาติ’

เล็งปักหลักยาว

ขอหนุนห้องน้ำา

เร่งยื่นอสส.‘ทานตะวัน’ส่อทรุดหนัก

กลุ่มประชาชนในนามขบวนการต่อต้านร่างกฎหมายทำาลายการรวมกลุ่มประชาชน ที่เดินทางมาปัก

หลักหน้ายูเอ็น ก่อนเคลื่อนขบวนมาทำาเนียบฯ ในวันอังคาร อ่านจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้รัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ยุติร่างกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน.

ยูเอ็น • เมื่อวันจันทร์ ที่หน้าองค์ 

การสหประชาชาติ ช่วงเช้ากลุ่ม

ขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำาลาย

การรวมกลุ่มของประชาชน (No 

NPO Bill) ประมาณ 150 คน นำา

โดยนายเลิศศักดิ์ คำาคงศักดิ์ แกน

นำากลุ่ม No NPO Bill พร้อมภาคี

เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม 

เช่น เครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญ 

มู ล นิ ธิ นิ ติ ธ ร ร มสิ่ ง แ ว ดล้ อ ม  

(EnLAW)), เครือข่ายสลัมสี่ภาคกลุ่ม

จะนะรักษ์ถิ่น เดินทางมาแสดงออก

เชิ งสัญลั กษณ์ ในการคั ดค้ าน

ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการรวมกลุ่ม

ประชาชน และ พ.ร.บ.การดำาเนิน

กิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหา

ผลกำาไร ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ที่ตั้ง

แนวแผงเหล็กกั้นไว้ที่บริเวณป้าย

รถเมล์หน้า UN ไม่ให้ขยับเข้าใกล้

แยกมัฆวานฯ โดยเจ้าหน้าที่ตำารวจ

แจ้งว่าในวันนี้มีรัฐมนตรีจากหลาย

ประเทศมาร่วมประชุมที่ UN กังวล

เรื่องความปลอดภัย ขอให้ผู้ชุมนุม

ไปรวมตัวที่ฝั่งตรงข้าม UN ขณะที่

ตัวแทนยืนยันว่าผู้ชุมนุมจะอยู่ตรง

เกาะกลางถนนอย่างสงบสันติ  

จนกระทั่งเวลา 09.15 น. 

น.ส.จุฑามาศ ศรีหัตถผดุง เครือ

ข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสิทธิ

มนุษยชน อ่านจดหมายเปิดผนึก

ถึงองค์การสหประชาชาติ แสดง

เจตนารมณ์ในการคัดค้านกฎหมาย

ดังกล่าว เนื่องจากเป็นการจำากัด

ควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน

ในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น 

สิทธิ และเสรีภาพต่างๆ ในขณะ

ที่ รถกระจายเสียงแกนนำาติด

ตั้งเครื่องเสียงขยับมาจอดหน้า

องค์การสหประชาชาติ พร้อมนำา

ผ้าใบปูบนผิวการจราจร และกาง

ผ้าใบคลุมชั่วคราวเพื่อกันฝน จาก

นั้นปักหลักชุมนุมจากประกาศตั้ง

หมู่บ้านราษฎร์ธรรมนูญ 

นายเลิศศักดิ์ระบุว่า ขอ

ปราศรัยรถกระจายเสียงถึงผู้ว่า

ราชการกรุงเทพฯ คนใหม่ ว่าให้

มาสนับสนุนห้องน้ำาให้กับกลุ่มผู้

ชุมนุมเพื่อแสดงสปิริต ทั้งนี้ รัฐบาล

ต้องยกเลิกกฎหมายการรวมกลุ่มฯ 

ซึ่งในช่วงบ่ายตัวแทนรัฐบาลต้อง

ออกมารับหนังสือข้อเรียกร้อง หาก

ไม่ตอบรับข้อเรียกร้อง กลุ่มจะเดิน

ทางไปกดดันรัฐบาลในช่วงเช้าของ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565. 

ผงะอาหารอาศรมพระบิดาเชื้อโรคมหาศาล

รัชดาภิเษก • ทนายเร่งยื่น อสส.ขอความเป็นธรรมคดีทานตะวัน

หมิ่นเบื้องสูง หวังสอบพยานเพิ่ม ขณะที่เจ้าตัวอาการส่อทรุด

หนักหลังอดอาหารจนร่างกายอิดโรย ด้านอธิบดีอัยการวอนยุติ 

ควรมีร่างกายแข็งแรงเพื่อพิสูจน์ความจริง 

ชัยภูมิ • เมื่อวันจันทร์ นพ.ศุภ

กิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยา 

ศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการ

ตรวจตัวอย่างอาหาร น้ำา และ

เครื่องดื่มที่เก็บมาจากอาศรม

ฤาษีพระบิดา ตั้งอยู่ที่บ้านกุด

แคน หมู่ที่ 2 ตำาบลดงกลาง 

อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

ว่า สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ชัยภูมิ สาธารณสุขอำาเภอคอน

สาร และโรงพยาบาลคอน

สาร ได้เก็บตัวอย่างส่งมาตรวจ

ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ที่ 9 นครราชสีมา รวมทั้งหมด 

36 ตัวอย่าง (ครั้งแรก 26 ตัวอย่าง 

และส่งมาเพิ่มอีก 10 ตัวอย่าง) 

เพื่อตรวจหาเชื้อก่อโรค วัตถุ

เจือปนอาหาร และสารพิษ ผล

การตรวจมีดังนี้ ผลการตรวจ

วิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องดื่มผล

ไม้รวมและน้ำาส้ม 25% จำานวน 

2 ตัวอย่าง พบว่าผ่านเกณฑ์

มาตรฐานตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับที่ 356 (พ.ศ.

2556) เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะ

บรรจุที่ปิดสนิท และฉบับที่ 416 

(พ.ศ.2563) เรื่อง กำาหนดคุณภาพ

หรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจ

วิเคราะห์ของอาหารด้านจุลิน 

ทรีย์ที่ทำาให้เกิดโรค

นพ.ศุภกิจกล่าวว่า ส่วน

ผลการตรวจตัวอย่างน้ำาจากน้ำาใน

ถังสเตนเลสและถังน้ำาต่างๆ ใน

พื้นที่อาศรม จำานวน 3 ตัวอย่าง 

ตรวจพบเชื้ออีโคไล (E.coli) และ

โคลิฟอร์ม (Coliforms) เกินมาตร 

ฐานตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) 

และฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) 

เรื่อง น้ำาบริโภคในภาชนะบรรจุ

ที่ปิดสนิท โดยเชื้ออีโคไลและโค

ลิฟอร์มเป็นเชื้อแบคทีเรียที่เป็น

ดัชนีบ่งชี้การปนเปื้อนอุจจาระ 

สาเหตุก่อโรคทางเดินอาหาร ท้อง

เสีย และอาหารเป็นพิษ 

นพ.ศุภกิจระบุว่า สำาหรับ

ผลการตรวจสอบคุณภาพข้าว

เกรียบปลาทู ถั่วลันเตาคลุกเกลือ 

ปลาหมึกแห้ง จำานวน 3 ตัวอย่าง 

พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพทางจุล

ชีววิทยาของอาหารและภาชนะ

สัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ฉบับที่ 3 สาเหตุเนื่อง 

จากในตัวอย่างข้าวเกรียบปลาทู 

ถั่วลันเตาคลุกเกลือ และปลาหมึก

แห้ง ตรวจพบเชื้อราเกินมาตรฐาน

กำาหนด ส่วนตัวอย่างปลาร้าบอง

แมงดา ปลาร้า ชาสมุนไพร และ

น้ำา อีกจำานวน 28 ตัวอย่าง อยู่

ระหว่างดำาเนินการตรวจวิเคราะห์

“จากผลการตรวจวิเคราะห์

ที่ได้ชี้ให้เห็นว่า ตัวอย่างอาหาร

และน้ำามีหลายรายการที่ ไม่ได้

มาตรฐานด้านจุลชีววิทยาตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

และ เกณฑ์ คุณภาพทางจุ ล

ชีววิทยาของอาหารและภาชนะ 

สัมผัสอาหารของกรมวิทยา 

ศาสตร์การแพทย์ เนื่องจาก

ตรวจพบจุลินทรีย์ที่ใช้ในการบ่ง

ชี้คุณภาพของอาหาร สุขลักษณะ

การผลิต ความปลอดภัยของ

อาหาร ได้แก่ เชื้ออีโคไล โคลิ

ฟอร์ม และเชื้อรา ดังนั้นจึงควร

เลี่ยงการบริโภคอาหาร น้ำา และ

เครื่องดื่มจากอาศรมฤาษีพระ

บิดา เพราะอาจมีความเสี่ยงต่อ

สุขภาพและก่อให้เกิดโรคได้” 

นพ.ศุภกิจกล่าว.

เมื่อวันจันทร์ ที่สำานักงาน

อัยการสูงสุด ถ.รัชดาภิเษก  

นายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนาย 

ความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิ

มนุษยชน ในฐานะทนายความ

ของ น.ส.ทานตะวัน ตัวตุลา

นนท์ อายุ 20 ปี นักเคลื่อนไหว

อิสระ อดีตกลุ่มทะลุวัง ผู้ต้องหา 

คดีดูหมิ่นสถาบัน ตาม ป.อาญา 

มาตรา 112 ฐานต่อสู้ขัดขวาง 

เจ้าพนักงาน ม.368 ฐานไม่

ปฏิบัติตามคำาสั่งเจ้าพนักงาน 

และความผิดตาม พ.ร .บ . 

คอมพิวเตอร์ฯ ในคดีโพสต์เฟซ 

บุ๊กไลฟ์สดก่อนมีขบวนเสด็จฯ 

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2565 ได้มายื่น

หนังสือขอความเป็นธรรมใน

คดี โดยมีนายอิทธิพร แก้วทิพย์ 

อธิบดีอัยการ สำานักงานคดี

อาญา ในฐานะโฆษกสำานักงาน

อัยการสูงสุด ลงมารับหนังสือ

ด้วยตนเอง

นายกฤษฎางค์ กล่ าว

ว่า ขณะนี้ น.ส.ทานตะวันไม่มี

โอกาสได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์

ของตัวเอง จึงอยากขอให้ท่าน

อัยการสูงสุดพิจารณา และได้

ระบุพยานมาทั้งหมด 3 ฝ่าย 

คือ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, อ.พนัส ทัศนียา

นนท์ อดีตอัยการ อดีตคณบดี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และอดีตคณะ

กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, อ.รณกร 

บุญมี อาจารย์คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอ

ฝากหนังสือไปยังอัยการสูงสุด

เพื่อขอความเป็นธรรมในการ

สอบพยานเพิ่มเติม

“จึงขอให้อัยการสูงสุดได้

พจิารณาใหค้วามเปน็ธรรม และ

มีคำาสั่งให้พนักงานสอบสวน

ดำาเนินการสอบสวนพยานที่

ระบุข้างต้นตามประเด็นที่ระบุ

ไว้ เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของ

ผู้ต้องหาต่อไป อนึ่ง เนื่องจาก

ขณะนี้ผู้ต้องหาถูกคุมขังอยู่

และมีสภาพร่างกายที่อิดโรย

มาก ไม่สามารถขอความเป็น

ธรรมได้ด้วยตัวเอง ข้าพเจ้า

ในฐานะทนายความของผู้

ต้องหาจึงมาดำาเนินการแทน” 

นายกฤษฎางค์ระบุ 

ด้านนายอิทธิพรเปิดเผย

ว่า เรื่องนี้คงต้องนำาเสนอให้

อัยการสูงสุดพิจารณา ซึ่งทางเรา

จะต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาฝากขังครั้ง

สุดท้ายที่พนักงานอัยการได้ยื่น

คำาร้องขอฝากขังเอาไว้ และจะ

ครบภายในวันที่ 29 พ.ค.นี้ การ

ที่ทางทนายของ น.ส.ทานตะวัน

ได้มายื่นเอกสารวันนี้ ทางเรา

ก็จะรีบดำาเนินการภายในวันนี้

ทันที ส่วนจะมีคำาสั่งอย่างไรต่อ

ไปเป็นเรื่องดุลยพินิจของคณะ

กรรมการทำางาน ในส่วนของการ

ให้ประกันตัวนั้น ตนขอเรียนว่า

เป็นอำานาจของทางศาล 

เมื่อถามความเห็นของ

อัยการต่อปัญหาสุขภาพของ 

น.ส.ทานตะวันนั้น นายอิทธิ

พรกล่าวว่า บอกตามตรงก็ไม่

อยากให้อดอาหาร การที่คุณถูก

ดำาเนินคดีแล้วอดข้าวประท้วง

ก็ไม่ ใช่ทางแก้ ไขที่ดี เพราะ

ควรจะมีสุขภาพสมบูรณ์ มา

ดำาเนินคดีพิสูจน์ความจริงว่า

เป็นอย่างไร มีเจตนาอย่างไร 

ก็ฝากว่าขอให้ทานอาหารเถอะ.



ถานการณราคาปุยเคมีแพงขึ้นกวา 1 เทาตัว                                                       

ในรอบ 1 ปที่ผานมา สงผลกระทบทําใหตนทุน

การผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยางมาก เพราะ

ตนทุนปุยเคมีคิดเปนสัดสวนมากถึงรอยละ 25-

30 ของตนทุนการปลูกพืชทั้งหมด หรือมีตนทุน

การผลิตเพิ่มขึ้นกวา 1,500-2,000 บาทตอไร ในขณะที่

ราคาสินคาเกษตรไมไดขยับสูงขึ้นตามตนทุนที่เพิ่มขึ้น 

ปญหาปุยเคมีราคาแพงจึงเปนเร� องที่ตองเรงแกไขเพ� อ

บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวนาและเกษตรกรทั่ว

ประเทศ 

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยพ่ึงพิงการนําเขาปุยเคมี

จากตางประเทศเปนหลัก ในป 2564 ประเทศไทยนําเขา

ปุยเคมี (N-P-K) มีมูลคามากถึง 70,102 ลานบาท ดังน้ัน 

การดําเนินมาตรการชวยเหลือเกษตรกร เชน การอุดหนุน

ราคาปุยเคมีที่เพิ่มสูงขึ้น ภาครัฐอาจตองใชงบประมาณ

จํานวนมาก ทําไดเพียงระยะส้ันและมีขอจํากัด ท้ังน้ี ยัง

มีทางเลือกการสงเสริมใหเกษตรกรปรับตัวหันมาใชปุย

อินทรียเพ� อทดแทนปุยเคมี ซ่ึงควรดําเนินการสงเสริมควบคูกับการ

ใหความรูแนวทางการจัดการการเพาะปลูกท่ีถูกตองและเหมาะสม

กับเกษตรกร เพ� อใหไดผลตอบแทนท่ีคุมคาและมีรายไดเพ่ิมข้ึน

แนวทางการใชปุยอินทรียทดแทนปุยเคมีอยางเหมาะสม 

กอนเริ่มตนใสปุยหรือนําวิธีการปรับปรุงบํารุงดินมาใช ใน

แปลง อันดับแรกเกษตรกรตองรูจักสภาพดินของตนเอง โดยนํา

ตัวอยางดินในแปลงของตนเองมาตรวจวิเคราะห ขั้นตอนคือ ขุด

ดินแตละจุด ลึก 1 หนาจอบ จํานวน 9 จุด กระจายใหทั่วทั้งแปลง 

จากนั้นนําดินทั้ง 9 จุด มาผสมกันแลวตากใหแหงในที่รมเปนเวลา 

1 สัปดาห และรอนจนละเอียด แบงดินมาเพียงครึ่งกิโลกรัมเพ� อ

มาใชสําหรับการตรวจ 

จากน้ันนําตัวอยางดินท่ีเก็บมาเรียบรอยแลวสงไปวิเคราะหท่ี

หองปฏิบัติการวิเคราะหดิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตใกลบาน ซ่ึงใน

รายงานผลการวิเคราะหตัวอยางดิน จะมีคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการ

ใสปุยและการปรับปรุงดินอยางไรใหเหมาะสมกับพืชท่ีปลูกอยูดวย

แลวนําไปสูข้ันตอนการปรับปรุงบํารุงดิน ซ่ึงการใสปุยอิน                                                                                    

ทรียเปนหน่ึงในข้ันตอนการปรับปรุงบํารุงดิน โดยเร่ิมจากการมีองค                                                                                                

ความรูเก่ียวกับคุณสมบัติของปุยแตละชนิดวามีแรธาตุอยางไร ดวย

การประยุกตจากวัสดุเหลือใชในแปลง ตัวอยางเชน ปุยมูลสัตว เศษ

อาหาร เศษใบไม ข้ีเถา เปนตน ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีประกอบไปดวยแรธาตุ

สําคัญ 3 ชนิดหลัก ดังน้ี 1) P คือ ฟอสฟอรัส พบมากในปุยมูลหมู 

วัว แพะ เหมาะกับพืชกินผล ใหดอก 2) N คือ ไนโตรเจน พบใน

ปุยมูลไก เปด ใชเพ� อการบํารุงก่ิง ใบ ราก เหมาะกับพืชกินใบ 3) K 

คือ โพแทสเซียม พบมากในข้ีเถาแกลบ (ท่ีมา : รายงานการฝกอบรม

เร� องแนวคิดและเทคนิคเกษตรทางเลือกกับการแกปญหาหน้ีสินของ

เกษตรกร โดย อ.เกศศิรินทร แสงมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)

ความชวยเหลือแกผูประกอบการ จากการชุมนุมทางการเมือง

ในสนามบินสุวรรณภูมิ ที่เขาขายทําใหรัฐเสียหาย ซึ่งเปนเร� อง

ราวหลายสิบปกอน แตก็ไมไดสรางความระคายเคือง สงผลตอ

คะแนนเสียง 

หลังไดรับชัยชนะอยางทวมทน ชัชชาติปกธงเปนผูวาฯ กทม.

ของทุกคน ไมวาจะเลือกหรือไมไดเลือก พรอมกับประกาศถึง

แนวทางการทํางาน  

- พรอมรวมงานกับ ส.ก.ทุกคน ทุกพรรคการเมือง จะไม

ทําใหชาว กทม.ผิดหวัง 

- จะดูแลทุกคนอยางเทาเทียมกัน ขอใหเดินไปดวยกัน ทุก

ฝายจะมารวมเปลี่ยนกรุงเทพฯ ไปดวยกัน ในอีก 4 ป   

- 3 สิ่งแรกที่จะทําทันทีคือ การหารือกับขาราชการ กทม. 

เพ� อรับฟงความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย จัดลําดับความสําคัญของ

ปญหาที่ตองแกไข และปญหาปากทองประชาชน 

- ฝากขาราชการ กทม.ชวยอานนโยบายกวา 200 นโยบาย 

ในเว็บไซตอยางละเอียด เพราะสิ่งที่นําเสนอไปเปนสิ่งที่ประชา 

ชนตองการ 

- การแตงตั้งโยกยาย ตองไมมีการซื้อขายตําแหน�ง สัญญา

วาจะเปนผูนําท่ีดี ขาราชการท่ีดีไมตองกลัว ขาราชการไมดีเตรียม

ตัวไว 

ความทาทายของ ชัชชาติ ในชวงที่บริหาร กทม. 4 ป 

เช� อวามีปญหารอแกไขจํานวนมาก ในศาลาวาการ กทม. วากัน

วา ระบบขาราชการของ กทม.ขึ้นช� อถึงความเขี้ยวลากดินมาก
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4 บทความ
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ความคิด สิ่งที่ชาว กทม.รอคอยมานานกวา 9 ป 

ถึงเวลาไดออกไปแสดงพลัง ใชสิทธิ์ลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งผูวาฯ กทม.และสมาชิกสภากรุง 

เทพมหานคร (ส.ก.) ในคราเดียว ผลคะแนน นายชัชชาติ 

สิทธิพันธุ ผูสมัครผูวาฯ กทม. 

ในนามอิสระ ชนะอยางทวมทน

กวา 1.3 ลานคะแนน ขณะที่ผล

เลือกตั้ง ส.ก. 50 เขต ปรากฏวา

พรรคเพ� อไทยกวาดไปมากสุด 20 

เขต รองลงมากาวไกล 14 เขต ที่

เหลือแบงกันไป ทั้งประชาธิปตย 

พลังประชารัฐ ไทยสรางไทย กลุม

รักษกรุงเทพ วากันวาชัชชาติ

เปนผูวาฯ ที่มีพลังเหลือลน ต� น

เชาวันใหมไปวิ่งออกกําลังกาย

ที่เปนกิจวัตรประจําวันทันที ตก

บายลงพ้ืนท่ีไปคลองลาดพราว ควงคูผูสมัครผูวาฯ กทม.พรรค

กาวไกล และวาที่ ส.ก.เพ� อไทย กาวไกล ลงพื้นที่ไปดวย ภาพ

การทํางานนับหนึ่งออกมาดูดี แตจะเปนอยางนี้ตลอด 4 ป

หรือไม ตองจับตากันตอไป 

ผลคะแนนเลือกตั้งผูวาฯ กทม.ที่ออกมา ผูชนะทิ้งอัน 

ดับ 2 และ 3 อยางไมเห็นฝุน ที่ไดเฉลี่ยคนละประมาณ 2.5 

แสนคะแนนเทานั้น ผลคะแนน

ในทางการเมืองถูกตอยอดนําไป

วิเคราะหในแงมุมตางๆ วา คน

เมืองกรุงพยายามสะทอน บง

บอกอะไร ในสวนของพรรคเพ� อ                  

ไทยแมจะไมสงผูสมัครลงในสนาม 

กทม. สงแตสนามเล็กอยาง ส.ก. 

สงครบ 50 เขต แมจะไมเปน

ไปตามยุทธศาสตรแลนดสไลด 

กวาดเกินครึ่ง 25 เขต แตไดมา 

20 เขต ถือวามากแลว ทําเอา

ใครหลายคนในเพ� อไทยปล้ืมใจไปตามๆ กัน โดยเฉพาะ อุงอ๊ิง-

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหนาครอบครัวเพ� อไทย ออก

มาโพสตเฟซบุกขอบคุณยกใหญ ‘...ส.ก.พรรคเพ� อไทยทั้ง 20 

ทานพรอมที่จะทํางานรวมกับผูวาฯ เราจะผลักดันนโยบายที่

ไดใหสัญญาเอาไวกับพี่นองประชาชนอยางสุดความสามารถ 

โดยมีประชาชนเปนศูนยกลางของทุกสิ่งเชนเดิม’  

ผลการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ผูคนตางอยากเห็นการ

เปล่ียนแปลง ลองของใหม เพราะ

เห็นของเดิมที่เคยๆ ทําอยู ไม

ตอบโจทย สวนพรรคที่บริหาร

งานมานาน พลังประชารัฐ ที่ตาง

คนตางอยู ยังเปนเคร� องหมาย

คําถามสําคัญสําหรับตลาดการ 

เมืองรอบหนาจะเปนอยางไร กระ 

แสถลมมายัง กลุม 3 ป. ที่ทรง

อํานาจ และผลการเลือกตั้งผู

วาฯ กทม.-ส.ก.ครั้งนี้ นักขาวนํา

ไปถามความเห็น พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ผล

คะแนนจะสะทอนถึงภาพรวม

การเลือกตั้งใหญหรือไม นายกรัฐมนตรีตอบกลับมาอยางไม

คอยสบอารมณนักวา “ไมสะทอนอะไรทั้งนั้น ไมสะทอนอะไร

กับผม ซึ่งพรรคที่สนับสนุนรัฐบาลผม พรรคพลังประชารัฐก็

ไมไดสงลงสมัครรับเลือกตั้งผูวาฯ” ถามองจากระยะเวลาที่จะ

มีการเลือกตั้งใหญ ถือวายังพอมีเวลา ไมรูบิ๊กๆ 3 ป. จะแก

โจทยนี้อยางไร

กรณีสโมสรรัฐสภา (Parliamentary Club) ซึ่งตั้งอยู

บริเวณชั้น 5 ของโซนกลาง อาคารรัฐสภา ที่ภายในสโมสร

ดังกลาวมีหองสันทนาการตางๆ 

อาทิ สปา หองลีลาศ หองซอม

รองเพลง หองนวดแผนโบราณ 

หองนวดฝาเทา หองตีกอลฟ มี

โซนพักคอยที่หรูหรา รวมถึงฟต                                                

เนส โรงยิมและลูวิ่ง ทําเอาถูก

วิจารณไปในทางลบ นายวัลลภ 

ตังคณานุรักษ ส.ว. ในฐานะ

ประธานอนุสันทนาการ ออกมา                                              

ชี้แจงวา ‘สโมสรรัฐสภายังไมมี

การสงมอบ แตสวนไหนที่เรา

ตองการจะใชงานก็สามารถขอ                                                                              

ใหได โดยจะตองจัดหาอุปกรณมาเอง รวมไปถึงอาจจัดกิจ 

กรรมเช� อมสัมพันธระหวางคนในรัฐสภาดังเชนที่เคยปฏิบัติ

มา นอกจากนี้ จะมีครูดิน อดีตนักวิ่งทีมชาติ มาสอนเทคนิค

การวิ่งตางๆ ดวย ทั้งนี้ ส.ว.จะรับผิดชอบเฉพาะโรงยิมและลู

วิ่ง สวนอ� นๆ จะเปนความรับผิดชอบของสภาผูแทนราษฎร’.

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

ชัชชาติ สิทธิพันธุ 

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 

ลการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. เม� อวันที่ 22 พ.ค.ที่ผานมา 

ถือวาไมพลิกโผ ไมมีหักปากกาเซียน นายชัชชาติ สิทธิ

พันธุ ผูสมัครผูวาฯ กทม. ในนามอิสระ ไดรับคะแนน

เสียงทวมทนกวา 1.3 ลานคะแนน จารึกประวัติศาสตรหนาใหม 

ทางการเลือกต้ังในสนามเมืองหลวง ไดคะแนนมากกวาผูวาฯ กทม.

ทุกคนที่เคยมีมาแลว 16 คน 

โดยคะแนนของชัชชาติทิ้งขาดผูตามอยางไมเห็นฝุน ผล

นับคะแนนอยางไมเปนทางการ อันดับ 1 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ 

ผูสมัครผูวาฯ กทม. ในนามอิสระ ไดคะแนน 1,386,215 คะแนน

อันดับ 2 นายสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ผูสมัครจากพรรค

ประชาธิปตยได 254,647 คะแนน อันดับ 3 นายวิโรจน ลักขณา

อดิศร จากพรรคกาวไกล ได 253,851 คะแนน อันดับ 4 นาย

สกลธี ภัททิยกุล ผูสมัครในนามอิสระ ได 230,455 คะแนน 

อันดับ 5 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง สมัครในนามอิสระ ได 

214,692 คะแนน 

ผูชนะชัชชาติไดรับคะแนนทวมทน มีเวลาเตรียมตัว เตรียม

งาน เตรียมความพรอมมากวา 2 ป หลังจากตัดสินใจชัด เลือก

ลงสมัครรับเลือกตั้งผูวาฯ กทม.ในนามอิสระ มีเวลาเตรียมงาน 

ทั้งรูปแบบการหาเสียง แนวคิด นโยบาย การส� อสาร ทีมงาน ลง

ไปถึงรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ปายหาเสียงใหม การหาเสียงแบบ

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

การวางแผนลงไปในแตละรายละเอียด ผานการวิเคราะห

เจาะลึก ลงถึงพฤติกรรม ความตองการผูคน กลั่นออกมาเปน

นโยบาย ที่ส� อสารไดอยางตรงกลุม ตรงเปาหมาย แนวคิด วิธี

การ การวางตัว การพูด การใชกิมมิกเฉพาะตัว บางเร� อง บาง

เวลา แตละพื้นที่ แตละกลุมคน ลวนผานการสังเคราะห เตรียม

งานมาเปนอยางดี 

ภาพในอดีต ชัชชาติ คือหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี 

พรรคเพ� อไทย เกิดกระแสโจมตี ตั้งคําถาม ชัชชาติแยกตัวมา

ลง “อิสระ” จะมีความอิสระจริงหรือไม แตสุดทายผานพนมาได 

ชวงโคงสุดทายถูกขุดเร� องราวทางลบ ตามที่มีผูรองเรียนตอคณะ

กรรมาธิการปองกันและปราบปรามการทุจริต สภาผูแทนราษฎร 

เพ� อใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ ขณะ

ยังเปนผูชวยอธิการบดีฝายจัดการทรัพยสิน จุฬาลงกรณมหาวิท 

ยาลัย 

เกี่ยวกับการประเมินมูลคาโครงการรานคาปลอดอากร 

และโครงการจัดกิจกรรมเชิงพาณิชย รวมทั้งการประเมินมูลคา

ที่สุดหน�วยงานหนึ่ง นโยบายกวา 200 นโยบายของชัชชาติ จะ

สามารถผลักดัน แกไข นําเสนอ พัฒนา กทม. ให กทม.เปนเมือง

ที่น�าอยูสําหรับทุกคนไดอยางแทจริงมากนอยเพียงใด  

ทาทีชัชชาติประกาศเนนย้ําตลอดการหาเสียง อิสระจริง 

ไมมีพรรคการเมืองใด หรือกลุมใดเขามาแทรกแซง ขณะที่ภาพ

ในอดีตยังคงมีคนปกใจเช� อ มีความใกลชิดกับพรรคเพ� อไทย เคย

เปน 1 ใน 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพ� อไทย และชัช

ชาติยังมีสายสัมพันธอันดีกับแกนนําพรรคเพ� อไทยบางคน เปนอีก

เร� องที่ชัชชาติพยายามสลัดภาพ เวนระยะหางออกจากเพ� อไทย   

วากันวาจังหวะยางกาวของ ชัชชาติ อาจไมไดหยุดเพียง

แคตําแหน�งผูวาฯ กทม. แตยังมีเปาหมายใหญกวานั้น เหมือน

ที่เขาเคยไดรับความไววางใจ ถูกจัดวางใหเปนแคนดิเดตนายก

รัฐมนตรีจากพรรคเพ� อไทย 

การกาวเขามาบริหาร กทม. เปนการพิสูจนฝมือ เพราะ

หากตลอดระยะเวลาแหงการบริหารงาน ไดรับความเช� อม่ัน ไวใจ 

ถือเปนบันไดสําคัญในการกําหนดจังหวะยางกาวทางการเมือง

ครั้งสําคัญอีกกาวหนึ่งในอนาคต 

แนวคิดการทํางาน การพัฒนา กทม.ผานนโยบาย คําสัญ 

ญาที่เคยใหไวกับชาว กทม. จะเปนผูวาฯ ของทุกคน ทําให กทม.

เปนเมืองน�าอยู อยูในโฟกัสความสนใจ  

ขณะท่ีจังหวะยางกาวตอไปของชัชชาติก็น�าสนใจ ชัชชาติ                                                                                

ในวันนี้ ในวัย 56 ป ปกหมุดสุดทายของการทํางานใหกับประ 

เทศ เอาไวที่ศาลาวาการ กทม.เพียงแคนี้...หรือไม.

มาไมมาไมมาไม
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ปุยอินทรีย ทางเลือกเกษตรกรยุคปุยเคมีแพง

เราสามารถไดธาตุอาหารสําหรับพืชจากปุยอินทรียทดแทนปุย

เคมีได เน� องจากปุยอินทรียแตละชนิดมีธาตุอาหารหลักที่จําเปนตอ

พืช คําแนะนําของกรมการพัฒนาที่ดิน มีดังนี้ ควรใสปุยอินทรีย (ปุย

หมัก ปุยคอก) อัตรา 2-3 ตันตอไร/ป และไถกลบปุยพืชสดรวมดวย 

ซึ่งปุยอินทรียจะชวยเสริมสรางอินทรียวัตถุใหดิน ทั้งยังชวยปรับปรุง

คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพ ทําให โครงสรางดิน

ดี เพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยของพืช และการไถกลบพืช

ปุยสด 

ทําโดยกอนปลูกพืช หวานพืชตระกูลถั่ว ไดแก 

หวานปอเทือง, โสนแอฟริกัน 4-6 กิโลกรัมตอไร หรือถั่ว

พรา 4-10 กิโลกรัมตอไร หรือถั่วพุม 6-8 กิโลกรัมตอไร 

(เลือกใชอยางใดอยางหนึ่ง) แลวไถกลบระยะออกดอก 

ปลอยทิ้งไว 2-3 สัปดาห (ประมาณ 15-20 วัน) กอน

ปลูกพืช ซึ่งการไถกลบพืชปุยสดเปนการเพิ่มปริมาณธาตุ

อาหารพืชและอินทรียวัตถุแกดินได   

สําหรับแนวทางการฟนบํารุงดินหรือปรับปรุงดิน

ดวยปุยธรรมชาติ เชน ถั่วเขียว ปอเทือง แหนแดง 1 

กิโลกรัมตอแปลง 1 ตารางเมตร จะชวยลดความเปน 

กรดและดินเปรี้ยวได และหากผสมแหนแดง 1 กิโลกรัม

ตอมูลวัว ครึ่งกิโลกรัม ตอ 1 ตารางเมตร จะชวยตรึง

ไนโตรเจนในดินทําใหปลูกผักไดดี การใชแหนแดงในการ

ตรึงดินเป็นเครื่องชี้วัดหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าดินในพื้นที่ดัง

กลาวมีความปลอดภัย เพราะแหนแดงจะไมเติบโตในพื้นที่ที่เคย

ใชยาฆาหญาหรือมีสารเคมีคางอยู แหนแดงยังมีคุณสมบัติอีกมาก 

มายและสามารถใชควบคุมหญาแทนพาราควอตไดอีกดวย

นอกจากการปรับปรุงดินใหเหมาะกับพืชที่ปลูกแลว การดู 

แลแปลงก็เปนสวนสําคัญ โดยแนะนําใหเกษตรกรใชเทคนิคการ

หมดินหรือการคลุมดินดวยฟาง หญา หรือแฝก ที่เหลือจากการ

ทํานา เพ� อใหดินรักษาความชื้นและเปนการหมักดินไดดี ใชเวลา

อยางนอย 15 วันในการเตรียมแปลงเพ� อใหกระบวนการหมักสม 

บูรณกอนเริ่มเพาะปลูกแตละรอบ

จะเห็นไดวาแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรเพ� อแกปญหา

ตนทุนการผลิตสูง ดวยการใชปุยอินทรียและการปรับปรุงบํารุงดิน

ทดแทน เปนทางเลือกในการชวยลดตนทุนในการผลิตในภาวะราคา                  

ปุยเคมีแพงไดอยางมาก ซ่ึงวิธีการน้ีไมเพียงชวยลดตนทุนการผลิต 

แตยังสงผลใหเกิดความย่ังยืนท้ังตอธรรมชาติ และสุขภาพของเกษตร 

กรและผูบริโภค โดยแรงจูงใจสําคัญของเกษตรกรเพ� อปรับตัวรับมือ

กับตนทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน คือ รายไดท่ีเพ่ิมข้ึน  

ดังนั้น การใชปุยอินทรียที่ ไมไดทําเอง จะยิ่งทําใหตนทุน

การผลิตสูงขึ้น เพราะราคาปุยอินทรียอาจแพงกวาปุยเคมี นอก                                                                             

จากนี้เกษตรกรตองรูจักบริหารจัดการการเพาะปลูกโดยลดตน 

ทุนการผลิตในสวนที่ทําไดเองควบคูไปดวย เชน การเตรียมเมล็ด

พันธุ การเตรียมแปลง การปรับปรุงบํารุงดิน คาจางแรงงาน 

เปนตน เพ� อใหไดผลลัพธรายไดที่เพิ่มขึ้น ผลตอบแทนที่คุมคากับ

ตนทุนดานแรงงาน และการใชเวลาของเกษตรกรจากแนวทาง

การปรับตัวครั้งนี้.

วัลลภ ตังคณานุรักษ

24 พฤษภาคม พ.ศ.2492 รัฐบาลไทย ไดกราบบังคม

ทูลเชิญ สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินี ใหทรง

อัญเชิญพระบรมอัฐิ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว                                                                            

รัชกาลที่ 7 จากประเทศอังกฤษกลับมาถึงประเทศไทย เพ� อ

อัญเชิญขึ้นประดิษฐานไวในที่อันสมควรแกพระบรมราชอิสริยยศ 

รวมกันกับพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา ณ หอพระบรมอัฐิ ที่

ชั้นบนของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

อัญเชิญพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 7 

กลับประเทศไทย

อารีวรรณ คูสันเทียะ

มูลนิธิชีวิตไท

ส

หมุดหมาย ‘ชัชชาติ’ 

กับจังหวะยางกาวตอไป?

จะเห็นไดวาแนวทางการปรับตัวของ

เกษตรกรเพ� อแกปญหาตนทุนการผลิต

สูง ดวยการใชปุยอินทรียและการ

ปรับปรุงบํารุงดินทดแทน เปนทางเลือก

ในการชวยลดตนทุนในการผลิตในภาวะ

ราคาปุยเคมีแพงไดอยางมาก ซึ่งวิธีการ

นี้ ไมเพียงชวยลดตนทุนการผลิต แตยัง

สงผลใหเกิดความยั่งยืนทั้งตอธรรมชาติ 

และสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค 

โดยแรงจูงใจสําคัญของเกษตรกรเพ� อ

ปรับตัวรับมือกับตนทุนการผลิตที่เพิ่ม

สูงขึ้น คือ รายไดที่เพิ่มขึ้น



มืองไทยได้พ่อเมืองกรุงเทพมหานครคนใหม่ในรอบ 9 ป ี

อย่าง “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม ที่คน กทม.เทคะแนนให้กว่า 1.3 ล้านคะแนน ซึ่ง

ก็คงต้องติดตามกันว่าใน 4 ปีนโยบายหาเสียง  214 ข้อจะเป็นจริง

ได้มากน้อยแค่ไหน เพราะในสมัยดำารงตำาแหน่ง รมว.คมนาคม

นั้นก็จำากันแทบไม่ได้ว่ามีผลงานด้านใดบ้าง นอกจากนั่งรถเมล์ไป

ทำางานในวันแรกที่เข้ากระทรวงเท่านั้น

ในขณะอีกซีกโลกหน่ึงอย่าง “ออสเตรเลีย” ก็ได้ผู้นำาประเทศ

คนใหม่แล้วเช่นกัน หลังจากผลการเลือกต้ังเมื่อวันเสาร์ และผลนับ

คะแนนเร่ิมชัดข้ึนในวันอาทิตย์เมื่อ “พรรคแรงงาน” หรือพรรคฝ่าย

ค้านคว้า ส.ส. 72 เก้าอ้ีจากท้ังหมด 151 เก้าอ้ี แม้จะไม่เกินคร่ึงคือ 

76 เก้าอ้ีก็ตามที แต่ก็เป็นพรรคท่ีได้คะแนนเสียงอันดับหน่ึง ตาม

มาด้วยพรรคเสรีนิยมของ “สกอตต์ มอร์ริสัน” อดีตนายกรัฐมนตรี  

และพรรคกรีน รวมท้ังผู้สมัครอิสระอีกฝ่ายละ 11 เสียง

72 เก้าอี้นี่เองที่ทำาให้ “แอนโทนี อัลบานีส” หัวหน้าพรรค

แรงงานได้ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 31 ของออสเตรเลีย

แล้ว เรียกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปีที่พรรคแรงงานกลับมา

ได้ โดย “อัลบานีส” และรัฐมนตรีอย่าง “ริชาร์ด มาร์เลส” รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ก ร ะทรว งก า รจั ดห า ง าน 

“จิม ชาลล์เมอร์” รัฐมนตรี

กระทรวงคลัง และ “เพนนี 

หว่อง” รัฐมนตรีว่าการกระ 

ทรวงต่างประเทศ ได้ทำาพิธี

สาบานตนต่อ “เดวิด เฮอร์

ลีย์” ผู้สำาเร็จราชการแทน

พระองค์ สมเด็จพระราชินี                                               

นาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสห                                          

ราชอาณาจักร เพื่อรับตำาแหน่ง

นายกฯ และรัฐมนตรีคนที่                                 

31 ของออสเตรเลียในกรุงแคน                                                  

เบอร์รา เมืองหลวงออสเตรเลียเมื่อวันจันทร์แล้ว

ทันทีที่สาบานตนเสร็จ “อัลบานีส” ก็หนีบรัฐมนตรีไปประ 

ชุม 4 ฝ่ายหรือกลุ่มควอด (Quad) ที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่น เพื่อ

พบปะผู้นำาสหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และอินเดียทันที 

“อัลบานีส” หรือชื่อเต็มๆ ว่า “แอนโทนี นอร์มัน  อัลบานีส” 

เกิดเมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2506 เกิดท่ีซิดนีย์โดยมีแม่เป็นชาวไอริช-

ออสเตรเลียและพ่อชาวอิตาลี ทำาให้เขาเป็นผู้นำาออสซีคนแรกที่มี

เช้ือสายอิตาเลียนไม่ได้มาจากสายแองโกลหรือเซลติกในรอบ 121 ปี 

นับต้ังแต่เลือกต้ังมา โดยต้องบอกว่าอัลบานีสมีความชื่นชอบพรรค

แรงงานเข้าเส้นเลยทีเดียว เพราะขณะท่ีศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยซิดนีย์เขาก็เป็นสมาชิกพรรค และก่อนเข้าสู่ถนนการ 

เมืองก็ทำางานเป็นเจ้าหน้าท่ีและเจ้าหน้าท่ีวิจัยของพรรคด้วย

“อัลบานีส” ได้รับเลือกเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในการเลือกต้ัง

ปี 2539 โดยชนะท่ีน่ังในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ก่อนขยับก้าวข้ึนเป็นผู้นำา

ฝ่ายค้านและคว้าเก้าอ้ีนายกฯ ในท่ีสุด ซ่ึงก็ต้องติดตามผลงานของ

เขาต่อไปว่าจะไปถึงฝ่ังฝันได้มากเพียงใด เพราะเขาถูกวิจารณ์อย่าง

มากในความไม่เหมาะสมกับตำาแหน่งนายกฯ เพราะแนวนโยบายฝ่าย

ซ้าย ซ่ึงมีท้ังแนวนโยบายช่วยเหลือให้คนซ้ือบ้านหลังแรก ท่ามกลาง

สภาพราคาอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียท่ีพุ่งสูงมาก ขณะท่ีค่าจ้าง

ตึงตัว พร้อมกันน้ียังสัญญาจะลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการเด็กให้พ่อแม่

ท่ีทำางาน และสร้างเสริมสวัสดิการบ้านพักผู้สูงวัยให้ดีข้ึน

ในขณะที่เวทีระหว่างประเทศ “ออสเตรเลีย” ก็ต้องฟื้นฟู

ชื่อเสียง โดยเฉพาะภารกิจลดโลกร้อนในเรื่องลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก ซึ่งเป็นจุดที่ทำาให ้ “สกอตต์ มอร์ริสัน” อดีตนายกฯ 

คนเดิมเสียคะแนนไปมาก รวมถึงท่าทีต่อมังกรจีน งานนี้เลยต้อง

ติดตามแบบตาไม่กะพริบ ว่าผู้นำาคนใหม่จะนำาออสเตรเลียไปถึงฝั่ง

ฝันได้มากน้อยเพียงใด.

คลุกขี้ตีน กินขี้มือ อยู่ง่ายไม่ถือคนคือค่า แข็งขันการงาน

แกร่งปานหิน เห็นดินดูหน้า หันหลังสู้ฟ้าเป็นอาทิ

ขี้ ไถ ไอดิน กลิ่นโคลน กลิ่นไคล คลุกคล้ำาดำาไปด่างคล้าย

กะปิ ใครเห็นตัวกลัวสาบติดตน แต่ผลผลิก็ลืมแล้วซิสาบสาง

คลุกขี้ดินกลิ่นขี้ควาย พลีพลังร่างกายเป็นตัวอย่าง  คลุกคั้น                                                                                      

ปั้นดินถิ่นแดนทอง ด้วยสองมืออ้าง กระดูกสันหลังสร้างชาติไทย

ผมภูมิใจในเพลงเพลงนี้ของผม แม้ความนิยมในยุคกระนั้น

ไม่ล้นหลามเหมือนอย่างเพลงดังอื่นๆ ของผม แต่มันสะท้อนความ

เป็นตัวตนของผมในอดีตลูกชาวนา เพลง คนคลุกขี้ควาย ได้ถูก

หยิบมาบันทึกซ้ำาซ้อนทั้งแบบ ลูกทุ่ง ลูกสตริง อีกหลายครั้งใน

ภายหลัง นับเป็นความทรงจำาอย่างหน่ึงของผมท่ีต่อยอดมาจากเพลง 

กลิ่นโคลนสาบควาย ของครูไพบูลย์ บุตรขัน.

หนุ่ม หนองรี

 

วิแคะเล่นๆ สาเหตุที่จอมพล ป.ไม่ชอบเพลง กลิ่นโคลนสาบ

ควาย อาจเป็นเพราะเป็นยุคสร้างค่านิยมใหม่ ตั้งแต่หัวจรดเท้า 

จอมพล ป.ให้เปลี่ยนการแต่งตัวใหม่หมด ต้องสวมหมวก ฉะนั้น

โดยชื่อ กลิ่นโคลนสาบควาย มันคงจะดูล้าหลังในสายตาจอมพล 

ป.ก็เป็นได้ นี่ผมเดาล้วนๆ เลยครับ ฮ่าๆๆๆ.

  

แตหลอของEฉ้อ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

สองความเห็นของสตรีชังรัฐบาล ท่ีอยากได้เงินทอนเป็นนายกฯ 

แทนลุงตู่ โดยเปลี่ยนวิกฤตไวรัสโควิด-๑๙ ให้เป็นโอกาสทางการ

เมืองของตน “เปลี่ยนม้ากลางศึก” ไม่ใช่ความคิดที่ดี เพราะม้า

กับขุนศึกย่อมเข้าขากันดี เพราะผ่านการสู้รบมายาวนานด้วยกัน 

สำาหรับความคิดเห็นที่บอกว่า ลุงตู่เลวอย่างนั้น เลวอย่างนี้ ถ้าเป็น

เงินทอนแล้วจะดีกว่านี้ นั้นเป็นเพียง “มโน” ที่ไม่ใช่สมมุติฐาน

หรือไฮโปธีซิสที่เป็นความคิดที่มีเหตุผล

ดังนั้น การที่ให้ความเห็นว่าประเทศชาติเสียหายเพราะ  

นายกฯ รู้แต่เรื่องทหารนั้นก็ไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้อง เพราะป๋าเปรมก็

เป็นทหารแต่ป๋าก็ไม่ได้ โง่ เพราะการลดค่าเงินบาทในสมัยป๋าและ

ซามูไรโหดที่ถูกด่าทอในขณะนั้น แต่ผลงานของป๋าและ ดร.สม

หมายตอบคำาถามได้ดีที่สุด  เพราะการลดค่าเงินบาทในสมัยป๋าทำา                                                                 

ให้ประเทศไทยรอดพ้นวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ แตกต่างกับการลดค่า

เงินบาทในสมัยบิ๊กจิ๋ว ทั้งๆ ที่ป๋าและบิ๊กจิ๋วก็จบจาก จปร.เหมือน

กัน นอกจากนั้นบิ๊กจิ๋วที่ได้รับการขนานนามว่า “ขงเบ้ง” ซึ่งใน

เวลาต่อมาก็ถูกเปลี่ยนเป็น “เฒ่าอัลไซเมอร์” แต่ป๋าก็ยังเป็น 

5บทความ

รุงเทพฯ ต้องไปต่อ

เมื่อคนกรุงเทคะแนนให้ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” 

แบบถล่มทลาย ก็แสดงว่าเชื่อในสิ่งที่ “ชัชชาติ” ให้

ความหวังไว้ ตามสโลแกน “ผู้นำาทางความหวัง” 

แล้ว “ชัชชาติ” มอบความหวังอะไรให้แก่คนกรุงเทพฯ บ้าง? 

๔ ปีนับจากน้ีจะเกิดการเปล่ียนแปลง หรือมีส่ิงใหม่ๆ เพื่อ

คนกรุงจาก “ชัชชาติ” บ้าง?

ประการแรก “ชัชชาติ” น่าจะเป็นผู้ว่าฯ กทม.ที่ทำางาน

ไม่ยากนัก เพราะมี ส.ก. ๒๐ คนจากพรรคเพื่อไทยประกาศ

สนับสนุนเต็มตัว 

เพราะนอกจากมีจุดยืนและอุดมการณ์เดียวกันแล้ว  ยัง

มีรากเหง้าเดียวกัน คือล้วนเป็นคนของพรรคเพื่อไทยเหมือนกัน

ประการถัดมา ระหว่างการหาเสียง “ชัชชาติ” เป็นผู้สมัคร

ผู้ว่าฯ กทม.ที่ชูนโยบายมากที่สุด ถึง ๒๑๔ ข้อ คำาถามคือ วาระ

การดำารงตำาแหน่งผู้ว่าฯ กทม.มีเพียง ๔ ปี จะสามารถทำาได้ครบ

ถ้วนทั้งหมดหรือไม่

ถ้าไม่ครบ คนกรุงจะตำาหนิหรือไม่

หรือทำาได้มากสุดกี่นโยบาย

ลองมาไล่เลียงคร่าวๆ เอาเฉพาะนโยบายที่ควรเร่งดำาเนิน

การ หรือนโยบายที่ดีมีประโยชน์ที่คนกรุงควรได้รับให้สมกับการ

เทคะแนนเสียงแบบแลนด์สไลด์ 

กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 

เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว 

พิจารณาเดินเรือ เพิ่มตัวเลือกเชื่อมต่อการเดินทาง

รถไฟฟ้าสายสีเขียว ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด 

ดำาเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษ เช่น การตัก                                                                                     

เตือนและกำาหนดแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา  (มาตร 

การเบา) การสั่งให้หยุดประกอบกิจการ การก่อสร้าง หรือเพิก

ถอนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (มาตรการหนัก) 

สนับสนุนให้เกิด Ecosystem รถพลังงานไฟฟ้า

นำาร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย

ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้าย

บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพื่อ

บริหารจัดการจราจรทั้งโครงข่ายและกวดขันวินัยจราจร

เสริมศักยภาพสะพานข้ามแม่น้ำาเจ้าพระยา หาความเป็น

‘ชัชชาติ’ วันนี้เพื่อไทย

ไปได้เพิ่มสะพานใหม่

รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด อาทิ ปรับปรุงจุดตัด คอขวด

ต่างๆ บนท้องถนน เช่น เพิ่มการเว้าเกาะกลางในแยกที่มีจุดเลี้ยว

รถ เพื่อให้รถที่จะเลี้ยวไปพักหลบตรงที่เว้าได้ โดยไม่รบกวนกระแส

จราจร ปรับปรุงหัวโค้งหัวมุมให้เกิดการเลี้ยว การตีวงที่ไม่ใช้หลาย

ช่องจราจร  ปรับ เพิ่ม/ลด จำานวนช่องทางจราจรเพื่อเพิ่มความจุ

ถนนโดยเฉพาะบริเวณทางแยก การห้ามเลี้ยวในบางกรณี โดย

ต้องพิจารณาอย่างละเอียด เพื่อให้กระแสจราจรไหลเวียนคล่องตัว 

เทศกิจจราจรลงพื้นที่แก้ไขจุดฝืด เช่น กวดขันวินัยจราจรรถจอด

ริมถนน ที่ทำาให้เสียช่องจราจรไป ขอคืนพื้นผิวจราจรจากโครงการ

ก่อสร้าง รวมถึงการจัดการจราจรบริเวณการก่อสร้างให้เกิดจุดฝืด

น้อยที่สุด

กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ ๑,๐๐๐  กม. 

ทุกถนน ซอย มีทางเดิน-ปั่นสะดวก เชื่อมขนส่งสบาย  ลด

การใช้รถ

ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในช่ัวโมงเร่งด่วน บริเวณ 

Low Emission Zone

เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่ม เรียน เล่น หลังเลิกเรียน 

ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว ยก

ระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก

ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจร ปลูกฝังจิตสำานึก ส่งเสริมการ

สร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด 

เป็นระเบียบ

โปร่งใส ไม่ส่วย 

สวน ๑๕ นาที ทั่วกรุง

สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดท้ิงขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง

คาร์บอนคุมได้ กทม.ปลอดคาร์บอน (BMA Net  Zero)

น้ำาดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุง 

เซ็นเซอร์สูบน้ำา ไม่ต้องรอขอกุญแจ ทบทวนแผนการก่อสร้าง

อุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพการแก้ปัญหา

น้ำาท่วม แจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าแม่นยำา 

นำาร่องผ้าอนามัยฟรีผู้หญิง

เด็ก กทม.เล่นน้ำาได้ ว่ายน้ำาเป็น

ครับ...น่ีคือนโยบายบางส่วนท่ีควรเร่งทำาก่อน และบางนโยบาย

ที่น่าจะทำาได้เลย รวมทั้งนโยบายที่อยากรู้ว่าทำาได้จริงหรือไม่

เริ่มต้นที่ปัญหาที่ดูหนักหนาสาหัส คือนโยบาย “โปร่งใส ไม่

ส่วย ไม่เส้น” 

ช่วงหาเสียง “ชัชชาติ” บอกว่า

“...แนวคิด ‘โปร่งใส ไม่ส่วย ไม่เส้น’ คือมุ่งจัดการปัญหา

คอร์รัปชันภายใน กทม.อย่างจริงจัง มีมาตรการตรวจสอบ ลงโทษ

ผู้ที่กระทำาความผิดทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ พร้อม

พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

และนำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงาน

ข้าราชการ กทม. ต้องหันหลังให้ผู้ว่าฯ และหันหน้าให้ประชา 

ชน ข้าราชการ กทม. ต้องเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 

เราต้องเป็นผู้ว่าฯ สัญจร ผอ.เขต รองผู้ว่าฯ เจ้าหน้าที่ ต้องลงไป

ดูปัญหาประชาชนและแก้ไขปัญหา ต้องเปลี่ยนวิธีคิด ต้องกระจาย

อำานาจ และฟังประชาชนให้เยอะ พวกนี้จริงๆ แล้วมันทำาได้เลย ไม่

ต้องรองบประมาณ เพราะมันคือเรื่องประจำาวันอยู่แล้ว ผมคิดว่า

อันนี้ ๑๐๐ วันแรกจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เลย...” 

ถ้า “ชัชชาติ” ทำาให้เห็นว่า มีการปราบโกงใน กทม. ได้จริงใน 

๑๐๐ วัน สมัยหน้าการเชียร์ให้กลับมาเป็นผู้ว่าฯ กทม.อีกครั้งถือว่า

น้อยไปครับ ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้น

คอร์รัปชันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง หากไม่แก้ไขในภาพใหญ่ 

ก็ยากที่จะแก้ไขปัญหาได้ ฉะนั้นต้องจับตามองอย่ากะพริบ ๑๐๐ วัน

ในตำาแหน่งผู้ว่าฯ กทม.ของ “ชัชชาติ” สามารถปราบโกงได้จริงหรือไม่

สำาหรับคนกรุงแล้ว ปัญหาใหญ่คอขาดบาดตายอีก ๒ ประ 

การ คือ การจราจร และน้ำาท่วม ก็ต้องติดตามครับว่า นโยบาย

ที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถทำาให้ ๒ ปัญหานี้หมดไปใน ๔ ปีหรือไม่ 

รถไฟฟ้าสายสีเขียว “ชัชชาติ” หาเสียงไว้ว่า ต้องศึกษา

สัญญาทุกฉบับ สรุปรายละเอียดของปัญหาในทุกมิติในทุกสัญญา 

เปิดรายละเอียดของสัญญา และหาแนวทางดำาเนินการตามกรอบ

ของข้อสัญญา เพื่อให้การดำาเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้น

โปร่งใส ถูกต้อง และหาทางลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด

ใช่แล้วครับสิ่งที่ “ชัชชาติ” ต้องไปทำาคือเปิดทุกอย่างให้

โปร่งใส แต่ที่ผ่านมาข้อมูลเรื่องนี้กลายเป็นข้อมูลสาธารณะไป                                                                              

แทบจะทั้งหมดแล้ว เพียงแต่ “ชัชชาติ” ยังตอบไม่ได้ว่า ทำา

อย่างไรให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวลดลง อย่างที่ให้ความ

หวังคนกรุงไว้

ข้อมูลเบื้องต้นคือ กทม.มีหนี้ที่จะต้องจ่ายให้บีทีเอส ประ 

กอบด้วยค่าจ้างเดินรถ และค่างานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 

นอกจากนี้ยังมีหนี้งานโยธาที่รับโอนส่วนต่อขยายช่วงแบ

ริ่ง-การเคหะสมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-คูคต มาจากการ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

ขณะนี้รวมเป็นเงินประมาณ ๔ หมื่นล้านบาท 

นับจนถึงปี ๒๕๗๒ ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดสัมปทานรถไฟฟ้าสาย

สีเขียวส่วนหลัก ช่วงหมอชิต-อ่อนนุช และช่วงสนามกีฬาแห่ง

ชาติ-สะพานตากสิน เป็นเงินประมาณ ๙ หมื่นล้านบาท 

รวมเป็นหนี้ทั้งหมดประมาณ ๑.๓ แสนล้านบาท

กทม.ได้ทำาสัญญาจ้างให้บีทีเอสเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้ง

ส่วนหลักและส่วนต่อขยายไปจนถึงปี ๒๕๘๕ 

ฉะน้ันหาก “ชัชชาติ” เปิดประมูลหาผู้เดินรถรายใหม่หลัง

จากส้ินสุดสัมปทานในปี ๒๕๗๒ เพื่อลดค่าโดยสารตามท่ีให้ความ

หวังไว้ ก็เตรียมตัวเป็นคดี เพราะจะเกิดข้อพิพาทกับบีทีเอส เนื่อง

จากบีทีเอสยังมีสัญญาจ้างให้เดินรถจนถึงปี ๒๕๘๕

จากนี้ ไป “ชัชชาติ” ต้องเจอของจริง ต้องตัดสินใจเรื่อง

ยากๆ ด้วยข้อมูลท่วมหัว ไม่เหมือนตอนหาเสียงที่จะพูดอะไรก็ได้

และนี่ก็ของจริง “อุ๊งอิ๊ง” ประกาศแคมเปญ “วันนี้เพื่อ

ไทย” ฉลองชัยเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.  

น่าสนใจครับ เพราะก่อนนี้ในวันที่ “อุ๊งอิ๊ง” เข้าพรรค เพื่อ

ไทยชูแคมเปญ “พรุ่งนี้เพื่อไทย” 

ก็บอกแล้วไงว่า...เขามาแล้ว.

ชัชชาติสร้างชื่อ

ป้ายหาเสียงเล็กน้อยน่ารัก

จำานวนไม่นานนักเช่นนี้หนอ

ขี่จักรยานโลดแล่นคะแนนรอ

พูดถึงพ่อ พูดถึงแม่ ผู้แก่ชรา

เคยเป็นรัฐมนตรีคมนาคม

นั่งรถเมล์งามสมควรศึกษา

มิใช่แค่ชั่วคราวชั่วครั้งครา

โปรดผู้ว่าฯ กทม.ต่อรถเมล์

เพลง (ไม่) โปรดของจอมพล ป.

เรียน คุณอัตถ์ 

ได้พูดถึงเพลงโปรดและไม่โปรดของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะ 

รัชต์ และเพลงโปรดของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ไปแล้ว ใน

ขณะที่ท่านกำาลังทำาหน้าที่บริหารประเทศ ตอนนี้เรามาย้อนอดีต

ถึง จอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อครั้งที่ยังดำารงตำาแหน่งผู้นำาไทย 

ซึ่งในช่วงนั้นวงการเพลงยังไม่แบ่งขั้วเป็นลูกทุ่ง-ลูกกรุงเหมือน

อย่างในยุคปัจจุบัน เรียกรวมๆ กันว่าวงการเพลงไทยสากล มี

เพลงหนึ่งที่ท่านผู้นำาไม่ค่อยจะโปรดเวลาถูกเปิดออกอากาศ จาก

เสียงร้องของ ชาญ เย็นแข ผลงานแต่งของ ไพบูลย์ บุตรขัน หรือ 

ไพบูลย์ ปราณีต ตามชื่อสกุลจริงของท่านในเพลง กลิ่นโคลนสาบ

ควาย ดังมีเนื้อร้องดังนี้

* อย่าดูหมิ่นชาวนาเหมือนดั่งตาสี เอาผืนนาเป็นที่พำานัก

พักพิงร่างกาย ชีวิตเอยไม่เคยสบาย ฝ่าเปลวแดดแผดร้อนแทบ

ตาย ไล่ควายไถนาป่าดอน

เหงื่อรินหยดหลั่งลงรดแผ่นดินไทย จนผิวพรรณเกรียมไหม้

แดดเผามิได้อุทธรณ์ เพิงพักกายมีควายเคียงนอน กลิ่นโคลนสาบ

ควายเคล้าโชยอ่อน ยามนอนหลับแล้วใฝ่ฝัน

กลิ่นโคลนสาบควายเคล้ากายหนุ่มสาวแห่งชาวบ้านนา ไม่

ลอยเลิศฟ้าเหมือนชาวสวรรค์ หอมกลิ่นน้ำาปรุงคลุ้งอยู่ทุกวัน กลิ่น

กระแจะจันทน์หอมเอยผิวพรรณนั้นต่างชาวนา

อย่าดูถูกชาวนาเห็นว่าอับเฉา มือถือเคียวชันเข่าเกี่ยวข้าว

เลี้ยงเราผ่านมา ชีวิตคนนั้นมีราคา ต่างกันแต่ชีวิตชาวนา บูชา

กลิ่นโคลนสาบควาย

ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลกลใดท่ีท่านผู้นำาในยุคน้ันไม่ชื่นชอบเพลง

นี้ สำารวจเนื้อหาดูแล้วก็ไม่มีตรงไหนที่ผิดเพี้ยนไปจากความจริง

ของชาวนายุคนั้น หรือว่า ตาสี เกิดไปพ้องกับชื่อของบรรพบุรุษ

ของท่านก็ไม่ใช่ บรรพบุรุษของท่านผู้นำาก็ไม่ใช่ชาวนา คุณพ่อท่าน

ก็เป็นช่างทำาทอง คุณแม่ท่านก็เป็นชาวสวนทุเรียน เลยจนด้วย

เกล้า แต่ผลที่ท่านผู้นำาเกลียดเพลงก็ดังระเบิดระเบ้อ จนเรียกว่า

จะเป็นเพลง “มาร์ชชาวนา” ก็ไม่ปาน

ผมเองก็เป็นลูกชาวนาโดยกำาเนิด ทุกสิ่งทุกอย่างในบทเพลง

ซึมซับได้ดีเพราะในชีวิตจริงส่วนหนึ่งของผมก็เคยมีกิจกรรมตาม

บทเพลงนี้ จนเมื่อถายหลังผันตัวเองมาเป็นนักแต่งเพลงก็อดที่จะ

กระหวัดถึงบรรยากาศเหล่านั้นและนำามาสานต่อไม่ได้ ขอยอมรับ

ว่าเพลง กลิ่นโคลนสาบควาย ทำาให้ผมต้องมาสืบต่ออารมณ์ลง

บนเพลง คนคลุกขี้ควาย ที่ สุเทพ วงศ์กำาแหง ให้เกียรติร้องและ

ยอมลงทุนแต่งชุดชาวนาลงดำานา แล้วถ่ายภาพเอามาให้ผมทำาปก                

แผ่นเสียง โดยให้ “เฮียฮ้อ” หรือ สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ผู้ก่อตั้ง

ค่ายเพลง RS ขายในครั้งที่ยังทำางานเป็นพนักงานประจำาขาย

แผ่นเสียงอยู่ห้างรามา ย่านสะพานเหล็ก เพลง คนคลุกขี้ควาย มี

เนื้อหาดังนี้

* คลุกขี้ดิน กินขี้โคลน หน้าดำาช้ำาโชนโดนแดดส่อง  มือไม้

ใหญ่แยกแตกเป็นตา เหมือนข้อหญ้าปล้อง นี่แหละเพื่อนพ้องคน

ท้องนา

ผู้นำาออสเตรเลียคนใหม่ถอดด้าม

“รัฐบุรุษ” ตลอดไป

คำายกยอปอปั้นชื่นชมใครก็ตามนั้นจะเป็นเพียง “ลมปาก” 

ถ้าเขาผู้นั้นยังมีชีวิต แต่ถ้าเขาผู้นั้นจากโลกนี้ ไปแล้วความจริงก็

จะปรากฏ จะเป็นวีรบุรุษหรือโมฆบุรุษก็แล้วแต่ผลงานและความ

เห็นของคนรุ่นหลัง ผมเคยศรัทธาแม่ชีฝรั่งคนหนึ่งมาก เชื่อว่าเธอ

เป็น “ฟลอเรนซ์ ไนติงเกลกลับชาติมาเกิด” เพราะเชื่อว่าเธอเสีย

สละด้วยความเมตตาที่แท้จริง แต่เมื่อเธอเสียชีวิตไปแล้วจึงทราบ

ว่าเธอจะไม่ยอมช่วยเหลือผู้ยากไร้คนใดที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนามา

เป็นศาสนาเดียวกับเธอ เพราะการกระทำาเช่นนั้นมิใช่ความเมตตา

กรุณา แต่เป็นกิเลส ตัณหามากกว่า ผมก็มีอาชีพเป็นบุคลากรการ

แพทย์ ที่มิได้ให้ความสำาคัญกับศาสนา เชื้อชาติใดๆ จะทำาหน้าที่

อย่างตรงไปตรงมาและดีที่สุดสำาหรับผู้ป่วยทุกคน เยี่ยงพ่อแม่ตาม

คำาสั่งสอนของครูบาอาจารย์ มิได้มีอคติกับศาสนาใดๆ

เช่นเดียวกับการเมือง ผมก็มิได้มีอคติกับอาชีพใดๆ ที่อาสา

มาทำาหน้าที่แทนประชาชน ทหาร, นักกฎหมาย, พ่อค้า, แพทย์ ฯ 

ทุกอาชีพก็จะเปลี่ยนเป็นนักการเมืองหมด  ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็น

อย่างไร สนใจ ค้นคว้า ใช้คนให้เหมาะสมกับหน้าที่ เที่ยงตรง มี

จริยธรรม โดยจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป แต่ถ้าไม่เหมาะสมกับสาย

งานที่ต้องรับผิดชอบ ไม่พยายามเรียนรู้ ไม่ศึกษาค้นคว้า ไม่รับผิด

เอาแต่ชอบ เช่นเป็น รมต.เกษตรฯ แต่บอกว่าไม่รู้เรื่องยางพารา  

และไม่สนใจศึกษาหาความรู้ เช่นเดียวกับเป็น รมต.สาธารณสุขที่

ไม่มีความรู้ในเรื่องสาธารณสุข ต้องแต่งตั้งท่ีปรึกษาเป็น รมต.เงา

ดังนั้น ความเห็นของ E ฉ้อที่ล้มละลายในทางการเมืองไป

เรียบร้อยแล้วนั้น ก็เป็นเพียงลมปากเหม็นๆ ที่ทำาเพื่อตัวเอง หา

เรื่องด่าลุงด่ารัฐบาลไปวันๆ เท่านั้น.

ตาป๋องแป๋ง

 

คงต้องปล่อยให้ฝันกลางวันไปครับ ถ้าจะมาก็ต้องรอ โน้น

นน ร่วม ๑๐ ปีครับ 

เป็นนายกฯ ไม่ยากหรอกครับ แค่รวมเสียง ส.ส.ให้เกินครึ่ง 

แต่เป็นแล้วทำางานได้หรือเปล่า ผมเกรงว่าลูกน้องเงินทอนจะเอา 

แต่ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเดียว เรื่องอื่นไม่สน ถ้าเป็น

แบบน้ันจะอยู่เป็นรัฐบาลได้ก่ีวันก็ไม่รู้  เพราะจะมีคนออกมาต่อต้าน

มืดฟัามัวดินแน่นอนครับ

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

* สักวาไทยเราจะซ้ายขวา    

จะเดินหน้าถอยหลังยังสับสน

จากโควิดมายูเครนพายากจน    

ไทยทุกคนกระเทือนกระทบสะท้านทรวง

ยังโทนี่ชี้ชนวนชวนป่วนปั่น        

ด้วยหมายมั่นคืนกลับสู่แดนสรวง 

กัปตันตู่สู้ไม่สู้แน่นหรือกลวง      

ถูกถามทวงพ้นเก้าอี้ ไล่หนีเอยฯ

     ป.ปฏัก

แอนโทนี อัลบานีส
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6 เศรษฐกิจ

การันตี‘วงษ์สยาม’ชนะใสท่อน้ำาอีอีซี

ผ่านเข้ารอบ • บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) ผู้ดำาเนินธุรกิจด้านพลังงาน ร่วมกับสถาบัน 

ChangeFusion เผยรายชื่อ 7 กิจการเพื่อสังคมที่ผ่านเข้ารอบ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลง

เพื่อสังคม หรือ BC4C” รุ่นที่ 11 พร้อมรับทุนสนับสนุนเบื้องต้นรวม 560,000 บาท เพื่อ

นำาไปต่อยอดและพัฒนากิจการตามเป้าหมายเป็นเวลา 3 เดือน โดยในปีนี้ทั้ง 7 ทีมที่ผ่าน

เข้ารอบล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความรู้และศักยภาพอันโดดเด่นในหลากหลายสาขาวิชาชีพ 

และให้ความสนใจต่อการใช้แผนธุรกิจท่ีมุ่งสร้างการเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ อันสะท้อนออก

มาจากการนำาเสนอประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมีเอกลักษณ์. 

กบน.กดัฟนัตรงึดเีซลอกีสปัดาห์

เร่งถกกู้แบงก์/‘ออมสิน’ปิดช่องแจงไม่ใช่นิติบุคคล
วิภาวดีรังสิต • ‘กบน.’ กัดฟันตรึงดีเซลที่ 32 บาทต่อลิตรอีกสัปดาห์ บรรเทาภาระช่วง

เปิดเทอม เผยเร่งถกหาช่องกู้เงินแบงก์ ด้าน ‘ออมสิน’ แจงอาจปล่อยกู้อุ้มกองทุนน้ำามัน

เชื้อเพลิงไม่ได้ เหตุติดปัญหาไม่ใช่นิติบุคคล ระบุต้องดูข้อกฎหมายถี่ยิบ

ได้ตั้งข้อสังเกตมาแล้วว่า การ

ที่นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นไทย

อย่างจริงจังจะต้องมาจากความเช่ือม่ัน                                                         

ไทยโพสต์ • นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ 

รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรม

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ 

ไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ยอดการผลิต

รถยนต์ในเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา อยู่ที่ 

117,786 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ                                                         

ปีก่อน 12.87% และลดลงจากเดือน มี.ค.

2565 ถึง 31.79% เนื่องจากมีวันทำางาน

น้อยกว่า ส่วนการผลิตรถยนต์นั่งเพื่อส่ง                                                              

ออกยังคงลดลง 21.53% มีปัจจัยมาจาก

ปัญหาการขาดชิ้นส่วนและเซมิคอนดัก 

เตอร์ของรถบางรุ่น แต่ผลิตรถกระบะเพื่อ                                                

ส่งออกเพิ่มขึ้น 6.17% ส่วนการผลิตรถ 

ยนต์ช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย.65 นั้น มีจำานวน

ทั้งสิ้น 597,864 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียว 

กันของปีที่แล้ว 4.85%

สำาหรับยอดขายรถยนต์ภายในประ 

เทศของเดือน เม.ย.65 มีจำานวนทั้งสิ้น 

63,427 คัน ลดลงจากเดือน มี.ค.2565 

ถึง 27.30% แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกัน

ในปีที่แล้ว 9.11% เป็นผลมาจากจากการ

ผ่อนคลายการล็อกดาวน์ และการจัดงาน

บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์ โชว์ 

เช่นเดียวกับการส่งออกรถยนต์สำาเร็จรูป 

เดือน เม.ย.65 ส่งออกได้ 55,696 คัน ลด

ลงจากเดือนที่แล้ว 40.65% แต่เพิ่มขึ้น

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.33%

อย่างไรก็ตาม ยังกังวลเก่ียวกับราคา

น้ำ ามันที่ เพิ่มขึ้นมากและค่าเงินบาทที่

อ่อนค่าลงมากในรอบหลายปี ซึ่งจะทำาให้

ต้นทุนสินค้าหลายอย่างเพิ่มขึ้น รวมทั้งหนี้                                        

ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงจะทำาให้อำานาจ

ซื้อของประชาชนลดลง และตั้งแต่เดือน                                           

ม.ค.-เม.ย.2565 รถยนต์มียอดขาย 294,616 

คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ในระยะเวลา

เดียวกัน 16.79%.

ไปด้วยแรงดันต่างชาติ

58,704.94

23/5/65

1,635.28
+12.33

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 4,532.46 4,719.78 -187.32
 5,132.74 5,678.87 -546.13
 30,447.67 28,353.95 +2,093.72
 18,592.08 19,952.34 -1,360.26

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.74 34.47
ยูโร 35.83 36.94
ปอนดสเตอรลิง 41.16 43.63
เยน (100 เยน) 26.29 27.31
หยวนจีน 4.25 4.42
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,050 30,150
ทองรูปพรรณ 29,516 30,650
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

พระราม 6 • ธนารักษ์การันตี “วงษ์

สยาม” ชนะใสประมูลท่อน้ำาอีอีซี แจงผล

สอบสรุปโปร่งใส ด้านดีเอสไอโดดสั่งสอบ 

“อีสท์วอเตอร์” เลี่ยงภาษี

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรม

ธนารักษ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสอบ

ข้อเท็จจริงกรณีการประมูลโครงการบริหาร

ระบบท่อส่งน้ำาสายหลักในภาคตะวันออก 

(อีอีซี) ได้ข้อสรุปการตรวจสอบข้อเท็จ

จริงเรียบร้อยแล้ว และส่งรายงานให้นาย

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง ซึ่ง

เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการชุด

ดังกล่าวพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และอยู่

ระหว่างรอคำาสั่งจาก รมว.การคลังว่าจะ

ให้ดำาเนินการอย่างไรต่อไป

สำาหรับประเด็นสำาคัญของการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯ 

คือ ดูขั้นตอนการประมูลและการคัดเลือก

ผู้ชนะการประมูลว่าดำาเนินการถูกต้อง

ตามกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งยังมีประเด็น

รองที่คณะกรรมการฯ ต้องตรวจสอบ

ท่ีสูง เพราะคนต่างชาติคงจะต้องหวาด   

ระแวงและกลัวความได้เปรียบของนัก

ลงทุนในประเทศมาก ด้วยความเสียปรียบ                                        

ที่มีมากกว่า ทำาให้ยากที่จะกล้าเข้ามาลง 

ทุนหรือเก็งกำาไรอย่างบ้าบิ่น เพราะนั่น

คือความเสี่ยงที่จะต้องแบกรับไปทั้งหมด 

คงจะเรียกร้องความเป็นธรรมไม่ได้ง่ายๆ

จึงมองว่าการที่นักลงทุนต่างชาติ

จะกล้าเข้ามาลงทุนอย่างหักโหมจริงๆ 

ต้องมีความเชื่อม่ันมากพอ และความเชื่อ 

มั่นที่นักลงทุนต่างชาติจะได้ ต้องมาจาก

พื้นฐานที่ดีเท่านั้น ส่วนด้านอื่นๆ คงจะ

ต้องประเมินกันเอง อาจถูกหรือผิดก็ได้ 

แต่ทางด้านพื้นฐานจะต้องถูกอย่างเดียว 

ดังนั้นคิดว่าการที่นักลงทุนต่างชาติหวน

กลับเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง คงจะ

มองออกและคิดแล้วว่าหุ้นส่วนใหญ่ใน

ตลาดจะต้องมีพ้ืนฐานท่ีดีจริง ซ่ึงความจริง                                                             

ก็ไม่ยากกับการจะรู้ได้ เนื่องจากมีการ                                                       

รายงานและมีข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำา 

เนินการของธุรกิจในตลาดทุกๆ 3 เดือน 

ซึ่งพอเพียงกับการพิจารณาประกอบการ

ตัดสินใจว่าควรแก่การลงทุนหรือไม่ ซึ่ง

ข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลทางพื้นฐานของ

ธุรกิจที่จะบอกได้ว่าธุรกิจยังดียังเติบโต

หรือถดถอย ส่วนการมองในด้านความคุ้ม

ค่าในการลงทุนก็มองแค่ผลประกอบการ

ที่ออกมาทุกๆ 3 เดือนก็จะรู้แล้วว่าเป็น

อย่างไร

สรุปอย่างง่ายๆ ก็คือ หากหุ้นหรือ

ธุรกิจในตลาดไม่ดีพอ นักลงทุนต่างชาติ

คงไม่กล้าลงทุนแน่นอน การคิดว่าอาจจะ

มาเล่นเก็งกำาไรแล้วโฉบเอากำาไรจากนัก

ลงทุนไทยไปง่ายๆ คงเป็นไปไม่ได้ จึงต้อง

มีคำาตอบว่าโดยรวมแล้วธุรกิจในตลาด

ส่วนใหญ่จะต้องมีพื้นฐานดีจริง และเมื่อ

ได้ปัจจัยแวดล้อมมาเกื้อหนุนไม่ว่าจะ

ด้วยนโยบายหรือมาตรการจากภาครัฐมา

หนุนด้วย ก็จะยิ่งดี มั่นใจได้มากขึ้น จึง

พบว่าวานนี้นักลงทุนต่างชาติยังคงทยอย

ซื้อหุ้นเข้าพอร์ตอย่างต่อเนื่อง และเป็น

ผู้ซ้ือเพียงกลุ่มเดียวในตลาด เพียงซ้ือไป 

2,093.72 ล้านบาท ดัชนีตลาดก็พุ่งขึ้น 

12.33 จุด ดันดัชนีมาปิดที่ 1,635.28 จุด 

วอลุ่มไม่มากแค่ 58,704.94 ล้านบาท

เท่าน้ัน เป็นสัญญาณท่ีบอกว่าตลาดยังไปได้

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มพลัง 

งานทิศทางยังดี น่ามองที่ BCP, SPRC 

และ TOP กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจ

กำาลังฟื้นตัวดีขึ้นมาก เพราะบรรยากาศ

เอื้อมากขึ้น น่ามองที่ J, MBK และ NCH 

กลุ่มขนส่งยังคงเป็นธุรกิจที่ โดดเด่นมาก

และมีกำาไรสูง แต่ราคาหุ้นต่ำา จึงน่ามอง

ที่ BIOTEC, RCL และ WICE กลุ่ม

พาณิชย์บรรยากาศเอื้อกับธุรกิจมาก จึง

น่ามองที่ DOHOME, RS และ SABUY 

หุ้นรายตัวที่น่ามองมี CWT, BBL และ 

SNNP เป็นต้น

ตลาดยัง Side Way UP ทำาให้

สามารถลุ้นและเลือกลงทุนได้ต่อไป.

มึน!กำาลังซื้อวูบ

ทุบยอดขายรถ

เดือนเมษาร่วง

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำานวยการ

สำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง (สกนช.) 

เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ

บริหารกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง (กบน.) ว่า 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงราคาจำาหน่าย

น้ำามันดีเซลในประเทศที่ 32 บาทต่อลิตรไป

อีก 1 สัปดาห์ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 

เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชน และเป็น

ช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียน เนื่องจาก

ปัจจัยตลาดโลกราคาน้ำามันในปัจจุบันยัง

ไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้น โดยราคาน้ำามันดิบ

ดูไบอยู่ที่ประมาณ 108 เหรียญสหรัฐต่อ

บาร์เรล

ทั้งนี้ ยืนยันว่ากองทุนฯ ยังมีสภาพ

คล่องที่ยังดำาเนินการได้ถึงเดือน มิ.ย. ซึ่ง

ฐานะกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงล่าสุด วันที่ 22                                                         

พ.ค.2565 ติดลบ 76,291 ล้านบาท โดย

คาดว่าสัปดาห์หน้าฐานะกองทุนฯ จะติด 

ลบ 78,000-80,000 ล้านบาท จะส่งผล

ให้ กบน.พิจารณาปรับขึ้นราคาน้ำามันดีเซล

สัปดาห์หน้าหรือไม่นั้นขณะนี้ยังไม่สามารถ

ตอบได้ เพราะต้องติดตามราคากันรายวัน

แล้วนำามาพิจารณาในสัปดาห์หน้า โดยยัง

คงกรอบไม่เกินลิตรละ 35 บาท

นายวิศักดิ์กล่าวอีกว่า วันที่ 23 พ.ค. 

จะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่

กระทรวงการคลัง ในเรื่องของการปล่อย

เงินกู้ หารือข้อกังวล เงื่อนไขต่างๆ อาทิ 

รูปแบบประเภทเงินกู้ หากมีเงินส่วนนี้ก็จะ

มาช่วยเสริมได้ อีกทั้งสามารถช่วยชำาระ

หนี้ ได้ด้วย และขอยืนยันว่ายังอยู่ระหว่าง

หารือธนาคารทุกแห่ง ซึ่งยังไม่มีธนาคาร

ออมสิน หรือแห่งไหนปฏิเสธตามข่าว ย้ำา

ว่าจะเร่งรัดหารือเพื่อบรรเทาความเดือด

ร้อนประชาชน

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนา                                                    

รักษ์ ในฐานะประธานกรรมการธนาคาร

ออมสิน กล่าวว่า ขณะนี้กองทุนน้ำามันเชื้อ                                                      

เพลิงยังไม่เคยมีการยื่นเรื่องขอกู้เงินเพื่อ

เสริมสภาพคล่องมายังธนาคารออมสิน

อย่างเป็นทางการเลย จึงยังบอกไม่ได้ว่า

ธนาคารออมสินจะให้กู้ได้หรือไม่ และหาก                                                       

ใหกู้้ได้จะให้กู้เป็นจำานวนเงินเท่าไหร่ จนกว่า 

จะมีการยื่นเรื่องมาอย่างเป็นทางการ โดย

เร่ืองน้ีจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะ

กรรมการธนาคารเพราะเป็นวงเงินจำานวนมาก

“มีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ 

เบื้องต้นพบว่ามีปัญหา คือ กองทุนฯ ไม่มี

สถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งตามกฎหมายของ                                                   

ออมสินไม่สามารถให้กู้ได้ ดังนั้นจึงเป็น

เรื่องของกองทุนฯ ต้องไปแก้ไขมาว่าจะดำา 

เนินการอย่างไร เช่น อาจจะให้สำานักงานที่

ดูแลกองทุนฯ เป็นผู้กู้ เพราะมีสถานะเป็น

นิติบุคคล หรือหากพิจารณาแล้วว่ายังไม่

สามารถดำาเนินการได้ ก็อาจเป็นหน้าที่ของ

กระทรวงพลังงาน หรือท้ายที่สุดต้องเป็น

หน้าที่ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา” 

นายประภาศกล่าว.

 

เบื้องต้น คือ เรื่องการเสียภาษีของผู้รับ

สัมปทานรายเดิม คือ บมจ.จัดการและ

พัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก หรือ 

EASTW (อีสท์วอเตอร์) ว่า การได้รับราย

ได้จากการส่งน้ำาที่ผ่านมามีการเสียภาษีที่

ถูกต้องหรือไม่ หลังจากที่กรมสอบสวนคดี

พิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ส่งหนังสือมายังกรม

ธนารักษ์ว่าบริษัทดังกล่าวอาจมีการนำา

ส่งรายได้ให้กรมธนารักษ์ไม่ถูกต้อง และ

อาจมีการหลีกเลี่ยงภาษีอากร

“สำาหรับสังคมและฝ่ายต่างๆ ที่ไม่                                                          

เห็นด้วยกับการประมูลครั้งนี้ก็เป็นความ

เห็นของสังคม ส่วนว่าสังคมจะอยู่กับ

ความเชื่อหรืออยู่กับความจริง กรมธนา 

รักษ์ยืนยันว่าการประมูลครั้งนี้ถูกต้อง

ตามกฎหมายทุกขั้นตอน และมีความโปร่ง      

ใส รวมทั้งก็ยังมีการตรวจสอบจากองค์กร

ภายนอก ทั้งสำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ (ป.ป.ช.) และสำานักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน (สตง.) อยู่ด้วย” นายประภาศ 

กล่าว.

วิศักดิ์ วัฒนศัพท์
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ทุ่ม 158 ล้านสร้างถนนเลียบชายทะเลใต้ 

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.)                                                                                    

เปิดเผยว่า ในปี 2565 มีแผนก่อสร้างโครงการถนนเลียบชาย          

ฝ่ังทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก จำานวน 3 

โครงการ ระยะทางรวม 18.829 กม. งบประมาณรวม 158.074 

ล้านบาท ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล

ระดับสากลอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนและ

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

NDR รุกตลาดยาง TL

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บมจ. 

เอ็น.ดี.รับเบอร์ หรือ NDR ผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ ภายใต้ชื่อ

แบรนด์ ND Rubber เดินหน้าลุยตลาดยาง Tubeless (TL) หรือ

ตลาดยางที่ไม่ใช้ยางใน เพื่อชูจุดเด่นด้านความเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ยาง Tubeless (TL Expert) เพื่อสร้างความเชื่อม่ันต่อลูกค้าและผู้

ใช้งาน โดยท่ีผ่านมามียอดขายในตลาดมาแล้วมากกว่า 1 ล้านเส้น 

DITP นำาคอนเทนต์ ไทยบุกเมืองคานส์ 

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการ

ค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ได้นำาทีม 10 บริษัทผู้

ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ไทยชั้นนำา ลุยเจรจาการค้าภายใน

งานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ 2022 ระหว่าง 17–25 

พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อดึงผู้ซื้อ ผู้สร้างและนักลงทุนทั่ว

โลกเข้าร่วมเจรจาการค้ารวมกว่า 283 คู่เจรจา สร้างรายได้กว่า 

849 ล้านบาท 

EVER จ่อเปิด 2 โครงการใหม่ 1,500 ล้านบาท

 นายสวิจักร์ โลจายะ ประธานกรรมการ บมจ.เอเวอร์

แลนด์ หรือ EVER เปิดเผยว่า ในปี 2565 มองแนวโน้มอสัง

หาฯ แนวราบยังเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง จากกำาลังซื้อที่แท้

จริง ดังนั้น บริษัทเตรียมส่ง 2 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 1,500 

ล้านบาท บุกตลาดเริ่มจากทาวน์ โฮม แบรนด์ “เอเวอร์ ซิตี้” 

โครงการสุขสวัสดิ์ 30–พุทธบูชา เฟส 3 มูลค่า 300 ล้านบาท 

และโครงการบ้านเดี่ยว แบรนด์ “มายโฮม ซิลเวอร์เลค” ใน

โครงการ “Silverlake Park VIND” ย่านสุวินทวงศ์ มูลค่า 1,200 

ล้านบาท พร้อมนำาร่องโครงการแรกในแนวราบที่ติดตั้งระบบ

ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟ ตอบ

โจทย์ยุคนิวนอร์มอล เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กับ

บ้านมากขึ้น รับกระแสเวิร์กฟรอมโฮม คาดจะติดตั้งแล้วเสร็จ

อย่างเร็วที่สุดในไตรมาส 4/2564 

อมรับว่า คนดังย่อมเกิดจากสื่อ พลิกชีวิตเพียงข้ามคืน 

ทำางานมากว่า 20 ปี คนรู้จักเพียงบางกลุ่ม แต่พอมาเป็น 

“ตัวแทน” ที่ต้องออกมาพูดในนามองค์กร ของกองสลาก

กินแบ่งรัฐบาล ส่งผลให้คนรู้จักทั่วประเทศเชียวแหละ 

ว่าแล้วก็ถึงคิวที่จะขอพูดถึง “คนดัง” ระดับประเทศอีกคน 

ที่อาจคุ้นเคยกับสื่อ แต่กับมุมที่ยังไม่เคยพูดถึงตัวเอง เรื่องงานวิจัย

ย่อมสนุกต่างกันนะ....... 

ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย หรือพี่กอล์ฟ ของหลายหลักสูตร ที่

หัวใจ งานวิจัย

ย

เรียนกัน กับคนหลายกลุ่ม เมื่อมาเล่าเรื่องงานวิจัยที่

จะช่วยการเกษตร ทันโลกและยั่งยืน 

เล่าว่า ตัวเองชอบงานวิจัยเป็นชีวิตจิตใจ นั่ง

เป็นผู้อำานวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทยมานานเกิน 20 ปี มีความสุขกับงาน

วิจัยนับหลายร้อยชิ้น ที่ลงมือทำาให้กับหลายหน่วย

งาน   

เมื่อหันกลับมาเล่าโครงสร้างของงานวิจัย 

จึงรู้ดีว่าเป็นการตอบโจทย์ ว่างานวิจัยคือ การ

ค้นหาความจริง-การตั้งคำาถาม-การสังเกต-การมี

กระบวนการคิด 

ส่วนสำาคัญของการวิจัยคือ การค้นหาความ

จริงในอดีต พยากรณ์ในอนาคต วิจัยจากข้อเท็จจริง

ในปัจจุบัน 

การพยากรณ์ การคาดการณ์ เรื่องราวที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต ย่อมเป็นเรื่องดี มีการวางแผน 

กำาหนดกลยุทธ์ในการ

บริหารจัดการ การใช้งาน

วิจัยนำาไปประยุกต์ ปรับ

ใช้กับงาน ย่อมเป็นเรื่องดี 

อย่างประเทศที่พัฒนาเขา

นำางานวิจัยมาใช้เป็นเรื่อง

ปกติที่จำาเป็น

ตอบคำาถามว่า งาน

วิจัยมีการนำาไปใช้ประโยชน์

อย่างไรบ้างไหม ตอบตาม

ตรงว่าเป็นงานที่เต็มที่กับ

การทำางาน แต่ไม่รู้จริงๆ ว่า

นำาไปใช้ไหม เพราะเป็นงาน

ที่รับจ้างจากหน่วยงานต่างๆ 

ที่มาว่าจ้าง 

แต่รู้ว่า .... สังคมไทย

• รศ.น.สพ.วิน สุรเชษฐพงษ์ คว้ารางวัลงานวิจัยดีเด่น

แห่งชาติ ปี 2565 เรื่องการพัฒนาปลานิล ปลาเศรษฐกิจ มูลค่า 

กว่า 10,000 ล้านบาท อ่านแล้ว “คิดถึงพ่อ-ปลานิลจากวังสวน

จิตรลดา”...•

• มานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ต้อง

รับงานหนักหน่วง กับห้วงเปลี่ยนผ่านของสังคม ที่คับแค้น 

แร้นแค้น และคนคิดแค้น จะเอาคืน เจ้าตัวมีวิธี ปลงให้ได้ ไม่งั้น 

จิตตก ทำางานยาก คนทำางานยุคนี้ต้องเข้มแข็งจากภายใน ...• 

• ขยันออกโปรเจ็กต์เหลือเกิน มาคราวนี้ พราวพุธ ลิปต

พัลลภ แห่งพราว กรุ๊ป ทุ่ม 4.5 พันล้าน เนรมิต “อันดามัน

ดา ภูเก็ต” อภิมหาโปรเจ็กต์ยักษ์แห่งปี บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 

58 ไร่ ใจกลางเมืองภูเก็ต เป็นสวนน้ำาระดับเวิลด์คลาส ที่มีสิ่ง

อำานวยความสะดวกและความบันเทิงให้เลือกสนุกมากมาย เพื่อ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก  โดยเตรียมเปิดให้บริการ

อย่างเต็มรูปแบบกลางปีนี้ ...•

• หลังจากนำาผลิตภัณฑ์จระเข้ไปโชว์พลังแสดงสุดยอด

นวัตกรรมในงานสถาปนิก’65 กลับมา หัวเรือใหญ่อย่าง ศุภพงษ์ 

เพชรสุทธิ์ ก็หายเหนื่อย ยิ้มออก เพราะฟีดแบกดีเกินคาด โดย

เฉพาะเรื่องภาพลักษณ์ใหม่ของจระเข้ ซึ่งคนส่วนใหญ่คิดว่ายืน

หนึ่งเฉพาะนวัตกรรมปูกระเบื้อง แต่งานนี้ ได้สลัดภาพเดิมๆ ออก

ไป เราได้เห็นมุมใหม่ของจระเข้ว่าตอบโจทย์การก่อสร้างได้ครบ

ครัน ยืนหนึ่งทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสีที่มี SEE JORAKAY จาก

ธรรมชาติ 100% เป็นตัวชูโรง รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องบ้านทั้ง

หลัง ที่ทำาให้บ้านแข็งแรง ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็น

การทรานส์ฟอร์มจระเข้ที่โดนใจใครหลายคน ...• 

ณัฐ  วรา 

 

ารวิจัยพบว่า ความผิดปกติทางจิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นในวัย

เด็กและวัยรุ่น (อายุไม่เกิน 25 ปี) และ 1 ใน 4 ของวัยที่ถูก

ทำาลายจากความทุพพลภาพหรือความเจ็บป่วยจากความผิด

ปกติทางจิตและการใช้สารเสพติดนั้นเกิดขึ้นกับเยาวชน 

สมาคมจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องระหว่าง

ประเทศ (IACAPAP) สมาคมจิตเวชและจิตวิทยาวัยรุ่นระหว่าง

ประเทศ (ISAPP) สมาคมสุขภาพจิตทารกโลก (WAIMH) และ

สมาคมจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นโลก (WPA-CAP) ได้ร่วมกัน

ประกาศให้วันที่ 23 เมษายน เป็นวันสุขภาพจิตสำาหรับทารก เด็ก 

และวัยรุ่นสากล (WICAMHD) โดยมีการจัดกิจกรรมประกาศในวัน

เดียวกัน เพื่อตระหนักถึงความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาที่กำาลัง

ขยายตัวและกระตุ้นให้ประชาคมโลกมีส่วนร่วมและดำาเนินการ

เด็กและวัยรุ่นมีจำานวน 1 ใน 3 ของประชากรโลก โดยเด็ก

และวัยรุ่นเป็นวัยพื้นฐาน และเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโต การ

เรียนรู้ และการสำารวจสิ่งรอบข้างอย่างไร้กังวล อย่างไรก็ตาม ผู้คน

จำานวนมากทั่วโลกประสบกับความบอบช้ำาและปัญหาทางจิตใจ ซึ่ง

เป็นประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่การวิจัยได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามี

ผลกระทบต่อสุขภาพจิตและร่างกายตลอดการดำาเนินชีวิต

การวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าความผิดปกติทางจิตส่วนใหญ่เกิด

ขึ้นในวัยเด็กและวัยรุ่น (อายุไม่เกิน 25 ปี) และ 1 ใน 4 ของวัยที่

ต้องใช้ชีวิตกับความทุพพลภาพจากความผิดปกติทางจิตและการใช้

สารเสพติดเกิดขึ้นได้กับวัยรุ่น ประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในวัย

เด็ก (ACEs) ยังเป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดความผิดปกติทางจิตในผู้ใหญ่

อีกด้วย ผลกระทบทางอ้อมและผลกระทบระยะยาวของความผิด

ปกตินี้เป็นภาระทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในด้านการรักษาพยาบาลและการสูญเสียผลผลิต

รศ.Daniel Fung ประธาน IACAPAP กล่าวว่า “การ

ศึกษาผู้ใหญ่ที่ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจได้แสดงให้เห็นว่า

ประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในวัยเด็กสามารถส่งผลในระยะยาว

ต่อไปในชีวิต รัฐบาลในหลายๆ ประเทศส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญ

เฉพาะกับผู้ใหญ่ ทั้งในด้านงบประมาณทางการเงินและการพัฒนา

นโยบาย เราหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงประเด็นนี้ผ่านวันสุขภาพจิต

ทารก เด็ก และวัยรุ่นสากล โดยพิจารณาดูลำาดับความสำาคัญ

และเหตุผลที่เหมาะสมสำาหรับการวางแผนอนาคตของเรา หากมี

ต้องการคนเก่ง คือ เก่งงาน เก่งคน เก่งสังคม สังคมไทยต้องการ

คนดี คือ คนที่ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม 

สังคมไทยต้องการคนฉลาดเฉลียว คือ รู้กว้าง รู้ลึก, สังคม

ไทยต้องการคนมีฝีมือ คือ เป็นได้ทั้งบู๊และบุ๋น สังคมไทยต้องการ

คนยืดหยุ่น คือ การปรับตัวได้  

ยอมรับว่าการนั่งเก้าอี้อธิการบดีมีความท้าทายมาก 

ประหนึ่งทำางานกับเทวดา ที่ต้องสื่อสาร จับประเด็น แถมด้วย 

ทักษะทางการตลาดที่ต้องนำามาใช้อย่างเต็มเหนี่ยว 

และใช้งานวิจัยมาปรับใช้กับตัวเองหลายเรื่องมาก โดย

เฉพาะความซับซ้อนของมนุษย์ที่นำามาวิเคราะห์ แต่มนุษย์ยากแท้

หยั่งถึง มองผิด มองถูก จึงเป็นเรื่องปกติสามัญของมนุษย์  

แต่งานวิจัยจะเป็นแกนหลัก ปักหมุดช่วยเราได้ เมื่อจิตใจ 

สั่นคลอน เมื่ออารมณ์พาไป..ยิ่งกว่าหลักธรรมเชียวนะ....  

เพิ่งรู้ว่าเป็นนักวิจัยสายธรรมก็งานนี้แหละ......อิอิ. 

                                                                                  

ดาวเต็มฟ้า 

สุขภาพที่มาพร้อมกับสุขภาพจิต กุญแจสู่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่

ดีของผู้คนและประเทศชาติก็จะขึ้นอยู่กับเยาวชน และเราควรเริ่ม

ดำาเนินการตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อปกป้องสุขภาพจิตของพวกเขา”

ศ.Campbell Paul ประธาน WAIMH กล่าวว่า “การ

แทรกแซงตั้งแต่เนิ่นๆ หมายถึงการแทรกแซงในวัยเด็ก และก่อน

ที่ปัญหาสุขภาพจิตจะเกิดขึ้น และเมื่อความยากลำาบากที่เพิ่มขึ้น

ในการช่วยให้เด็กหรือวัยรุ่นกลับมามีวิถีการพัฒนาทางสังคมและ

อารมณ์ที่ดีได้ บริการสุขภาพจิตสำาหรับทารก เด็ก และวัยรุ่นทั่ว

โลกมีไม่ทั่วถึงและกระจัดกระจายเป็นหย่อมๆ เนื่องจากหลาย

ประเทศและชุมชนไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเด็กได้” 

ศ.Mario Speranza ประธาน ISAPP กล่าวว่า “การดูแล

สุขภาพจิตของวัยรุ่นไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่

ต่อประชากรส่วนสำาคัญเท่านั้น แต่อาจ

เป็นประโยชน์ที่จะเตือนตัวเราเองว่าเด็ก

และวัยรุ่นเป็นตัวแทนของประชากรโลก

มากกว่า 1 ใน 4 และเป็นมากกว่าการ

ลงทุนในส่วนที่คุ้มค่าที่สุดในสังคมของ

เรา รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงความ

ต้องการเฉพาะของเด็กและวัยรุ่น และ

การดูแลสุขภาพจิตของพวกเขาหมายถึง

การลงทุนเพื่ออนาคตของเราเอง และนี่

คือเหตุผลในการเฉลิมฉลองวันสุขภาพ

จิตทารก เด็ก และวัยรุ่นสากล”

การกำาหนดให้วันที่ 23 เมษายน 

เป็นวันสุขภาพจิตทารก เด็ก และวัย

รุ่นสากล ทำาให้เห็นถึงความสำาคัญของ

สุขภาพจิตของทารก เด็ก และวัยรุ่น และส่งเสริมให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกัน

โรคทางจิตในเด็ก โดยการปรับปรุงการตระหนักรู้ให้แก่

สาธารณชนทั่วโลกเกี่ยวกับสุขภาพจิตของทารก เด็ก และ

วัยรุ่น สร้างความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการส่ง

เสริมสุขภาพจิตของทารก เด็ก และวัยรุ่น ตลอดจนลดรอย

แผลของความผิดปกติทางจิตในประชากรเหล่าน้ี ปรับปรุงการ

วินิจฉัย การรักษา และการป้องกันความผิดปกติทางจิตของ

ทารก เด็ก และวัยรุ่นด้วยความร่วมมือและความเข้าใจระหว่าง

ประเทศ ให้ความช่วยเหลือประเทศท่ีขาดแคลนทรัพยากรด้าน

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตสำาหรับทารก เด็ก และวัยรุ่น.  

ก

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ปัญหาสุขภาพจิตทารก-เด็ก-วัยรุ่น

ต้องดูแลใส่ใจเพื่อเติบโตมีคุณภาพ

ปตท.เดินเครื่องระดมทุน
ปักหมุดขาย‘บอนด์’อายุ7ปี

ดีเดย์เปิดให้จอง24พ.ค.65

นางสาวพรรณนลิน มหา

วงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

การเงิน บริษัท ปตท. จำากัด 

(มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. พร้อม

ออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุ 7 ปี                                      

สำาหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป 

อัตราดอกเบ้ีย 3.25% ต่อปี กำาหนด                                                      

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ด้วย                                               

อันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ                                            

AAA (tha) จากบริษัท ฟิทช์ 

เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด 

สามารถจองซ้ือหุ้นกู้ได้ในระหว่าง

วันที่ 24-26 พ.ค.2565 โดยกำา 

หนดจองซื้อขั้นต่ำา 100,000 บาท 

ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ไม่

จำากัดมูลค่าการจองซื้อ (ยกเว้น

ยอดจองซื้ อ เต็มตามวงเงินที่

บริษัทต้องการออก)  

“ปตท.ขอขอบคุณนักลงทุน

ผู้ถือหุ้นกู้เดิม ที่ได้ให้ความสนใจ

จองซื้อหุ้นกู้รอบใหม่ของ ปตท. 

เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 

2565 ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนความ

เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ การดำาเนิน

ธุรกิจ และการยึดมั่นในหลักการ

กำากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. 

ที่ ได้รับความไว้วางใจจากนักลง 

ทุนเสมอมา” นางสาวพรรณนลิน

กล่าว 

สำาหรับนักลงทุนประชาชน

ทั่วไป ปตท. มีความพร้อมเปิด

จองซื้อหุ้นกู้ฯ ผ่านสถาบันการ

เงิน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย 

และธนาคารไทยพาณิชย์ ท้ังช่อง

ทางสาขาของธนาคารและช่อง

ทางออนไลน์ ซึ่งการจองซื้อขั้น

ต่ำาไม่จำากัดมูลค่าการจองซื้อของ

ไทยโพสต์ • ปตท.พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 

3.25% ต่อปี เปิดจองซื้อ 24-26 พ.ค.65 ผ่านสถาบันการเงิน 5 

แห่ง ด้าน IRPC ปลื้มปิดดีลขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท 

ชี้กระแสตอบรับดี  

ภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจาก                                                 

การบุกรุกทำาลายป่า ดังนั้น เพื่อยุติการบุกรุกและ

การทำาลายป่าภาคเอกชน เพื่อลดผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างรากฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืน และ

ความมั่นคงด้านอาหารของโลก ซึ่ง นางสาวธิดารัตน์ เดชา

ยนต์บัญชา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านจัดซื้อพัสดุ

ครุภัณฑ์ ซีพีเอฟ ระบุว่า ในฐานะเป็นผู้ดำาเนินธุรกิจเกษตร

อุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร เดินหน้าจับมือกับคู่ค้าธุรกิจ

และเกษตรกร ยกระดับกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

ดำาเนินการจัดหาวัตถุดิบและสินค้าคุณภาพ ปลอดภัยจาก

กระบวนการผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยุติ

การตัดไม้ทำาลายป่า

ทั้งนี้ ด้วยกระบวนการ

จัดซื้ออย่างรับผิดชอบ และ

มีระบบตรวจสอบย้อนกลับที่

โปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

ตอบรับเทรนด์ผู้บริโภคที่ให้

ความสำาคัญกับการบริโภค

ที่ยั่งยืน ซีพีเอฟกำาหนด

เป้าหมายการจัดหาวัตถุดิบ

เกษตรหลักที่สำาคัญได้แก่ 

ข้าวโพด ปลาป่น น้ำามัน

ปาล์ม กากถั่วเหลือง และ

มันสำาปะหลัง ร้อยละ 100 

จากทั่วโลก ต้องปราศจาก

การบุกรุกพื้นที่ป่า ภายในปี 

2573 (ค.ศ.2030) ควบคู่กับ

การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่

ป่า เพื่อร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นต้นทาง

ของวัตถุดิบในการผลิตอาหาร สร้างศักยภาพทางการแข่งขันคู่

ค้าให้เติบโตไปด้วยกัน  

“เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าธุรกิจและเกษตรกรมีส่วนร่วมในการ

ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพได้ตั้งแต่ต้นทาง คู่ค้าธุรกิจ

ซีพีเอฟดำาเนินตามนโยบายการจัดหาที่ยั่งยืนและแนวปฏิบัติ

สำาหรับคู่ค้าธุรกิจ เพื่อให้คู่ค้าธุรกิจส่งมอบวัตถุดิบและสินค้า

คุณภาพสูง ปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามาจาก

แหล่งผลิตที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

(ESG)” นางสาวธิดารัตน์กล่าว  

ทั้งนี้ บริษัทเดินหน้าพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจรวม

ถึงคู่ค้า SMEs ให้มีความตระหนักและร่วมกันจัดหาวัตถุดิบที่

สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งผลิต รวมทั้งพัฒนาการ

ดำาเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเชื่อมโยงแนวทาง 

ESG เข้ามาในกระบวนการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

สอดคล้องตามนโยบาย “CPF 2030 Sustainability in Action” 

เพื่อให้คู่ค้าธุรกิจสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการ

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังถือเป็นการสร้าง

โอกาสใหม่ๆ ให้ธุรกิจ ร่วมสร้างการเติบโตไปด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม ซีพีเอฟยังดำาเนินการตรวจประเมินและ

ทบทวนความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้าธุรกิจครอบคลุมทุก

กลุ่มวัตถุดิบทั้งในกิจการประเทศไทย เวียดนามและจีนแล้ว

ครบร้อยละ 100 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นว่าตลอดห่วงโซ่อุปทานที่

ปราศจากการตัดไม้ทำาลายป่า และปีนี้มีแผนขยายการประเมิน

ความเสี่ยงไปยังคู่ค้าธุรกิจในกิจการต่างประเทศต่อเนื่อง  

นอกจากน้ี บริษัทร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหาร

สัตว์ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

(FIT) ในการจัดหาข้าวโพด 

ตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่ง

ปลูกสำาหรับกิจการผลิตในประ 

เทศไทยท้ังหมด ผ่านระบบ 

Corn Traceability System ว่า

เป็นข้าวโพดพ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธิ

ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมท้ัง

ดำาเนินโครงการ “เกษตรกรพ่ึง                                

ตน ข้าวโพดย่ังยืน” เพื่อช่วย                                   

เกษตรกรมีศักยภาพในการ

เพ่ิมผลผลิตและลดค่าใช้จ่าย                                      

รวมท้ังมีความเข้าใจการปลูก                                   

ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 

ไดออกไซด์ควบคู่กันด้วย  

ปัจจุบันทางบริษัทยังได้

ขยายการตรวจสอบย้อนกลับ

ข้าวโพดไปยังกิจการต่างประเทศท่ีสำาคัญ ได้แก่ จีน อินเดีย และ

เวียดนาม รวมท้ังกิจการของเครือซีพี เช่น เมียนมา เป็นต้น พร้อม

ท้ังต่อยอดนำาเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) ช่วย

ยกระดับการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบข้าวโพดทำาได้อย่าง

รวดเร็วและเพ่ิมความน่าเชื่อถือมากย่ิงข้ึน สำาหรับวัตถุดิบหลักอื่นๆ 

อาทิ กากถ่ัวเหลือง น้ำามันปาล์ม ปลาป่น ต้องตรวจสอบย้อนกลับได้

ถึงแหล่งเพาะปลูกและผลิต อาทิ มาตรฐานการผลิตน้ำามันปาล์มท่ี

ย่ังยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil: RSPO) เป็นต้น  

ทั้งนี้ ซีพีเอฟยังได้ดำาเนินโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ 

ลุ่มน้ำาป่าสัก เขาพระยาเดินธง” มาตั้งแต่ปี 2559 โดยผลสำาเร็จ

จากการดำาเนินการระยะที่ 1 (ปี 2559-2563) ช่วยอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูป่า รวม 5,971 ไร่ ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ

ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำาเนินโครงการระยะที่ 2 (ปี 2564-2568) 

เพิ่มเติมอีก 1,000 ไร่ รวมเป็น 6,971 ไร่.

ซีพีเอฟลุยพัฒนาห่วงโซ่อาหาร

ปราศจากการตัดไม้ทำาลายป่า

ส

ชวลิต ทิพพาวนิช

นักลงทุนแต่ละราย (ยกเว้นยอด

จองซื้อเต็มตามวงเงินที่บริษัท

ต้องการออก) สามารถติดตาม

รายละเอียดจากหนังสือช้ีชวน

การเสนอขายได้ท่ี www.sec.or.th 

หรือสอบถามข้อมูลผ่านสถาบัน

การเงินที่ เป็นผู้จัดการการจัด

จำาหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 5 สถาบัน 

ด้าน นายชวลิต ทิพพา

วนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                   

และกรรมการผู้ จั ดการใหญ่  

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 

หรือ IRPC เปิดเผยว่า หุ้นกู้

ของ IRPC ที่เสนอขายระหว่าง

วันที่ 17–19 พ.ค.ที่ผ่านมานั้น 

ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุน

อย่างล้นหลาม จนทำาให้ IRPC 

สามารถออกหุ้นกู้ ได้ตามเป้า

หมายที่วางไว้ ซึ่งหุ้นกู้ดิจิทัล 

ขายครบ 1,000 ล้านบาท ผ่าน

แอป “เป๋าตัง” ภายใน 4.23 

นาที สะท้อนถึงความมั่นใจใน

ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท จากทั้ง

ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนสหกรณ์ 

และผู้ลงทุนทั่วไป. 
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘กระดานโต้คลื่น’ ส่ง 2 เยาวชนลุยชิงแชมป์โลก

ภูเก็ต • เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 23 พ.ค.2565 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ

จังหวัดภูเก็ต นายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่น

แห่งประเทศไทย ได้ร่วมส่งนักกีฬากระดานโต้คลื่นเยาวชนทีมชาติ

ไทย ด.ญ.อิสเบล เฟ ฮิค และ ด.ช.ณัฐกร แซ่เอี่ยว พร้อมผู้ฝึกสอน 

“โค้ชแมน” นายชาติชาย สมพร และผู้ควบคุมทีม น.ส.ปริวาธินี หลำา

ผึ้ง เข้าร่วมการแข่งขันกระดานโต้คลื่นเยาวชนชิงแชมป์โลก “ISA 

World Junior Surfing Championship 2022” ณ ประเทศอัลซาวา            

ดอร์ ในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2565 “นายกจุ๊บ” 

ชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย 

เปิดเผยว่า “หลังจากการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2019 

ถือว่ารายการนี้เป็นรายการแรกที่เด็กของเราได้ออกไปแข่งขัน

รายการระดับโลกในต่างประเทศ ซึ่งเด็กทั้ง 2 คน น้องนายและน้อง

อิสเบลยังมีอายุน้อยมาก การได้เดินทางไปแข่งขันรายการระดับโลก

จะเป็นการได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ของทั้ง 2 คน ซึ่งทางสมาคม

เองก็มีแผนที่จะพัฒนาเด็กทั้ง 2 คนต่อไปในระยะยาว เพื่อเป้าหมาย

สำาคัญนั่นก็คือผ่านการคัดตัวเข้าไปแข่งโอลิมปิกเกมส์ที่ปารีสและ

แอลเอ ก็อยากจะขอฝากคนไทยทุกคนช่วยเชียร์น้องทั้ง 2 คนใน

การแข่งขันครั้งนี้ด้วยครับ” สำาหรับการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันครั้ง

นี้ เป็นการส่งทีมเข้าแข่งขันครั้งแรกของประเทศไทยในอีเวนต์นี้ ซึ่ง

เป็นแผนการพัฒนานักกีฬาเยาวชนของสมาคมเพื่อเตรียมส่งนักกีฬา

ไปร่วมเข้าแข่งขันในระดับโอลิมปิกต่อไป การแข่งขันครั้งนี้มีชาติ

ต่างๆ เข้าร่วม 45 ประเทศ 

‘ราซกัตลิโอกลู’ บิดคว้า 3 โพเดียมที่ โปรตุเกส

โปรตุเกส • โทปรัค ราซกัตลิโอกลู แชมป์โลกชาวเติร์ก โชว์ฟอร์ม

ร้อนแรงบิดคว้า 3 โพเดียมจากการชิงชัยในสนาม 3 ศึกเวิลด์ซูเปอร์

ไบค์ ที่เอสโตริล ขณะที่ อันเดรีย โลคาเทลลี เพื่อนร่วมสังกัดพาต้า 

ยามาฮ่า วิธ บริกซ์ เวิลด์เอสบีเค บิดเกาะกลุ่มท็อปไฟว์จากการชิงชัย

ทั้ง 3 เรซ ซึ่งการแข่งขันรถจักรยานยนต์ซูเปอร์ไบค์ เวิลด์ แชมเปียน

ชิพ 2022 สนามที่ 3 ของฤดูกาล ดวลความเร็วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่าน

มา ณ เซอร์กิโต โด เอสโตริล ประเทศโปรตุเกส ระยะทางต่อรอบ  

4.182 กิโลเมตร กำาหนดชิงชัยทั้งสิ้น 3 เรซ สำาหรับทัพนักบิดค่ายยา

มาฮ่ายังคงทำาผลงานได้อย่างโดดเด่น นำาทัพโดย โทปรัค ราซกัตลิโอ

กลู นักบิดหมายเลข 1 แชมป์โลกคนปัจจุบัน ที่ไล่บดแย่งแชมป์ใน

กลุ่มหัวขบวนได้อย่างสนุก ก่อนจะบิดคว้าโพเดียมอันดับ 2 จากการ

ชิงชัยในเรซแรกและซูเปอร์ โพลเรซ และส่งท้ายเกมที่เอสโตริล ด้วย

โพเดียมอันดับ 3 จากการชิงชัยในเรซที่ 2 รวมถึง อันเดรีย โลคาเทล

ลี (55) เพื่อนร่วมสังกัดพาต้า ยามาฮ่า วิธ บริกซ์ เวิลด์เอสบีเค ที่

ขยับผลงานได้อย่างต่อเนื่อง และบิดจบการแข่งขันด้วยอันดับ 4 ใน

เรซแรก ก่อนจะซิ่งคว้าอันดับ 5 จากการชิงชัยในเกมซูเปอร์ โพลเรซ 

และเรซที่ 2 ของเกมในสนาม 3 ที่โปรตุเกส โดยศึกซูเปอร์ไบค์ เวิลด์ 

แชมเปียนชิพ 2022 สนามถัดไปจะยกพลไปดวลความเร็วที่ มิซาโน 

เวิลด์ เซอร์กิต มาร์ โก ซิมอนเซลลี ประเทศอิตาลี ในรายการพิเรลลี 

เอมิเลีย-โรมันญา ราวด์ ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายนนี้

ทรัสต์กอล์ฟจัดสวิงเยาวชน ‘โนทาห์ บีเกย์’

กรุงเทพฯ • ทรัสต์กอล์ฟ ศูนย์ฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพการ

เล่นกีฬากอล์ฟด้วยเทคโนโลยีทันสมัยระดับโลก สนับสนุนนักกอล์ฟ

เยาวชนให้ได้มีโอกาสสู่การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และพัฒนา

สู่ระดับอาชีพในอนาคต ผ่านการเล่นระดับเวิลด์ แชมเปียนส์ชิพ 

จัดแข่งขันรอบคัดเลือกรายการ “โนทาห์ บีเกย์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ 

กอล์ฟ เนชั่นเนล แชมเปียนชิพ พรีเซนเต็ด บาย ทรัสต์กอล์ฟ” วัน

ที่ 4-7 มิ.ย. ณ สนามสุวรรณภูมิ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ คัดนัก

กอล์ฟเยาวชนชาย-หญิง ส่งเข้าร่วมแข่งขัน รายการโนทาห์ บีเกย์ จู

เนียร์ กอล์ฟ เวิลด์ แชมเปียนชิพ ประเทศสหรัฐ โดยรายการโนทาห์ 

บีเกย์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ เนชั่นแนล แชมเปียนชิพ พรีเซน

เต็ด บาย ทรัสต์กอล์ฟ รอบคัดเลือกสนามสุวรรณภูมิ แบ่งกลุ่มผู้เล่น 

(ชาย-หญิง) ตามรุ่นอายุต่างๆ ดังนี้ รุ่นอายุ 8-11 ปี, อายุ 12-14 

ปี และอายุ 15-18 ปี โดยผู้ชนะแต่ละรุ่นได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน

รายการโนทาห์ บีเกย์ จูเนียร์ กอล์ฟ เวิลด์ แชมเปียนชิพ 2022 มีขึ้น

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในรายการกอล์ฟระดับโลกที่

เป็นที่สนใจของนักกอล์ฟเยาวชนในปัจจุบัน เป็นแพลตฟอร์มที่เปิด

โอกาสให้กับนักกอล์ฟเยาวชนให้ได้มีเวทีแข่งขันและยังส่งเสริมการ

พัฒนาการเล่นอย่างเป็นระบบครอบคลุมนักกอล์ฟเยาวชน (ชาย-

หญิง) ตั้งแต่อายุ 8-18 ปี ซึ่งจะเป็นก้าวสำาคัญของนักกอล์ฟเยาวชน

สู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพในอนาคต โดยเปิดรับสมัครเยาวชนตั้งแต่

อายุ 11-18 ปี ถึงวันที่ 24 พ.ค.นี้ ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าไปดูราย

ละเอียดได้ที่ https://www.thaijgt.com/ ด่วน.

นับเป็นการคว้าแชมป์สูงสุดเป็นสมัยที่ 8 ของแมนเชสเตอร์ 

ซิตี ส่วนกวาร์ดิโอลานั้นนับตั้งแต่เข้ามาคุมทีมเรือใบสีฟ้าเมื่อปี 

2016 เป็นต้นมา สามารถพาทีมคว้าแชมป์รายการเมเจอร์มาแล้ว 9 

รายการ 

“นักเตะเหล่านี้ต่างเป็นตำานาน พวกเขาสามารถคว้าแชมป์ลีก

สูงสุดในประเทศนี้ ได้ถึง 4 สมัยในรอบ 5 ปี นั่นเป็นเพราะคนพวกนี้ 

วิเศษมากๆ พวกเขาจะ

ถูกจดจำาไปตลอดกาล” 

กวาร์ดิโอลากล่าว

“การคว้าแชมป์

ในบ้านต่อหน้าแฟนบอล

ของเราคือสิ่งที่ดีที่สุด 

ตอนที่เราตีเสมอได้ เรา

รู้สึกว่าเรามีโอกาสทำา

ประตูที่ 3 ความยิ่งใหญ่

ของความสำาเร็จนั้น

สัมพันธ์กับความสุดยอด

ของคู่แข่งของเรา และ

ผมไม่เคยเห็นทีมแบบ

ลิเวอร์พูลมาก่อนเลยใน

ชีวิต ขอแสดงความยินดี

กับลิเวอร์พูล พวกเขา

ทำาให้เราดีขึ้นและดีขึ้น

ในแต่ละสัปดาห์”

ทางด้านแฟร์นัน

ดินโญ กัปตันทีมซิตีที่จะ

ได้ชูถ้วยแชมป์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนออกจากสโมสรหลังรับใช้ทีมมายาว 

นานกล่าวว่า “มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนเราฟื้นจากความตายและ

กลับมาคว้าแชมป์ นี่เป็นสปิริตของแมนฯ ซิตี พวกเราไม่เคยยอมแพ้”

ทางฝั่งลิเวอร์พูล แม้จะจบอันดับ 2 บนตารางพรีเมียร์ลีก แต่

ก่อนหน้านี้พวกเขาคว้าแชมป์เอฟเอคัพและลีกคัพมาครองได้แล้ว ซึ่ง

นักเตะหงส์แดงยังมีโอกาสจะคว้าแชมป์ที่ 3 ของซีซั่นหากเอาชนะ 

เรอัล มาดริด ได้ในแมตช์ชิงชนะเลิศยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ที่ปารีส ใน

วันเสาร์ที่จะถึงนี้

“ขอแสดงความยินดีกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี และเป๊ป กวาร์ดิโอ

ลา มันไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เราต้องการ ค่อนข้างพลิกไปพลิกมา และการจบ

ฤดูกาลด้วยการเป็นอันดับที่ 2 อีกครั้งก็เป็นเรื่องราวของชีวิตผมเลย” 

เจอร์เกน คล็อปป์ ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าว

ส่วน  “ไก่เดือยทอง” ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ บุกไปถล่มนอริช 

ซึ่งตกชั้นไปแล้วถึงแคร์

โรว์ โรด ทำาให้สเปอร์ส              

ได้กลับไปเล่นในยูฟ่า 

แชมเปียนส์ลีกอีกครั้ง 

หลังพลาดการแข่งขันมา 

2 ฤดูกาล โดยชัยชนะ

ของพวกเขาทำาให้

อาร์เซนอลจบอันดับที่ 5 

แม้จะถล่มเอฟเวอร์ตัน 

5-1 ก็ตาม

อันโตนิโอ คอน

เต ผู้จัดการทีมท็อตแนม 

ฮอตสเปอร์ สุดแฮปปี้

พาทีมคว้าตั๋วไปเล่นยูฟ่า 

แชมเปียนส์ลีกฤดูกาล

หน้าสำาเร็จ โดยเจ้าตัว

บอกว่า “วันนี้เป็นวันที่

สมบูรณ์แบบสำาหรับเรา 

เราได้ไปเล่นแชมเปียนส์

ลีกอีกครั้ง สโมสรแบบ 

สเปอร์สได้เล่นแชมเปียนส์ลีกคือโอกาสที่ดีมาก”

“นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะพรีเมียร์ลีกเป็นลีกที่ยากมาก มีทีม           

ระดับท็อปหลายทีม การได้ไปเล่นแชมเปียนส์ลีกหมายความว่าเราได้

ทำาในสิ่งที่ยอดเยี่ยม”

คอนเตยังได้กล่าวถึงการพาทีมที่อยู่กลางตารางตอนเข้ารับ

ตำาแหน่งจบในท็อปโฟร์ว่า “สำาหรับผมแล้วนี่เป็นความท้าทายอย่างยิ่ง 

บางทีอาจจะเป็นความท้าทายยิ่งใหญ่สุดในเส้นทางอาชีพของผมก็ว่าได้”.

กรุงเทพฯ • มาโน โพลกิง ขอโทษแฟนบอลชาวไทยทุกคน และ

ยืนยันว่าตัวเขาเองก็ภูมิใจกับนักเตะทีมชาติไทยทุกคนที่มาลุย

ซีเกมส์ครั้งนี้ หลังจากลงเครื่องผมจะคุมซ้อมทีมชาติไทยชุดใหญ่

ทันที และจะพยายามพาทีมทำาให้ได้ตามเป้าหมาย ในเอเชียนคัพ 

ที่อุซเบกิสถาน ขณะที่ “มาดามแป้ง” ก็ขอโทษแฟนบอล ยอมรับ

การเตรียมทีมที่น้อย เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศนี้นับเป็นสิ่งที่เราต่างก็

ภาคภูมิใจ

มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย ขอโทษ

แฟนบอลชาวไทยทุกคน และยืนยันว่าตัวเขาเองก็ภูมิใจกับนักเตะทีม

ชาติไทยทุกคนที่มาลุยซีเกมส์ครั้งนี้ หลังจากทีมชาติไทยพ่ายเวียดนาม

ในรอบชิงชนะเลิศ กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม พร้อม

คว้าเหรียญเงินมาครอง

“ผมทำาได้แค่กล่าวขอโทษกับแฟนบอลชาวไทย เรามาที่นี่เพื่อ

พยายามเอาเหรียญทองให้ได้ แต่ในขณะเดียวกันผมก็ภูมิใจกับนักเตะ

ของผม เพราะนี่ถือเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีสำาหรับพวกเขา” มาโน

กล่าว

“เราต้องยืดอกอย่างภูมิใจจากทัวร์นาเมนต์นี้ ผมภูมิใจ

กับนักเตะชุดนี้มาก พวกเขาเล่นได้ยอดเยี่ยมแล้ว เกมนี้เป็นเกม

ที่สูสี เราเองก็มีโอกาสชนะ ทุกคนทำางานหนัก เรามั่นใจและ

พยายามอย่างหนักไม่ใช่แค่วันนี้ แต่รวมถึงเกมที่ผ่านๆ มาด้วย”

“วันนี้เราไม่ได้เล่นแย่เลย และเราก็เล่นได้ดี แต่

เวียดนามก็รับลึกได้ดีมาก เรามีโอกาส พวกเขาเล่นบอลยาวและ

ได้ประตู เราภูมิใจเพราะทุกคนทำาได้ดี”

“ผมจะทำางานหนักต่อไป และเดินหน้าต่อ และ

หลังจากลงเครื่องผมจะคุมซ้อมทีมชาติไทยชุด

ใหญ่ทันที และจะพยายามพาทีมทำาให้ได้ตาม

เป้าหมายในเอเชียนคัพ ที่อุซเบกิสถาน”

ทางด้าน “มาดามแป้ง” ในฐานะผู้

จัดการทีม ได้กราบขอโทษทุกคนที่ไม่สามารถนำาพาทีม

ชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามในเกมรอบชิงชนะ

เลิศนี้ ได้

“อย่างไรก็ดี แพ้ก็คือแพ้ ไม่มีคำาแก้ตัวใดๆ 

แป้งต้องขอชื่นชมและขอบคุณนักกีฬา รวมถึง

สตาฟฟ์โค้ช ภายใต้การนำาของ มาโน โพลกิง แป้ง

คิดว่าแม้เราจะมุ่งชิงเหรียญเดียวกัน แต่ก็เป็นเกมที่

เล่นกันอย่างสมศักด์ิศรี ให้เกียรติกันในสนาม ด้วยการ

ต่อสู้กันด้วยน้ำาใจนักกีฬาอย่างแท้จริง ด้วยการเตรียม

ทีมที่น้อย การเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศนี้

นับเป็นสิ่งที่เราต่างก็ภาคภูมิใจ”

“บรรยากาศในสนามที่

เต็มไปด้วยแฟนบอล 40,000 

กว่าคน สร้างความกดดันให้

กับพวกเราเป็นอย่างมาก 

แต่อีกมุมหนึ่งก็สร้างความ

ประทับใจให้ทีมเยือนอย่าง

เรา ที่ได้เห็นบรรยากาศ

ฟุตบอลที่เต็มไปด้วยแฟน

บอลที่หลงใหลและคลั่ง

ไคล้ฟุตบอลมากขนาดนี้ 

นับเป็นเกมในฝันและใน

ความทรงจำาของเราอย่าง

แท้จริง”

“ขอบคุณทุกพลังเชียร์ 

พลังใจ จากแฟนบอลคนไทยทุกๆ 

คนที่ส่งมาตลอดซีเกมส์ครั้งนี้ โดย

แป้งขอน้อมรับคำาติชมและคำาแนะนำา 

เพื่อจะพัฒนาให้ทีมชาติไทยก้าวไปตาม

ความคาดหวังของแฟนบอลไทยทุก

ท่าน” มาดามแป้งกล่าว

สำาหรับฟุตบอลชายทีม                         

ชาติไทยได้เดินทางกลับในวันที่ 

23 พฤษภาคม 2565 โดยถึงท่า

อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ใน

เวลา 16.25 น.

‘มาโน’ขอพาช้างศึกแก้ตัวในเอเชียนคัพ

เวียดนาม • ปิดฉากกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้

ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พอใจผลงานทัพนักกีฬาไทย

ทำาได้ 92 เหรียญทอง 102 เหรียญเงิน 138 เหรียญทองแดง ได้อันดับ 

2 ส่วนเวียดนามเจ้าภาพ ทำาเหรียญทองสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ 205 

เหรียญทอง 125 เหรียญเงิน 116 เหรียญทองแดง

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม

ปิดฉากลงในวันที่ 23 พฤษภาคม โดยทัพนักกีฬาไทยทำาผลงานได้ 

92 เหรียญทอง 102 เหรียญเงิน 138 เหรียญทองแดง ได้อันดับ 

2 ในขณะที่เวียดนามเจ้าภาพ ครองตำาแหน่งเจ้าเหรียญทอง 

ทำาได้ 205 เหรียญทอง 125 เหรียญเงิน 116 เหรียญทองแดง ซึ่ง

เป็นสถิติสูงสุดเหนือทุกชาติในประวัติศาสตร์กีฬาซีเกมส์ ทำาลาย

สถิติเจ้าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ ที่ทำาเหรียญทองได้มากที่สุดคือ 

อินโดนีเซีย ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่จาการ์ตา อินโดนีเซียเป็น

เจ้าภาพเมื่อปี 1997 (พ.ศ.2540) ทัพนักกีฬาอิเหนาทำาได้ 194 

เหรียญทอง 101 เหรียญเงิน 115 เหรียญทองแดง

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(กกท.) เปิดเผยว่า ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่

เวียดนามครั้งนี้ ต้องเตรียมนักกีฬาและแข่งขันท่ามกลาง

สถานการณ์ โควิด-19 ถือว่าน่าพอใจแล้วกับการที่นักกีฬาทุกคนได้

สู้อย่างเต็มที่ และทำาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในกีฬาสากล อาทิ 

กรีฑา, ว่ายน้ำา, เทนนิส, แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส ฯลฯ อย่างไร

ก็ตาม จะได้มีการสรุปและประเมินผลงานทั้งหมด เพื่อนำาไปปรับ

ใช้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชาจะเป็น

เจ้าภาพในปี 2023 (พ.ศ.2566) ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึง 1 ปีแล้ว 

รวมทั้งกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี 2025 

(พ.ศ.2568) โดยจะต้องจัดซีเกมส์ให้ได้มาตรฐานสากลมากที่สุด

สรุปผลงานซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ทั้ง 11 ชาติ เวียดนาม 205 

เหรียญทอง 125 เหรียญเงิน 116 เหรียญทองแดง/ไทย 92 

เหรียญทอง 102 เหรียญเงิน 138 เหรียญทองแดง/อินโดนีเซีย 

69 เหรียญทอง 91 เหรียญเงิน 81 เหรียญทองแดง/ฟิลิปปินส์ 

52 เหรียญทอง 70 เหรียญเงิน 104 

เหรียญทองแดง/สิงคโปร์ 47 เหรียญทอง 

46 เหรียญเงิน 73 เหรียญทองแดง/

มาเลเซีย 39 เหรียญทอง 45 เหรียญ

เงิน 90 เหรียญทองแดง/เมียนมา 9 

เหรียญทอง 18 เหรียญเงิน 35 เหรียญ

ทองแดง/กัมพูชา 9 เหรียญทอง 13 

เหรียญเงิน 41 เหรียญทองแดง/ลาว 2 

เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 33 เหรียญ

ทองแดง/บรูไน 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และ

ติมอร์เลสเต 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 มีขึ้นที่ศูนย์กีฬาในร่ม 

ก่วน เหงือ พาเลซ ออฟ แอธเลติกส์ กรุงฮานอย ความจุ 5,500 

ที่นั่ง ในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ปิดฉากการแข่งขันอย่าง

เป็นทางการ ก่อนจะส่งมอบต่อให้ประเทศกัมพูชา ที่จะรับเป็นเจ้า

ภาพกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ในปี 2023 (พ.ศ.2566) วันที่ 5-17 

พฤษภาคม 2566 

ทั้งนี้ กัมพูชาเป็นหนึ่งในชาติที่ร่วมก่อตั้งกีฬาแหลมทอง (เซียพ

เกมส์) ก่อนจะเป็นกีฬาซีเกมส์ในปัจจุบัน จะได้จัดมหกรรมกีฬาแห่ง

อาเซียนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ กำาหนดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้ง

ที่ 32 ในวันที่ 5-17 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ที่กรุงพนมเปญเป็นเมือง

หลัก เบื้องต้นจะบรรจุกีฬาชิงชัย 40 ชนิด ประกอบด้วย หมวดที่ 1 

กีฬาบังคับ 2 ชนิด ได้แก่ กรีฑา (ลู่, ลาน และมาราธอน), กีฬาทาง

น้ำา (ว่ายน้ำา, กระโดดน้ำา, โปโลน้ำา)

หมวดที่ 2 กีฬาสากล ได้แก่ แบดมินตัน, 

บาสเกตบอล (5×5 และ 3×3), มวยสากลสมัคร

เล่น, บิลเลียด, จักรยาน, เรือแคนู-เรือพาย (เรือ

ประเพณี), หมากรุก, ลีลาศ, ฟันดาบ, ฟุตบอล, 

กอล์ฟ, ยิมนาสติก, ฮอกกี้, ยูโด, คาราเต้, มวย, 

เปตอง, เรือใบ, ตะกร้อ (ชินลง), ซอฟต์เทนนิส, 

เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, เทควันโด, ไตรกีฬา (ทวิ

กีฬา), วอลเลย์บอล, มวยปล้ำา, ยกน้ำาหนัก, วูซู 

และหมวดที่ 3 กีฬาทางเลือก หรือกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่  อาร์นิส, 

เพาะกาย, อีสปอร์ต, ฟลอร์บอล, ยูยิตสู, เจ็ตสกี, คิกบ็อกซิ่ง, โบ

กาตอร์ (มวยกัมพูชา), โววีนัม, มาร์เชียลอาร์ตส์เกาหลี.

ไทยคว้า92เหรียญทองซีเกมส์ครั้ง31

‘ดร.ก้องศักด’พอใจผลงานกีฬาสากล

ดร.ก้องศักด ยอดมณี 

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

โดยไม่จำาเป็นต้องลุ้นผลของลิเวอร์พูล ที่สุดท้ายจบด้วยการชนะวูล์ฟ

แฮมป์ตัน 3-1

“เรือใบสีฟ้า”  แมนเชสเตอร์ ซิตี จบฤดูกาลพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้

ด้วยการเก็บไปทั้งหมด 93 คะแนน เฉือนชนะ “หงส์แดง”  

ลิเวอร์พูล ไปเพียงคะแนนเดียวเท่านั้น พร้อมทั้ง

ดับความหวังของลิเวอร์พูลที่จะกวาดทั้ง 4 

แชมป์ในฤดูกาลเดียวลงไปด้วย

ในวันสุดท้ายของฤดูกาลอันน่าทึ่ง 

เบิร์นลีย์เป็นทีมสุดท้ายที่ตกชั้นลง

ไปเล่นในลีกแชมเปียนชิพ ขณะที่ 

ลีดส์ ยูไนเต็ด เอาตัวรอดสำาเร็จ

จากชัยชนะในแมตช์สุดท้าย 

ส่วน “ไก่เดือยทอง”  ท็อตแนม 

ฮอตสเปอร์ คว้าอันดับ 4 

เหนืออาร์เซนอล คู่ปรับย่าน

ลอนดอนเหนือคว้าตั๋วไปเล่นใน

ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาลหน้า

เป๊ป กวาร์ดิโอลา นับตั้งแต่

เข้ามาคุมทีมนั้นเขาสามารถพาทีม 

แมนเชสเตอร์ ซิตี เป็นอีกทีมต่อ

จาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในยุค

พรีเมียร์ลีกที่สามารถคว้าแชมป์

พรีเมียร์ลีกได้ถึง 4 สมัยใน 5 

ฤดูกาล ส่วน อเล็กซ์ เฟอร์กู

สัน เคยพา แมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด ทำาได้ 3 รอบใน

แต่ละช่วงเวลา รวมถึง

ในยุคดิวิชั่น 1 ด้วย

‘กวาร์ดิโอลา’ยกย่องลูกทีมเป็นตำานาน

ลอนดอน •  เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือทีมเรือใบสีฟ้ายกย่องลูกทีม

แมนเชสเตอร์ ซิตี ของเขาเป็นตำานานหลังคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมา

ครองได้สำาเร็จเป็นสมัยที่ 4 ในรอบ 5 ฤดูกาล โดยเฉพาะการพลิก

สถานการณ์จากที่ตามหลัง 2 ประตู พลิกกลับมาชนะ แอสตัน 

วิลลา 3-2 ในแมตช์สุดท้ายของฤดูกาล

ลูกทีมของกวาร์ดิโอลาทำาท่าจะฝันสลายเมื่อผ่านไปครึ่ง

ทางของครึ่งหลัง แมนเชสเตอร์ ซิตี เป็นฝ่าย

ตามหลัง แอสตัน วิลลา ถึง 2-0 ที่ทำาให้

โอกาสในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกกับ

ลิเวอร์พูลนั้นมีโอกาสพลาดได้หากนักเตะ

หงส์แดงคว้าชัยชนะสำาเร็จ

แต่ อิลคาย กุนโดกัน ก็ลงมาจุด

ประกายให้กับแฟนๆ เรือใบสีฟ้าใน

สนามเอทิฮัด สเตเดียม เมื่อ

มิดฟิลด์ชาวเยอรมันถูกส่ง

ลงมาและซัดประตูตีไข่

แตกได้สำาเร็จในนาทีที่ 

76 และอีก 2 นาทีถัด

มา โรดริโก เอร์นานเดซ 

กาสกานเต ก็ยิงประตู

ตีเสมอให้ซิตี

จากนั้นกุนโดกันก็

ยิงประตูที่ 3 ให้กับเจ้าบ้าน

ในช่วงเวลาที่ห่างจากประตู

แรกของ แมนเชสเตอร์ ซิตี 

เพียง 5 นาที ในช่วงนาที

ที่ 81 เป็นประตูสำาคัญที่

ช่วยให้เรือใบสีฟ้าได้ฉลอง

แฟร์นันดินโญ กัปตันทีมเรือใบสีฟ้าชูถ้วยชนะเลิศพรีเมียร์ลีก หลังแมนเชสเตอร์ ซิตี 

แซงกลับมาชนะ แอสตัน วิลลา 3-2 ที่เอทิฮัด สเตเดียม จบซีซั่น 93 คะแนน เฉือน

ลิเวอร์พูล 1 แต้ม คว้าแชมป์สมัยที่ 4 ในรอบ 5 ปี

เป๊ป กวาร์ดิโอลา

ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี

จูบถ้วยพรีเมียร์ลีก

มาโน โพลกิง

หัวหน้าผู้ฝึกสอน

ฟุตบอลทีมชาติไทย
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‘เคลื่อน2565’ จิตรกรรมจากดินเหนียว

นิทรรศการ “เคลื่อน 2565” โดย เดือนฉายผู้ชนะ ภู่

ประเสริฐ นำาเสนอผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ขึ้นจากวัสดุ

ธรรมชาติ คือ ดินเหนียว ก่อรูปขึ้นโดยอาศัยพลังงานจาก

ธรรมชาติ ได้แก่ ความชุ่มชื้นจากน้ำาและความร้อนจาก

เปลวแดดแห่งดวงอาทิตย์ เมื่อดินเหนียวที่เปียกนุ่มถูกทำาให้

แห้งช้าๆ น้ำาที่ระเหยหายออกไปจากดินก่อให้เกิดแรงดึงอัน

มหัศจรรย์ จนสามารถดึงขอบเฟรมไม้ให้บิดงอ กลายเป็นร่อง

รอยยู่ยับ แตกร้าวเป็นริ้วลอน แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลง

ในธรรมชาติสอดรับการความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้คน

ที่เผชิญกับแรงกดดันรูปแบบต่างๆ จนนำามาสู่การตระหนักรู้

ถึงจิตวิญญาณของตนเอง แวะไปชมได้ตั้งแต่วันนี้-29 พ.ค. 

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

ศิลปกรรมช้างเผือก ‘คนไทยให้กันได้’

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11 ประจำา 

ปี 2565 เสนอผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือก

ให้ร่วมแสดง 35 ชิ้นงาน จากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก 

ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “คนไทยให้กันได้” ร่วมกับผลงานศิลปะ

ที่ ได้รับรางวัล 21 ชิ้นงาน จากการประกวดศิลปกรรมช้าง

เผือก ครั้งที่ 10 หัวข้อ “ในฝัน” บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด 

(มหาชน) และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นำา

ผลงานประกวดทั้ง 2 ปีมาจัดแสดงร่วมกัน เน้นผลงานศิลปะ

แบบเหมือนจริงโดยไม่แบ่งแยกประเภทของผลงาน ผู้ชมงาน

สามารถสัมผัสได้ถึงความงามของงานศิลปะแบบเหมือนจริง

และศิลปะรูปลักษณ์ บอกเล่าเรื่องราวอย่างซื่อตรงจากแนว

ความคิดของศิลปินแต่ละคน จัดแสดงตั้งแต่วันนี้-28 ส.ค.2565 

ณ ชั้น 9 หอศิลปกรุงเทพฯ.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

านประดับมุกเป็นงานประณีตศิลป์ประเภท 

หนึ่ง ทำาขึ้นด้วยเปลือกหอยมุกที่มีสีสัน

สวยงาม นำามาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆ แล้วโกรก

ทำาให้เป็นลวดลายต่างๆ จากนั้นประดับติดลงบนพื้น

ผิว มีทั้งเครื่องประดับ เครื่องเรือน ข้าวของเครื่อง

ใช้ หัวโขน ต้องใช้ทั้งฝีมือและความเก่งฉกาจของช่าง

สิบหมู่หลายช่างผสมผสานกัน นอกจากไทยแล้ว ใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้วัฒนธรรมการทำางานประดับ

มุกยังพบได้ในประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม 

เมียนมา ลาว และกัมพูชา

ในไทยพบงานประดับมุกญี่ปุ่นอายุมากกว่า 

157 ปี ปรากฏอยู่ภายในพระวิหารหลวง วัดราช

ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

เป็นบานประตูและหน้าต่างจำานวน 114 ชิ้น ซึ่งสั่ง

นำาเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อประดับพระวิหารเมื่อ 

พ.ศ.2408 สันนิษฐานว่าเป็นงานประดับมุกฝีมือช่าง

โบราณของญี่ปุ่น สกุลช่างนางาซากิ

หากได้เข้าไปกราบสักการะพระประธานใน

พระวิหาร จะมี โอกาสได้ยลความงดงามของงาน

ประดับมุกญี่ปุ่นเหล่านี้ แต่ด้วยกาลเวลาที่ผ่านมา

นานบานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่นจึงมีความทรุด

โทรมเสื่อมสภาพ ผิวของมุกมีรอยแตก สภาพบาน

ไม้เปื่อยยุ่ย ทางวัดราชประดิษฐฯ มีแนวคิดอนุรักษ์

ซ่อมแซมเพื่อรักษาคุณค่าของงานประดับมุกที่สะท้อน

สังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ นำามาสู่การ

ผลักดันโครงการอนุรักษ์ซ่อมแซมบานไม้ประดับมุก

ศิลปะญี่ปุ่นพระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐฯ ซึ่ง

เป็นการทำางานร่วมกันระหว่างวัด กรมศิลปากร 

และสถาบันวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุง

โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยระยะที่ 1 ได้นำาตัวอย่าง

บานไม้ประดับมุกออกนอกราชอาณาจักรเพื่อไปศึกษา

รายละเอียดส่วนประกอบของศิลปวัตถุชิ้นนั้น ณ 

สถาบันวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงโตเกียว 

ระยะที่ 2 เป็นการส่งตัวแทนจากกลุ่มวิทยาศาสตร์

เพื่อการอนุรักษ์ สำานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และ

สำานักช่างสิบหมู่ รวมถึงตัวแทนจากโรงเรียนช่างฝีมือ

ในวัง ไปร่วมศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ ณ สถาบันวิจัย

มรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงโตเกียว 

ปัจจุบันเข้าสู่ระยะที่ 3 ขั้นตอนการอนุรักษ์

เริ่มจาก พ.ศ.2564-2568 ความคืบหน้าล่าสุดมีการ

อนุรักษ์ซ่อมแซมแผ่นประดับมุกบานหน้าต่างด้วย

ความสำาเร็จ‘การอนุรักษ์’งานประดับมุกศิลปะญ่ีปุ่น

วัสดุดั้งเดิมจำานวน 1 คู่ และได้นำามาประกอบคืน

บานหน้าต่างเป็นปฐมฤกษ์ พร้อมทำาพิธีเจริญชัยมงคล

คาถาเป็นขวัญกำาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นสิริมงคล

แก่ทุกภาคส่วนที่ร่วมรักษาศิลปวัตถุชิ้นสำาคัญของชาติ 

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร 

กล่าวว่า ความร่วมมือนับเป็นปัจจัยสำาคัญในการดำาเนิน

งานอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดผลสำาเร็จอย่าง

ยั่งยืนในปัจจุบัน ทั้งแง่มุมการรักษาอันเป็นภารกิจ

ของกรมศิลปากรเอง ความร่วมมือทางวิชาการจาก

สถาบันทั้งในและต่างประเทศ การให้ความสำาคัญร่วม

ทำาหน้าที่ปกป้องของวัดอันเป็นที่ตั้งของงานประดับมุก

ญี่ปุ่นมรดกศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนจากภาคเอกชนที่

ง

เห็นคุณค่าสนับสนุนงบประมาณ โดย มุกดา จิราธิวัฒน์ 

เอื้อวัฒนะสกุล และจุฬาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล

“ตั้งแต่ พ.ศ.2558 กรมศิลปากร ร่วมกับสถาบัน 

วิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงโตเกียว และ 

วัดราชประดิษฐฯ นำาโดย พระวชิรธรรมเมธี ศึกษาแผ่น

ไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่นบนบานประตูและหน้าต่าง

ภายในพระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐฯ เพื่อหาวิธีการ

อนุรักษ์ซ่อมแซมที่ถูกต้องตามเทคนิควิธีงานประดับมุก

ศิลปะญี่ปุ่น กระทั่ง พ.ศ.2564 กรมศิลปากรจัดสรรงบ

ประมาณโครงการแก่สำานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ เริ่มทำางานอนุรักษ์

ซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่น จำานวน 76  แผ่น 

และบานไม้ประดับรักลายนูน จำานวน 38 แผ่น ร่วมกับ

สำานักช่างสิบหมู่ และการให้คำาปรึกษาด้านเทคนิควิทยา

จากนางโยโกะ ฟุตากามิ และนายโยชิฮิโกะ ยามาชิตะ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านมุกจากสถาบันวิจัยฯ จนสามารถอนุรักษ์

ซ่อมแซมแผ่นประดับมุกบานหน้าต่างด้วยวัสดุดั้งเดิม 

1 คู่ นำามาประกอบคืนบานหน้าต่างให้สวยงามสมบูรณ์ 

เสริมความมั่นคงแข็งแรง” นายกิตติพันธ์กล่าว

สำาหรับขั้นตอนการอนุรักษ์ซ่อมแซมบาน

ไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่นในประเทศไทยนี้ ใช้เวลา

กว่า 5 ปี โปรเจ็กต์นี้กรมศิลปากรหวังเป็นต้นแบบ

งานอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ที่มี

งานศึกษาลงลึกถึงเทคนิควิทยาการอนุรักษ์อย่าง

รอบคอบ มีการบันทึกองค์ความรู้ วิธีการอนุรักษ์เพื่อ

เป็นจดหมายเหตุสำาหรับอนาคต ตอกย้ำาความร่วมมือ

ในการรักษาความประณีตศิลป์และสะท้อนสายสัม

พันธุ์อันเหนียวแน่นระหว่างไทยและญี่ปุ่น.

เบื้องหลังการอนุรักษ์ซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกญี่ปุ่น

บานหน้าต่างประดับมุกศิลปะญี่ปุ่นในพระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐฯ

จนท.ประกอบคืนบานหน้าต่างประดับมุกที่ซ่อมแซมแล้ว 1 คู่ ความงดงามลวดลายของสัตว์ปีกบนบานประตูหน้าต่าง

ศึกษาธิการ • “ครูเหน่ง” จี้ผู้บริหาร ศธ.ติดตาม

ผลนโยบายหลักใกล้ชิด ย้ำาต้องตรวจดูระบบ 

MOE SAFETY CENTER ว่ามีประสิทธิภาพ 

สามารถเข้าถึงได้หรือไม่  แจงปฏิรูปการศึกษา

ล่าช้า เพราะ ศธ.เป็นองค์กรใหญ่ การทำางาน

มีความซับซ้อน ระดับพื้นที่อาจขาดการสื่อสาร 

ย้ำาผู้ตรวจต้องทำางานเข้มข้นกว่านี้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ภายหลังการประชุมติดตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับผู้บริหาร

องค์กรหลักของ ศธ. ว่าตนได้กำาชับเรื่อง

การติดตามงานนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

โครงการพาน้องกลับมาเรียน โครงการอาชีวะ 

อยู่ประจำา เรียนฟรี และเรื่องมาตรฐานความ

ปลอดภัยสถานศึกษา MOE SAFETY CENTER 

ซึ่งในประเด็น MOE SAFETY CENTER นั้น 

ตนต้องการเน้นย้ำาให้เกิดการขับเคลื่อนอย่าง

จริงจัง เพราะขณะนี้ ได้มีการเปิดภาคเรียน

ออนไซต์อย่างเต็มรูปแบบในทุกสถานศึกษา

แล้ว ดังนั้น ระบบ MOE SAFETY CENTER 

จะต้องมีประสิทธิภาพตามไปด้วย โดยตน

ฝากผู้บริหารทุกองค์กรหลัก ศธ.ที่เกี่ยวข้อง

ให้ติดตามระบบดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ไม่

ว่าจะเป็นการเข้าถึงระบบ MOE SAFETY  

CENTER ในสถานศึกษามีปัญหาหรือุปสรรค

ใดหรือไม่ และการเข้าถึงระบบมีความยุ่งยาก

มากน้อยแค่ไหน เพราะตนต้องการให้ปัญหา

ของนักเรียนได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและ

ตรงจุดมากที่สุด ส่วนประเด็นนโยบายด้าน

อื่นๆ ได้ฝากให้ผู้บริหารทุกคนตื่นตัวในการ

ทำางานมากขึ้น และเร่งติดตามผลสัมฤทธิ์ใน

ทุกนโยบายที่ตนสั่งการลงไปด้วย เนื่องจาก

ปัญหาการศึกษาไม่สามารถรอได้

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า การปฏิรูปการ

ศึกษาของ ศธ.มีความล่าช้า เกิดจากการ

ทำางานร่วมกับผู้บริหารใน ศธ.อาจยังไม่

เป็นในทิศทางเดียวกันหรือตามงานยากใช่

หรือไม่ นางสาวตรีนุชกล่าวว่า ประเด็นดัง

กล่าวตนมองว่าภาพรวมของ ศธ. เป็นกระ

ท่าวาสุกรี • คณะกรรมการวรรณคดีแห่ง

ชาติประกาศยกย่อง “มหาชาติคำาหลวง” เป็น

วรรณคดีแห่งชาติ เหตุงดงามไพเราะ ด้วยคำา

ประพันธ์ร่าย โคลง ฉันท์ เป็นต้นแบบการ

แปลแต่งวรรณคดีพระพุทธศาสนาเรื่องอื่นๆ 

และต้นแบบแต่งคำาประพันธ์ในสมัยหลัง

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดี

กรมศิลปากร พร้อมด้วย คณะกรรมการ

วรรณคดีแห่งชาติ ศาสตราจารย์กิตติคุณ 

ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต และศาสตราจารย์

กิตติคุณสุกัญญา สุจฉายา ร่วมกันแถลงข่าว

การประกาศยกย่องวรรณคดีเรื่องมหาชาติ

คำาหลวง เป็นวรรณคดีแห่งชาติ และการ

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “วรรณกรรมเรื่อง

มหาชาติในวัฒนธรรมไทย”

คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติได้

พิจารณาคัดเลือกหนังสือวรรณคดีที่มีคุณค่า

โดดเด่น ทั้งความงดงามทางวรรณศิลป์ 

รวมถึงแนวคิดด้านสังคม จริยธรรม จารีต

ประเพณีและวัฒนธรรม อันทรงอิทธิพล

ต่อสังคมไทย เพื่อประกาศยกย่องให้เป็น 

“วรรณคดีแห่งชาติ” ซึ่งพุทธศักราช 2553 

ได้ประกาศยกย่องวรรณคดีเรื่อง “ไตรภูมิ

กถา” ให้เป็นยอดของวรรณคดีสมัยสุโขทัย 

พุทธศักราช 2558 ประกาศยกย่องพระ

ราชนิพนธ์บทละครเรื่อง “รามเกียรติ์ ใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช” เป็นวรรณคดีแห่งชาติ

และพุทธศักราช 2565 นี้ คณะ

กรรมการวรรณคดีแห่งชาติมีมติเห็นชอบ

ให้ประกาศยกย่องวรรณคดีเรื่อง “มหาชาติ

คำาหลวง” เป็นวรรณคดีแห่งชาติ ทั้งนี้ 

“มหาชาติคำาหลวง” เป็นวรรณคดีที่ เล่า

เรื่องราวของพระเวสสันดรอันเป็นพระชาติ

สุดท้ายของพระโพธิสัตว์ซึ่งได้บำาเพ็ญบารมี

ครบถ้วนทั้ง 10 ประการก่อนตรัสรู้เป็นพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

แห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดเกล้าฯ ให้ประชุม

นักปราชญ์ราชบัณฑิตร่วมกันแปลแต่งขึ้น

จากเรื่องเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นภาษาบาลี

ในพระไตรปิฎก เป็นคำาประพันธ์ภาษาไทย

เมื่อพุทธศักราช 2025 แบ่งเนื้อหาออกเป็น 

13 กัณฑ์ แต่งด้วยคำาประพันธ์ประเภทร่าย 

โคลง ฉันท์ และกาพย์อันไพเราะงดงามยิ่ง 

มหาชาติคำาหลวงเป็นต้นแบบการแปลแต่ง

วรรณคดีพระพุทธศาสนาเรื่องอื่นๆ และ

เป็นต้นแบบการแต่งคำาประพันธ์ในสมัยหลัง 

จึงเป็นวรรณคดีเรื่องสำาคัญที่ทรงคุณค่าใน

ด้านวรรณศิลป์ ทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับสังคม

และประเพณีวัฒนธรรมไทย รวมถึงคติความ

เชื่อโดยเฉพาะเรื่องการให้ทาน

ด้วยคุณค่าความสำาคัญของวรรณคดี

เรื่องมหาชาติ กรมศิลปากร ในนามคณะ

กรรมการวรรณคดีแห่งชาติได้กำาหนดจัดการ

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง วรรณกรรมเรื่อง

มหาชาติในวัฒนธรรมไทย เพื่อเผยแพร่ความ

รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องมหาชาติ

คำาหลวงและวรรณคดีเรื่องมหาชาติสำานวน

ต่างๆ ที่มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ตลอดจน

คุณค่าด้านวัฒนธรรม ประเพณี และคติ

ความเชื่อ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 

สำานักหอสมุดแห่งชาติ รับชมการถ่ายทอด

สดได้ทาง facebook fanpage กรมศิลปากร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มภาษา

และวรรณกรรม สำานักวรรณกรรมและ

ประวัติศาสตร์ ทางอีเมล finearts.thai@gmail.

com หรือโทร.0-2164- 2501 ต่อ 6076.    

ศึกษาธิการ • สอศ.จับมือบริษัทดูโฮม ขยาย

การจัดอาชีวะทวิภาคี พัฒนาหลักสูตร ทั้ง

ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี หวังผลิต

กำาลังคนรองรับธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) 

พร้อมด้วยนางนงเยาว์ สะอาด ผู้ช่วยกรรม 

การผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ดู

โฮม จำากัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วม

มือ เพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ระหว่างสำานักงานคณะกรรมการการอาชีว 

ศึกษา กับบริษัท ดูโฮม จำากัด (มหาชน) โดยสุ

เทพ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างสำานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบริษัท  

ดูโฮม จำากัด (มหาชน) เป็นการประสาน

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม

วิชาชีพ โดยมีร้านสาขาของบริษัทเป็นศูนย์

การเรียน และฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่นักเรียน 

นักศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ในสาขาวิชาที่บริษัทมีความ

เชี่ยวชาญ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่

นักเรียน นักศึกษาทั้งระบบทวิภาคี และการ

เรียนการสอนปกติ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน 

นักศึกษา ได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

หน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเพิ่มพูนความ

รู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนการ

ร่วมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และงาน

ด้านวิชาการให้มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

“สอศ.และบริษัทจะร่วมมือกันพัฒนา

หลักสูตร และพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ทั้ง

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ

สายปฏิบัติการ สาขาวิชาการตลาด สาขา

วิชาการจัดการ สาขาวิชาโลจิสติกส์ สาขา

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่น

ที่เกี่ยวข้อง” นายสุเทพกล่าว

ด้านนางนงเยาว์กล่าวว่า บริษัท  

ดูโฮม จำากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำา

ในธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และจำาหน่ายวัสดุ

ก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบ

วงจร ภายใต้การดำาเนินธุรกิจ “ครบ ถูก ดี 

ที่ดูโฮม” ซึ่งทางบริษัทจะร่วมมือกับ สอศ.

จัดโปรแกรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี และโปรแกรมตารางเวลา

การฝึกงานต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงช่วง

ปิดภาคเรียนฤดูร้อน และการแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ ระหว่างสถาน

ศึกษา หน่วยงาน และบริษัท ให้กับนักเรียน 

นักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนตามโครงการมี

สมรรถนะ และทักษะตรงกับความต้องการ

ของบริษัท และความต้องการกำาลังคนใน

ภาคอุตสาหกรรมค้าปลีก ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

และการตกแต่งบ้าน.

‘ตรีนุช’แจงศธ.องค์กรใหญ่-ซับซ้อน‘เหตุปฏิรูปช้า’
จ้ีผู้บริหารติดตามผลนโยบายหลักย้ำาระบบ‘MOE SAFETY CENTER’ต้องเวิร์กใช้งานได้จริง

‘สอศ.’จับมือ‘ดูโฮม’

ทำาทวิภาคีผลิตคน

‘ค้าปลีกก่อสร้าง’

ยกย่อง‘มหาชาติคำาหลวง’เป็นวรรณคดีแห่งชาติ

ทรวงขนาดใหญ่ ระบบการทำางานมีความ

ซับซ้อน อีกทั้งการทำางานระดับพื้นที่อาจ

ยังขาดการสื่อสาร แต่ที่ผ่านมาตนได้กำาชับ

ผู้ตรวจราชการ ศธ.แล้ว ว่าการติดตาม

นโยบายต่างๆ ของตน บทบาทของผู้ตรวจ

ราชการ ศธ.จะต้องติดตามลงพื้นที่เร่งสร้าง

ความเข้าใจ เรื่องนโยบายให้แก่ผู้ปฏิบัติใน

ระดับพื้นที่ให้มากขึ้น รวมถึงกำาชับผู้บริหาร

องค์กรหลัก ศธ.จะต้องตื่นตัวในการติดตาม

ข้อมูลต่างๆ อย่างใกล้ชิดด้วย

“สำาหรับภาพรวมการเปิดภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2565 ผ่านไป 1 สัปดาห์แล้ว ซึ่งภาพ

รวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสถานศึกษา

ทุกแห่งได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด พร้อมกับมี

แผนเผชิญเหตุกำาหนดไว้ ในทุกโรงเรียนด้วย 

ซึ่งสิ่งสำาคัญที่สุดคือการเติมเต็มทักษะการเรียน

ของเด็กหลังสถานการณ์ โควิดทำาให้เราต้อง

บริหารจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ส่งผล

ให้เด็กมีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ดังนั้น ครู

ผู้สอนจะต้องเร่งเติมเต็มทักษะของเด็กที่ขาด

หายไป และจัดกลุ่มการดูแลเด็กอย่างเหมาะ

สม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ใน

อนาคต” รมว.ศธ.กล่าว.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง
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11บันเทิง

	นทำ�ให้พระพุทธศ�สน�เสื่อมเสีย	 ถูกตะเพิดไล่

หลุดพ้นจีวร!

	แต่..สื่อหลัก-สื่อออนไลน์	 ก็ยังเฝ้าเกาะติด	 นำามา

รายงานข่าวให้ชาวบ้าน-ชาวช่องได้รู้-เห็นความเคลื่อนไหวไม่

เว้นวัน	ก็อยากจะพูด-จะถาม..

มันจะขายส้น..ขายห่าเหวอะไรก็ปล่อยให้มันทำามาหา

แดกของมันไป	 จะต้องคอยตามรายงานข่าว	 ช่วยโปรโมตไป

หาพระแสงอะไร..

หรือสื่อมองว่า..	 “กาโตะ”	 เป็น	 “พระบิดา”	 ไปอีกคน..

หือ?

ต้องนี่..	 “พระบิดา”	 ตัวจริง	 ก็นายทักษิณ	 ชินวัตรไง	

ประจักษ์แล้วว่าลูกศิษย์-สาวกยังคงมีความเลื่อมใสศรัทธาใน

ความเป็นคนเก่ง	คนดี	คนซื่อสัตย์	คนรักชาติ	ศาสน์	กษัตริย์

อยู่คงเส้น-คงวา..

	จึงนำาพาให้นายชัชชาติ	สิทธิพันธุ์	ได้ขึ้นนั่งบัลลังก์	“ผู้

ว่าราชการกรุงเทพมหานคร”	คนที่	17	ด้วยคะแนนเสียงกว่า	

1.3	ล้านแบบถล่มทลาย!

ก็..ยินดีและดีใจกับนายทักษิณและนายชัชชาติที่สำาเร็จ

ความปรารถนาไปอีกสิ่ง	 คราวนี้ก็เหลือแต่	 “เลือกตั้งใหญ่”	

หากเกิด	“แลนด์สไลด์”	ตามที่	“อุ๊งอิ๊ง”	คุยโว..

พี่น้องคนเสื้อแดงก็อาจจะได้ยินประโยคเก่าที่ถือเป็น

ตำานานจดจำา..	 “พี่น้องนี่ทำามาเยอะแล้ว	 แต่เมื่อทำามาถึงจุด

หนึ่งก็หมายความว่า	เหมือนกับผมจะว่ายน้ำา	ผมจะข้ามฝั่ง	

พี่น้องแจวเรือพาผมข้ามฝั่งมา	ถึงฝั่งเรียบร้อยแล้ว	ผม

ต้องเดินทางต่อขึ้นภูเขา	 พี่น้องจะแบกเรือมาขึ้นภูเขาทำาไม	

ถึงเวลาที่ผมจะขอนั่งรถขึ้นเขา”	กันอีกคำารบก็เป็นได้..รอฟัง!

ว่าแต่..นายชัชชาติเถอะ	 ทำาไมถึงได้ตอบคำาถาม..	 “จะ

นำาคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้ไปสู้กับรัฐบาลใช่หรือไม่”	

ของนักข่าวล่ะว่า..

“ใช่	เพราะผู้ว่าฯ	กทม.	ได้คะแนนเสียงมากกว่านายกฯ	

อีกนะ”	 แบบนั้นล่ะ..อย่างนี้ก็ควรที่คุณเอ๋	 ปารีณา	 จะสวน

เอา..

“#ปากดี	 ปากบอกไม่ทะเลาะ	 แล้วดูพูด	 แกว่ง..	 หา

เสี้ยน	นี่คือภาวะผู้นำาของชัชชาติ	ยังไม่ทันไร	สันดานออกมา

แล้ว	อย่าดีแต่ปาก”

คือ..แข็งแกร่งร่างกายน่ะดีแล้ว	แต่ปากอย่าได้	“แข็งกร้าว”	

ไปเลย	 ไหนว่าจะไม่ยุ่งการเมืองใหญ่แล้วมิใช่รึ	 งั้นจะพูดจา

ชวนหาเรื่องกับใครต่อใครไปทำาไมล่ะ?

ภาวะผู้นำา..แต่ก่อนก็พร่ำาพูด-พร่ำาสอนคนอื่นจัง	 แต่พอ	

ตัวเองได้เป็น	“ผู้นำา”	เข้าบ้าง	ก็มักจะเป็นเสียอย่างน้ี	ผมไม่กล้า

พูดอย่างคุณเอ๋เธอหรอก..	“ไม่ทันไร	สันดานออกมาแล้ว”

เพียงแต่จะบอกกับคุณชัชชาติว่า..	 พล.อ.ประยุทธ์น่ะ	

“คนรักเท่าผืนหนัง	คนชังเท่าผืนเสื่อ”	จะพูดแซะ	จะพูดหยัน

เย้ยให้เกิดวาทะตอบโต้ไปไย?

ไหนว่า..	 “เราเห็นต่างกันได้	 อย่าสร้างความเกลียดชัง

ซึ่งกันและกัน”	 แต่ไม่ทันได้เข้าไปนั่งทำางาน	 ปากก็เริ่มสร้าง

ศัตรูเสียแล้ว

ผมเองไม่ได้เลือกนายชัชชาติ	 ไม่ใช่นายชัชชาติไม่ดี	

และเมื่อเสียงส่วนใหญ่เห็นพ้อง	 จะเอาคุณชัชชาติมาเป็นพ่อ

เมือง	 ผมก็น้อมรับ-เคารพในการตัดสินใจ	 จะไม่งอแง	 ขี้แพ้

ชวนตีเด็ดขาด!

ฉะนั้น..นายชัชชาติเองก็ต้องหนักแน่น	 สำารวมวาจาให้

มากๆ	 เพื่อการเป็น	 “ผู้นำา”	ที่ดี	หมั่นผูกมิตร	ยื่นไมตรีกับทุก

คน-ทุกฝ่ายเข้าไว้ทุกวันๆ	 เหมือนกับที่ไปวิ่งสวนลุมฯ	 ประจำา

นั่นแหละ

ท้ายนี้..ผมก็ขอเป็นกำาลังใจและสนับสนุนให้นายชัช

ชาติได้ทำา	“นโยบาย	214	ข้อ”	สำาเร็จลุล่วงเป็นมรรคผล	เพื่อ

คนกรุงเทพฯ	จะได้ไม่ต้องบ่น-ด่าผู้ว่าฯ	อีกต่อไป!

อ้อ..ผมขอเพิ่มอีกสักข้อจะได้ไหม..ช่วยเข้มงวด-กวดขัน

พวกขับมอเตอร์ไซค์ส่งอาหาร	 หรือ	 “ไรเดอร์”	 ต่างๆ	 ให้

เคารพกฎจราจร	ไม่ย้อนศร	ไม่ฝ่าไฟแดง	ไม่วิ่งบนฟุตบาท..

ถ้าเอาจริงเอาจัง	(ไม่เอาใจ)	ปราบ-ปรามอย่างเด็ดขาด

ได้	สมัยหน้าผมสัญญา	สายัณห์..

จะก�เบอร์	“ชัชช�ติ”	ด้วยคน!.

ฝากนโยบาย(เพิ่ม)อีกข้อกับผู้ว่าฯ

ค

ป็นอีกหนึ่งคนที่มีคว�มมุ่งมั่น

ตั้งใจควบคู่กันไปทั้งเรียนและ

ทำางาน	สำาหรับนักแสดงหนุ่ม	

สิงโต-ปราชญา	เรืองโรจน์	ล่าสุด

คว้าใบปริญญาคณะนิเทศศาสตร์	

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง	วิทยุ

โทรทัศน์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพมา

เป็นที่เรียบร้อย	เรียกว่ามอบเป็น

ของขวัญให้กับคุณพ่อได้ตามที่

ตั้งใจเอาไว้	

โดย	สิงโต	ปราชญา	ได้

เล่าให้ฟังว่า	“เรียนจบเรียบร้อยแล้วครับ	ดีใจ

มากที่เรียนจบสักที	เพราะตอนเรียนสิงทำางานไป

ด้วย	เรียนไปด้วย	ยอมรับว่าเหนื่อยมาก	แต่เรา

ก็พยายาม	เพราะนอกจากเพื่อตัวเราเองแล้ว	อีก

อย่างคืออยากให้พ่อดีใจด้วย	เพื่อนๆ	รุ่นสิงจบ

กันไปนานมากแล้ว	อย่างที่ทุกคนทราบว่าเรานับ

เวลาเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยตั้งแต่	ม.เกษตร	ซึ่ง

รวม	8	ปี	มาจบที่	ม.กรุงเทพครับ

นอกจากจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ท้อไป

ระหว่างทางก่อน	ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆ	ทุกคนที่

ทั้งผลักทั้งดัน	อยากให้จบไปพร้อมๆ	กัน	และที่

สำาคัญขอบคุณพ่อที่ไม่เคยกดดัน	ไม่เคยเร่งหรือ

บังคับให้สิงเครียดเลย	ขอบคุณที่คอยรับฟังตลอด

เวลาที่สิงรู้สึกเหนื่อยบ้าง	บ่นบ้าง	ก็อยากจะบอก

เ

นขณะที่ก�รต่อสู้ท�งกฎหม�ยระหว่�ง	

จอห์นนี	เดปป์	กับแอมเบอร์	เฮิร์ด	อดีต

สองสามีภรรยาคนดังแห่งฮอลลีวูดที่กำาลัง

ดำาเนินอยู่	โฟกัสไปที่หัวข้อความรุนแรงในบ้าน	

ในครอบครัว	แต่คดีความที่เดปป์กับเฮิร์ดฟ้องร้อง

กันจริงๆ	นั้นเกี่ยวกับเรื่องของการหมิ่นประมาท	

ต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่า

เนื่องจากคำาพูดและ

คำาให้การของฝ่าย

ตรงข้ามสร้างความ

เสื่อมเสียจนกระทบ

ต่อด้านการเงิน	ซึ่ง

ก็หมายถึงงานที่

หดหาย

เดปป์นั้นโดน

ไปก่อนแล้ว	ถูกสตู

ดิโอภาพยนตร์ราย

ใหญ่อย่าง	Disney	

ตัดหางปล่อยวัด	

เพราะเชื่อในเรื่อง

ที่ฝ่ายหญิงกุขึ้นมา	

ทำาให้เขาสูญเสียรายได้มหาศาล	โดยเฉพาะจาก

การที่หลุดจากหนัง	Pirates	of	the	Caribbean	

รวมถึง	Fantastic	Beasts	แต่อีกฝ่ายก็บอกว่า

เฮิร์ดได้รับความเสียหายเหมือนกัน	เพราะเกือบ

หลุดจากบทใน	Aquaman	2	แต่ดูเหมือนว่า	

Warner	Bros.	จะเอ็นดูเธอมากกว่า	และแค่ลด

บทบาท	ตัดฉากบางฉากออกไป

เท่านั้น

เจสซิกา	โควาเซวิช	

ตัวแทนของเฮิร์ดอ้างว่า	WB	

เคยคิดที่จะรีแคสต์บทของราชินี

เมราสำาหรับ	Aquaman	and	

the	Lost	Kingdom	แต่ไม่ได้

ใช้เหตุผลที่เธอกับเดปป์หย่ากัน	

และมีการฟ้องร้องกัน	แต่อ้าง

ว่าเพราะเฮิร์ดกับนักแสดงนำา	

Aquaman	เจสัน	มาโมอา	ที่

เล่นคู่กัน	เคมีไม่ตรงกันมากกว่า

ในปี	2021	เคยมีข่าว

ว่า	แอมเบอร์	เฮิร์ด	อาจถูก

ปลดจาก	Aquaman	2	ข่าวลือ

เป็นอะไรที่มักยากจะ

เชื่อ	แม้สุดท้ายจะไม่

จริง	แต่มันก็ยังต้อง											

มีบางส่วนที่จริงอยู่

บ้าง	และเรื่องเคมี

ระหว่างคู่พระคู่นาง	

ก็น่าจะเป็นแค่ข้ออ้าง	

ความจริงคือ	WB																								

ไม่อยากจ้างใครที่มี

ข่าวทางเสียหาย	ซึ่ง

ชื่อเธอแย่ลงไปอีก

หลังจากถูกแฉและมี

การตอบโต้จากอดีต

สามี

แม้กองเชียร์เดปป์จะมีแคมเปญกดดัน

ให้	WB	ตัดเฮิร์ดออกจาก	The	Lost	Kingdom	

เหมือนอย่างที่	Disney	ทำากับเดปป์	แต่ดู																	

เหมือนว่า	WB	จะยอมให้เธอได้อยู่ใน	Aquaman	

2	ต่อ	แต่ลดบทลงไป	ใครที่แอบเชียร์เอมิ

เลีย	คลาร์ก	ให้มารับบทแทนอาจยังต้องลุ้นต่อ																																															

เพราะการกดดัน	WB	ก็ยังไม่สิ้นสุดเหมือน																		

กัน

คดีนี้ยังอีกนานกว่าจะจบ	ทั้งสองฝ่ายจะ

พยายามกันต่อ	และแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้

รับความเดือดร้อนเนื่องจากคำาให้การของอีกฝ่าย

หนึ่ง	ในขณะเดียวกันก็ปกป้องตนเองจากข้อกล่าว

หาเดียวกัน	คดีนี้ยังไม่จบและหลายสายตาจับจ้อง

เพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

ใ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

พ่อว่าสิงเรียนจบแล้วครับ	ใบปริญญาให้เป็นของ

ขวัญพ่อไปเลย	

ตอนนี้สิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ค่อยๆ	สำาเร็จไปทีละ

อย่าง	เริ่มตั้งแต่บวช	ซื้อบ้าน	จนมาถึงเรียนจบ	

เป้าหมายต่อไปก็คือ	เรียนต่อทางด้านโปรดักชั่น	

เรื่องนี้รอดูช่วงเวลาที่เหมาะสมก่อนนะครับ	มัน

ถูกเลื่อนมาหลายรอบด้วยสถานการณ์ต่างๆ	หลัง

จากนี้ถ้าทุกอย่างโอเค	เรื่องเรียนต่อก็คือเป้า

หมายต่อไปที่อยากจะทำา	หลายๆ	คนคงทราบ

บ้างแล้วล่ะว่าสิงชอบงานเบื้องหลัง	ก็อยากที่จะ

หาความรู้เพิ่มเติมทางด้านนี้	เผื่อในอนาคตจะเอา

มาเป็นวิชาชีพได้	แต่งานเบื้องหน้า	งานทางด้าน

การแสดงก็ยังไม่ทิ้งนะครับ	ยังเป็นอีกหนึ่งงานที่

ยังรัก	ยังมีความสุขที่ได้ทำา	พูดตรงๆ	ก็คือ	ยังจ้าง

ได้ครับ	

สุดท้ายก็ขอบคุณแฟนคลับของสิงทุกคน

ที่คอยสร้างกำาลังใจให้สิงตลอด	หลายๆ	คนคอย

เฝ้าดูพัฒนาการด้านต่างๆ	ของสิง	อย่างที่รู้กัน

แฟนคลับสิงบางคนยัง

เรียนหนังสืออยู่	บ้างคน

เรียนด้วย	ทำางานไปด้วย

เหมือนสิง	คนเหล่าน้ีทำาให้

สิงรู้สึกว่า	เราอยากเป็น

แบบอย่างท่ีดีให้กับเขา	ให้

เห็นว่าทุกคนสามารถทำาได้	

อาจจะใช้เวลานานหน่อย	

แต่ถ้าต้ังใจยังไงก็ต้อง

สำาเร็จสักวันแน่นอนครับ	

ขอบคุณมาก	ขอบคุณทุก

คนจริงๆ”

“Conan	Gray”	นักร้อง	นักแต่งเพลง

ระดับเจ้าของรางวัลแพลทินัม	หนึ่งในศิลปิน

ขวัญใจชาว	Gen	Z	เปิดตัวซิงเกิลใหม่	“Yours”	

มาพร้อมเอ็มวี	ซิงเกิลนี้เป็นอีกหนึ่งซิงเกิล

จากอัลบั้มชุดที่สองอย่าง	“Superache”	ที่มี

กำาหนดปล่อยออกมาในวันที่	24	มิถุนายน

ที่จะถึงนี้	โดยแฟนเพลงสามารถ	pre-save	

อัลบั้มล่วงหน้าได้ที่	http://conangray.lnk.to/

superachePR

เมื่อเดือนที่ผ่านมา	“Conan	Gray”	ได้

ปล่อยเพลง	“Memories”	โดยเพลงดังกล่าวมี

การสตรีมผ่านทาง	Spotify	มากกว่า	19	ล้าน

ครั้ง	และมียอดดูเอ็มวีบน	YouTube	มากถึง	4	

ล้านวิว

ในส่วนของ	“Superache”	ที่มีทั้งหมด	

12	เพลง	ได้รับการโปรดิวซ์และร่วมแต่งเนื้อ

ร้องโดย	“Dan	Nigro”	โปรดิวเซอร์คู่ใจ	และ

ศิลปินนักร้อง	นักแต่งเพลง	ควบตำาแหน่ง

โปรดิวเซอร์อย่าง	“Julia	Michael”s	ใน

เพลง	“The	Exit”,	“People	Watching”	และ		

“Disaster”

นอกจากผลงานเพลงที่ออกมาให้แฟนๆ	

ติดตามอย่างไม่ขาดสาย	“Conan	Gray”	ได้เข้า

ร่วมงานแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีอย่าง	MET	

Gala	เขาปรากฏตัวเดินพรมแดงในลุคส์สุดเก๋

จาก	Valentino	ถูกอกถูกใจแฟนๆ	กันถ้วนหน้า	

ทำาเอาสื่อดังอย่าง	GQ	ขนานนามให้เขาว่า	

“The	New	Prince	of	Sad	Song”	ในขณะที่	

Vogue	ได้นำาลุคส์แฟชั่นของ	“Conan	Gray”	

ไปพูดถึงในข่าวแฟชั่นเล่มเดือนนี้อีกด้วย.

interthaipost69@gmail.com

‘Yours’ซิงเกิลใหม่พร้อมMVจ�ก	Conan	Gray

แฟนๆพรีออเดอร์อัลบั้ม‘Superache’ได้แล้ววันน้ี

‘แอมเบอร์ เฮิร์ด’โดนแค่ลดบท?ในAquaman2

‘สิงโต ปราชญา’ใช้เวลา8ปี

ทำาเพื่อ‘พ่อ’คว้าใบปริญญาสำาเร็จ

‘ต้น-นอร์ธ’เข้�พิธีอุปสมบท

อุทิศส่วนกุศลให้‘ต้อย	เศรษฐ�’

เมื่อวันจันทร์ที่	23	พ.ค.ที่ผ่�นม�	เวล� 

05.00	น.	ณ	วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร	

เป็นฤกษ์กำาหนดการเข้าโบสถ์อุปสมบทของ	

ต้น-เติมศักดิ์	ศักดาพร	ลูกเขย	และนอร์ธ-ศุภ

เมธ	ชอบประดิษฐ์	หลานชายของนักร้องผู้

ล่วงลับ	ต้อย-เศรษฐา	ศิระฉายา	โดยทั้งคู่จะ

ร่วมทำาบุญเลี้ยงพระ

เพลและร่วมฟังสวด

พระอภิธรรม	อาทิ	

ประวิทย์-อรัญญา	มาลี

นนท์,	วินัย	พันธุรักษ์,	

หมี-โชติรัตน์	รักเริ่ม

วงษ์	ผู้กำากับชื่อดัง,	

สอง-วจี	อรรถไกวัลวที,	

น้ำาฝน	กุลณัฐ,	ปู-นริสา	

พรหมสุภา,	หญิง-ทิพย์

วัลย์	ปิ่นภิบาล,	เท่ห์-		

อุเทน	พรหมมินทร์	

พร้อมภรรยา	รวมทั้ง

ญาติสนิทและเพื่อนๆ	

ทั้งในและนอกวงการ

และในวัน

จันทร์ที่	30	พ.ค.นี้

จะเป็นวันทำาบุญครบ	

100	วัน	และจะมีการ

พระราชทานเพลิง

ศพในวันอาทิตย์ที่	5	

มิ.ย.นี้

บวชเป็นเวลา	10	วัน	เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ต้อย	

เศรษฐา	

โดยในวันที่	23	พ.ค.	อมฤทธิ์	กล่อมจิต

เจริญ,	น้องนุช	ชวาลา,	หุย-อรพิน	ศิริจิตเกษม,	

จินตหรา	สุขพัฒน์,	รัญญา	ศิยานนท์,	ปู	โลก

เบี้ยว	ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ	ภายในงานมีแขกมา



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๔๓/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวง

จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวประภาภรณ พ่ึงออน กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ตามพระ

ราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคาน

กอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/มูลคา 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑๑๒ เลขที่ดิน ๗๕๘ ตําบล

ลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร เนื้อที่

ประมาณ ๑ ไร ๒ งาน ๗๘ เศษ ๑ สวน ๑๐ ตารางวา 

พรอมสิ่งปลูกสราง 

- นางสาวสุภัทรา 

อินพหล

๑,๐๑๗,๑๕๐ บาท (ณ 

วันที่ ๔ พฤศจิกายน   

๒๕๖๔)

ราคา/มูลคาที่เช� อวา

เกี่ยวกับการ

กระทําความผิด คือ 

๓๕๐,๐๐๐ บาท

๒ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๒๙ เลขที่ดิน ๕๑๘ ตําบล

หนองบัวใต อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เนื้อที่ประมาณ 

๑ งาน ๘๑ เศษ ๙ สวน ๑๐ ตารางวาพรอมสิ่งปลูกสราง

- นายอารีย 

พึ่งออน 

๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๖๒)

ติดภาระจํานอง 

๒๒๐,๐๐๐ บาท 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ 

พาวเวอร ๒๐๑๔ 

จํากัด

๓ รถยนตตู ยี่หอ โตโยตา รุน คอมมูเตอร สีขาว หมายเลข

ทะเบียน นข ๖๙๗๙ พิษณุโลก 

๑ คัน นางสาวสุภัทรา 

อินพหล

๙๕๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

๔ รถจักรยานยนตยี่หอฮอนดา รุน PCX สีแดง เลขตัวถัง 

MLHKF2081J5576478เลขเคร� องยนต KF20E-4576478 

หมายเลขทะเบียน ๑กณ ๕๙๒๗ พิษณุโลก

๑ คัน นางสาวสุภัทรา 

อินพหล

๕๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

๕ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน ยี่หอฟอรด รุน XLT สี

แดง เลขตัวถัง MNBLMF080KW991654 เลขเคร� องยนต 

P4AT2798776 หมายเลขทะเบียน กษ ๕๔๑๐ พิษณุโลก

๑ คัน ธนาคารทิสโก จํากัด 

(มหาชน) / นาย

รุงชัย เยี่ยงยงค

๘๕๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

๖ สรอยคอทองคําถักหรือสี่เสา น้ําหนัก ๓๐.๓๖ กรัม ๑ เสน นางสาวสุภัทรา 

อินพหล

๕๒,๙๘๐ บาท (ณ วันที่ 

๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

๗ แหวนทองคําแกะลายรูปมังกร น้ําหนัก ๗.๖๓ กรัม ๑ วง นางสาวสุภัทรา 

อินพหล

๑๓,๓๑๕ บาท (ณ วันที่ 

๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

๘ แหวนทองคําแกะลาย น้ําหนัก ๓.๗๘ กรัม ๑ วง นางสาวสุภัทรา 

อินพหล

๖,๕๙๖ บาท (ณ วันที่ 

๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเทสโก โลตัส พิษณุโลก ๒ เลขที่บัญชี 

๐๕๘-๓-๖๕๙๑๘-๘ ช� อบัญชี น.ส.ประภาภรณ พึ่งออน

- นางสาวประภาภรณ 

พึ่งออน

๘,๑๓๗.๐๘ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕)

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาลานกระบือ 

เลขที่บัญชี ๒๐๒๕๒๖๔๓๔๕๕ ช� อบัญชี นางสาว

ประภาภรณ พึ่งออน

- นางสาวประภาภรณ 

พึ่งออน

๓๔.๘๒ บาท (ณ วันที่ 

๑๓ มกราคม ๒๕๖๕)

 

๑๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขา BIG C KAMPHAENGPHET BRANCH เลขที่บัญชี 

๔๒๖๐๒๘๑๑๒๓ ช� อบัญชี นางสาวประภาภรณ พึ่งออน

- นางสาวประภาภรณ 

พึ่งออน

๗,๔๓๒.๕๕ บาท 

(ณ วันที่ ๒๑ มกราคม 

๒๕๖๕)

๑๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เลขที่บัญชี 

๐๑๓-๘-๖๑๐๑๓-๖ ช� อบัญชี น.ส.สุภัทรา อินพหล

- นางสาวสุภัทรา 

อินพหล

๙๐๗.๘๔ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕)

๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

ลานกระบือ เลขที่บัญชี ๖๓๔๐๓๑๑๐๘๓ ช� อบัญชี 

น.ส.สุภัทรา อินพหล 

- นางสาวสุภัทรา 

อินพหล

๒๖๑.๘๘ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕)

๑๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาBIG C KAMPHAENGPHET BRANCH เลขที่บัญชี 

๔๔๐๒๖๔๘๒๐๔  ช� อบัญชี น.ส.สุภัทรา อินพหล

- นางสาวสุภัทรา 

อินพหล

๐.๔๕ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

ลานกระบือ เลขที่บัญชี ๖๓๔๐๓๑๗๒๕๑ ช� อบัญชี 

น.ส.อรสา ผูกทอง 

- นางสาวอรสา 

ผูกทอง

๑๗,๑๒๗.๙๖ (ณ วันที่ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕)

๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

ลานกระบือ เลขที่บัญชี ๖๓๔๐๔๔๔๕๙๘ ช� อบัญชี 

น.ส.อรสา ผูกทอง 

- นางสาวอรสา 

ผูกทอง

๒๗๑.๙๔ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕)

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

ลานกระบือ เลขที่บัญชี ๖๓๔๑๒๙๖๗๙๗ ช� อบัญชี 

นายรุงชัย เยี่ยงยงค 

- นายรุงชัย 

เยี่ยงยงค

๘๕๖.๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕)

๑๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาลานกระบือ 

เลขที่บัญชี ๒๐๐๘๒๗๑๐๙๙๕ ช� อบัญชี นายรุงชัย เยี่ยงยงค 

- นายรุงชัย 

เยี่ยงยงค

๔.๕๒ บาท (ณ วันที่ 

๑๓ มกราคม ๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๑๘ รายการ รวมประมาณ ๔,๐๑๒,๙๒๖.๐๔ บาท (สี่ลานหนึ่งหม� นสองพันเการอยยี่สิบหกบาทสี่สตางค) พรอม

ดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อขอใหศาลมีคําสั่งใหนําทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือ

ชดใชใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวประภาภรณ พึ่งออน กับพวก

พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูเชี่ยวชาญดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ผูอํานวยการกองคดี ๔

 

พันตํารวจโท

(สมคิด ดวงมะลัย)             

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

พันตํารวจโท

(สมคิด ดวงมะลัย)             

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๓๔/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายอธิเบศร ถนอมพิชัย กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ รถยนตกระบะ ย่ีหอ 

CHEVROLET รุน 

COLORADO 

หมายเลขทะเบียน 

ฆว – ๒๑๑๐ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นายอธิเบศร 

ถนอมพิชัย

๒๕๐,๐๐๐ บาท

(ณ วันที่ ๗ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

๒ รถจักรยานยนต 

ย่ีหอฮอนดา 

รุน CLICK ๑๒๕ I 

หมายเลขทะเบียน 

๖ กบ ๕๖๓๘ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นายนครินทร 

ไพรต� น

๑๐,๐๐๐ บาท

(ณ วันที่ ๗ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

๓ สรอยขอมือทองคํา 

ลายบิด นํ้าหนัก 

๗๕.๗ กรัม

๑ เสน นายอธิเบศร 

ถนอมพิชัย

๑๓๗,๗๐๐ บาท

(ณ วันที่ ๗ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

๔ สรอยคอทองคํา ลายส่ีเสา 

นํ้าหนัก ๔๓.๘ กรัม

พรอมหวงทองเจือ 

จํานวน ๑ หวง 

นํ้าหนัก ๐.๖ กรัม

๑ เสน นายอธิเบศร 

ถนอมพิชัย

๘๐,๖๐๐ บาท

(ณ วันที่ ๗ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

๕ โทรศัพทมือถือ ย่ีหอ 

ไอโฟน (IPhone) ๗ Plus 

สีดํา

๑ เคร� อง นายจรุวัฒน 

พันธอุไร

๘,๐๐๐ บาท

(ณ วันที่ ๗ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

๖ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ 

ไอโฟน (IPhone) ๑๑ 

สีดํา

๑ 

เคร� อง

นายนครินทร 

ไพรต� น

๑๐,๐๐๐ บาท

(ณ วันที่ ๗ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

๗ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ 

ไอโฟน (IPhone) ๑๑ 

สีขาว

๑ 

เคร� อง

นายคฑาวุธ 

เอี่ยมสมบุญ

๑๒,๐๐๐ บาท

(ณ วันที่ ๗ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

รวมทรัพยสินท่ียึดท้ังส้ิน จํานวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๕๐๘,๓๐๐ บาท 

(หาแสนแปดพันสามรอยบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายอธิเบศร ถนอมพิชัย กับพวก 

ลงช� อ พ.ต.ท.

(ประวิทย แชมมั่นคง)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

ลงช� อ

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

(ประวิทย แชมมั่นคง) (นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงเสด็จพระราชดําเนิน พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ โดยมี ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

เขารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กลาวภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่

จังหวัดศรีษะเกษ พรอมดวย นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ

อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ นายอําพันธุ เวฬุตันติ 

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ นายสมบัติ ตงเตา 

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยมีหัวหนา

‘รมช.มนัญญา’ หนุนสหกรณ โคนมศรีสะเกษ ขยายพื้นที่เลี้ยงโคนม สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรโคนมไทย  

เล็งตั้งโรงงานนมพาสเจอรไรส กระจายน้ํานมดีมีคุณภาพในจังหวัด เพิ่มศักยภาพการผลิต แขงขันตางประเทศ

สวนราชการ เจาหนาที่ สมาชิกสหกรณ และ

เกษตรกร ใหการตอนรับ ณ สหกรณ โคนม

ศรีสะเกษ จํากัด อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด

ศรีสะเกษ วา สหกรณ โคนมศรีสะเกษ จํากัด 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท

พัทยา รูสึกเปนเกียรติเเละภูมิใจ ที่ไดรับการ

เสนอช� อ การันตีความสุข ความประทับใจ 

รับรางวัล 12 ป อยางตอเน� องของโรงเเรมช้ันนํา 

จากผลโหวตทริปแอดไวเซอรของนักเดินทาง

ท่ัวโลกกับรางวัล “𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗕𝗲𝘀𝘁” 
โดยไดรับการจัดอันดับที่ 13 ใน 25 อันดับ

สูงสุดของโรงแรมยอดนิยมสําหรับครอบครัว 

— เอเชีย และ รางวัลทราเวลเลอรส ชอยส 

ทริปแอดไวเซอร อวอรดส ประจําป 2565

ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีทําใหเราเปน

โรงแรมฯ ที่คุณประทับใจ ทางโรงเเรมฯ ขอ

ตอบแทนทุกๆ การสนับสนุน สงมอบการบริการ

ที่ดีที่สุดอยางตอเน� อง เพ� อความสนุกไมรูจบ

ของคุณและครอบครัว พรอมมอบประสบการณ

แหงความสุข สําหรับวันหยุดพักผอนในฝน 

ที่คุณจะสัมผัสไดถึงความอบอุน ความผอน

คลายเหมือนอยูบาน เราหวังเปนอยางยิ่งวา

จะไดตอนรับทุกทานกลับมา รวมสรางและ

แบงปนเร� องราวดีๆในปตอๆไป

คุณเวยน ดิวเบอรลีย ผูจัดการทั่วไป

ภาคพื้นที่ โรงเเรมเซ็นทาราเเกรนดมิราจบีช

รีสอรท พัทยา กลาววา “ถือเปนเกียรติอยางย่ิงท่ีได

รับรางวัลพิเศษอีกคร้ัง จากเว็บไซตดัง ทริปแอดไวเซอร"

‘เซ็นทาราเเกรนดมิราจ พัทยา’ ควารางวัล 12 ปตอเน� อง 

จาก ผลโหวตของนักทองเที่ยวทั่วโลก ผานเว็บไซตดัง ‘ทริปแอดไวเซอร’

ถือเปนสหกรณตนแบบ ที่ ไดขับเคล� อนงาน

นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดาน

การพัฒนาสหกรณใหเกิดความเขมแข็งโดย

ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดหา

ครุภัณฑ และสิ่งกอสราง

จากกรมสงเสริมสหกรณ 

เพื่ อตอบสนองความ

ต อ ง ก า รขอ งสมาชิ ก

สหกรณ ใหสามารถลด

ตนทุนและเพิ่มรายไดให

แกเกษตรกร เปนกลไก

ในการขับเคล� อนเศรษฐกิจ 

คุณภาพชีวิตของสมาชิก

และเกษตรกรทั่วไป

นอกจากน้ี สหกรณฯ 

ไดมีการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมเชิง

บูรณาการแบบมีสวนรวม เพ� อสานตออาชีพ

พระราชทาน สรางงาน สรางอาชีพ บนพ้ืนฐาน

เศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการรวมกัน

กับหน�วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ไดแก กรมสงเสริมสหกรณ สนับสนุน

เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาสหกรณ 

โครงการพัฒนาการผลิตน้ํานมโคที่มีคุณภาพ 

ลดตนทุนการผลิต วงเงิน 5,000,000 บาท 

สนับสนุนอุปกรณการตลาดที่จําเปนแก

สหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ แนะนํา

สงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือน กรมปศุสัตว 

แนะนํ า ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ ลี้ ย ง โ คนมที่ ถู ก

สุขลักษณะ สงเสริมพัฒนาฟารมโคนมตาม

เกณฑมาตรฐาน เปนตน ปจจุบันสหกรณ

มีจํานวนโคนมทั้งหมด 3,309 ตัว ปริมาณ

การรวบรวมน้ํานมดิบ 3,253.05 ตัน มูลคา 

57.97 ลานบาท ปริมาณการจําหน�ายนํ้านมดิบ 

3,026 ตัน มูลคา 59.04 ลานบาท โดยมีแผน

งานในอนาคต จะสรางโรงงานนมพาสเจอรไรส 

เพ� อสรางตลาดการบริโภคในทองถิ่น ซึ่งผล

ประโยชนที่จะไดรับ จะสามารถสรางมูลคา

เพิ่มน้ํานมโคเฉลี่ยปละ 14.3 ลานบาท 

ลดการสูญเสียในระหวางการขนสง ลดคา

ใชจายในการขนสง 1.44 ลานบาท สราง

แรงจูงใจใหเกษตรกรหันมาเลี้ยงโคนมมากขึ้น 

อีกทั้งนักเรียน ประชาชนในจังหวัดศรีษะเกษ

และจังหวัดใกลเคียงไดบริโภคน้ํานมที่มี

คุณภาพ

“กระทรวงเกษตรฯ ไดใหความสําคัญ

ในเร� องของนมโรงเรียน ซึ่งการบริโภคนม

นอกจากจะสงเสริมสุขภาพที่ดีแลว ยังเปน

สวนสําคัญในการสรางความเขมแข็งใหกับ

เกษตรกรโคนมไทยไดอีกดวย เพราะหาก

สหกรณ โคนมเขมแข็ง ก็สงผลใหนักเรียนได

บริโภคนมที่มีคุณภาพ และกระจายสูทองถิ่น

โดยไมตองรับซื้อจากจังหวัดอ� นๆ อีกเร� องที่

สําคัญคืออยากใหเกษตรกรหันมาใชวัตถุดิบ

ในทองถิ่น เชน ขาวโพด ซึ่งเปนวัสดุเหลือใช

ทางการเกษตร สามารถนํามาใชเปนอาหาร

สัตวได และจะตองขยายพื้นที่การเลี้ยงโคนม

ใหมีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพการผลิต แขงขัน

กับตางประเทศ และลดการนําเขา สวนใน

เร� องของเกษตรอินทรีย จ.ศรีษะเกษ มีการ

ขยายพื้นที่ เพิ่มขึ้นจากการที่กรมวิชาการ

เกษตรเขามาสนับสนุน ทําใหมีการบริโภค

ภายในจังหวัดไมเพียงพอ เปนการยกระดับ

สินคาเกษตรใหสูงขึ้น สรางรายได เพิ่มมูลคา

ผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การตรวจ

สอบและการรับรองมาตรฐานสินคา เพ� อ

สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและ

นอกประเทศ” รมช.มนัญญา กลาว

สําหรับสหกรณ โคนมศรีสะเกษ จํากัด 

ตั้งอยูเลขที่ 77 หมู 6 ตําบลหนองไฮ อําเภอ

เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จดทะเบียน

เม� อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2542 ประเภท

สหกรณการเกษตร สหกรณมีผลงานดีเดน 

ไดรับรางวัลสหกรณดีเดนระดับจังหวัด พ.ศ.

2565 และสหกรณดีเดนระดับภาค พ.ศ.2565 

ปจจุบันสหกรณฯ  มีสมาชิก 137 คน มีทุน

ดําเนินงานทั้งสิ้น 57.12 ลานบาท ทุนเรือน

หุน 6.02 ลานบาท ทุนสํารอง 9.64 ลานบาท 

อาชีพสวนใหญของสมาชิกเลี้ยงโคนม ธุรกิจ

หลักของสหกรณรวบรวม (นํ้านมดิบ) มีมูลคา

ธุรกิจรวมทั้งสิ้น 188.38 ลานบาท 

โอกาสนี้ รมช.มนัญญา ไดเยี่ยมชม

นิทรรศการของหน�วยงานในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ อาทิ การสงเสริม

อาชีพโคนมเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวม

ของสหกรณ โคนมศรีษะเกษ จํากัด การ

ดําเนินงานของรานซูเปอรมารเก็ตสหกรณ 

โครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน 

สานตออาชีพการเกษตร การสงเสริมแอป

พลิเคชั่นสหกรณการเกษตร นิทรรศการ

เกษตรกรดีเดน สาขาบัญชีฟารม การสงเสริม

แอปพลิเคชั่นสหกรณออมทรัพยครูศรีษะเกษ 

จํากัด เปนตน ตลอดจนมอบใบรับรอง GAP 

และเกษตรอินทรีย ใหแกผูแทนเกษตรกร 2 

ราย มอบปจจัยการผลิต ทอนพันธุออยคั้นน้ํา 

ทอนพันธุมันสําปะหลัง สารชีวภัณฑ และ

พันธุสัตวน้ํา ใหกับตัวแทนเกษตรกร พรอม

พบปะเกษตรกร จากนั้นประชุมรับฟงแกไข

ปญหาผลผลิตตกต่ํา และการสรางมูลคา

เพิ่มใหกับผลผลิตน้ํานมโคของสหกรณฯ เพ� อ

พิจารณาแนวทางในการชวยเหลือเกษตรกร

สมาชิกผูเลี้ยงโคนมตอไป

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท 

พัทยา เปนโรงแรมฯ ธีมแหงแรกของประเทศไทย 

กับธีมเดอะลอสตเวิลด รีสอรทหรูระดับ 5 ดาว 

พัทยาเหนือ โดดเดนดวยสวนน้ําขนาดใหญ 

สไลเดอรทามกลางธรรมชาติ ตนไมนานาพรรณ 

พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน อาทิ 

คิดสคลับ หองเกม ฟตเนส สปาเซ็นวารี 

หองอาหารหลากหลาย ตอบโจทยทุกความสุข 

ความสนุกสนานของทุกคนในครอบครัว 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม สํารองหองพักไดทาง

ออนไลน  อีเมล cmbr@chr.co.th หรือ โทร.

0-3830-1234
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ขอฟนฟูกิจการ

บริษัท บาซีส ดีเวลล็อปเมนท จํากัด  ลูกหนี้ 

--------------------------------------------

             คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๘/๒๕๖๕

ถึง  นายทะเบียนหุนสวนบริษัท / เจาพนักงานพิทักษทรัพย / เจาหนี้ / ลูกหนี้

 ดวยคดีนี้ เม� อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บริษัท ไทย รีโซลูชั่น แมเนจเมนท จํากัด ผูรองขอ ย� นคํารองขอฟนฟู

กิจการตอศาลลมละลายกลางวา บริษัท บาซีส ดีเวลล็อปเมนท จํากัด ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวหรือไมสามารถที่จะชําระหนี้

ตามกําหนดไดและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเปนจํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท แตกิจการของลูกหนี้ยังมี

เหตุอันสมควรและมีชองทาง ที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ไดตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๓, 

มาตรา ๙๐/๔ ขอใหมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ

 ศาลไดมีคําสั่งรับคํารอง เม� อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และกําหนดนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา จึงแจงใหเจาหนี้หรือผูมีสวนไดเสียทราบผูใดจะคัดคานคํารองเร� องนี้ประการใด ใหย� นคําคัดคานตอศาล

กอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาสามวัน

 สําเนาคํารองเร� องนี้ขอดูไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

หมายเหตุ       ศาลลมละลายกลางจะประกาศเร� อง การย� นขอฟนฟูกิจการ ทุกวันอังคาร และวันศุกร 

                 ในหนังสือพิมพแนวหนา และไทยโพสต

งานประชาสัมพันธ  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕61-3

งานสารบรรณคดี    โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ขอฟนฟูกิจการ

บริษัท สรรพสินคาตั้งฮั่วเส็ง จํากัด ลูกหนี้

        -------------------------------------------- 

            คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๑๐/๒๕๖๕

 

 ดวยคดีนี้ เม� อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บริษัท สรรพสินคาตั้งฮั่วเส็ง จํากัด ผูรองขอ ย� นคํารองขอฟนฟูกิจการ

ตอศาลลมละลายกลางวา บริษัท สรรพสินคาตั้งฮั่วเส็ง จํากัด ลูกหนี้ มีหนี้สินลนพนตัวหรือไมสามารถที่จะชําระหนี้ตาม

กําหนดไดและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเปนจํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท แตกิจการของลูกหนี้ยังมีเหตุอัน

สมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการ ของลูกหนี้ ไดตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๓, มาตรา 

๙๐/๔ ขอใหมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ

 ศาลไดมีคําสั่งรับคํารอง เม� อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และนัดไตสวนคํารอง ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา 

๐๙.๐๐ นาฬ�กา จึงแจงใหเจาหนี้หรือผูมีสวนไดเสียทราบผูใดจะคัดคานคํารองเร� องนี้ประการใด ใหย� นคําคัดคานตอศาลกอน

วันนัดไตสวนไมนอยกวาสามวัน

 สําเนาคํารองเร� องนี้ขอดูไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ  ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

หมายเหตุ       ศาลลมละลายกลางจะประกาศเร� อง การย� นขอฟนฟูกิจการ ทุกวันอังคาร และวันศุกร 

                 ในหนังสือพิมพแนวหนา และไทยโพสต

งานประชาสัมพันธ  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๖๑-๓

งานสารบรรณคดี    โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙

กรมวิชาการเกษตร จับมือกับ สธ. 

ทําบันทึกขอตกลงยกระดับพัฒนาวิจัยพืช

กัญชา กัญชง ในครัวเรือนและเพ� อการแพทย

ดันเศรษฐกิจประเทศ เตรียมแจกกลาปชช.

1ลานตนตามนโยบายรัฐบาล

นายระพีภัทร   จันทรศรีวงศ อธิบดี

กรมวิชาการเกษตร(กวก.) กระทรวงเกษตร

และสหกรณ เปดเผยวา กรมวิชาการเกษตร 

ไดลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยความรวม

มือเพ� อการใชประโยชนกัญชา กัญชงใน

ครัวเรือน ทางการแพทย และการศึกษาวิจัย 

รวมกับกระทรวงสาธารณสุข เพ� อยกระดับ

ก า ร พั ฒ น า วิ จั ย พื ช

กัญชา กัญชง  ที่ปลูก

ในประเทศไทยใหนํามา

ใชทางการแพทยและ

สุขภาพ หรืออุตสาหกร

รมอื่นๆได้อย่างเหมาะ

สมตามนโยบายของ

รัฐบาลที่ตองการผลักดัน

พืชดังกลาวให เปนพืช

เศรษฐกิจใหมสรางรายได ใหกับประชาชน

ทุกระดับทั้งเกษตรกร ประชาชนทั่วไปและ

ภาคธุรกิจทุกประเภท ทั้งนี้จะประสานความ

รวมมือกับหน�วยงานของทั้งสององคกร และ

องคกรภายนอก ทั้งสถานศึกษา ภาคเอกชน 

ในการวิจัยและพัฒนาพันธุเพ� อใหไดพันธุที่ดี 

นํ า ส ง เ ส ริ มแก เ กษตรกรและสถาบั น

เกษตรกรปลูกเพ� อนําไปสูการแปรรูปผลผลิต

เพิ่มมูลคาทางการตลาดสรางโอกาสทาง

เศรษฐกิจและรายไดใหแกประเทศ

“กรมวิชาการเกษตรจะรับหนาที่ ใน

กรมวิชาการเกษตร-สธ. ทํา MOU วิจัยกัญชา กัญชง เตรียมแจก 1 ลานตน

การศึกษาคนควา วิจัย ทดลองและพัฒนาพันธุ

กัญชา กัญชง ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

รวมถึงสนับสนุนสมาชิกสหกรณการเกษตร

ปลูกเพ� อการแพทยและครัวเรือน โดยเตรียม

ตนกลากัญชา กัญชง ท้ังจากการเพาะเน้ือเย� อ 

และจาก เมล็ดพันธุ  เพ� อแจกประชาชน

ไมนอยกวา 1 ลานตนตามนโยบายของรัฐบาล

โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข

และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รมช.

เกษตรและสหกรณ ไดมอบใหกวก.ขยาย

พันธุ โดยเฉพาะสายพันธุ ไทย ที่มีความ

ติวเขมชวย SME     ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวมกับ 

นาย ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร (รษก.) บมจ.ซีพี ออลล จัดโครงการ 

“DIPROM MOVE TO MODERN TRADE” เพ� อเตรียมปนผูประกอบการรายยอยที่มีศักยภาพ

เขาสูตลาดโมเดิรนเทรดไดอยางแข็งแกรงทุกมิติ สอดคลองกับปณิธานของซีพี ออลลที่วา 

“รวมสรางสรรคและแบงปนโอกาสตอกัน” ณ อาคาร The Tara ถ.แจงวัฒนะ

สงมอบรางวัล       เสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และ คมกฤช 

ตันตระวาณิชย เลขาธิการฯ พรอมดวย ฤดี ภริงคาร รองเลขาธิการฯ มอบรางวัลการ

ประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟา ประจําป 2565 “กองทุนพัฒนาไฟฟาอวอรด 2565” เชิญถวย

พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ใหแกผูชนะการประกวด และเงินรางวัลรวมกวา 710,000 บาท ณ สามยานมิตรทาวน 

บันทึกขอตกลง      ธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ.ออลล อินสไปร 

ดีเวลลอปเมนท พรอมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) จัดตั้งธุรกิจคารบอนเครดิต

ในประเทศไทย กับพันธมิตรระดับโลก บริษัท GSI เจาของแพลตฟอรมจัดการธุรกิจซื้อขาย

คารบอนเครดิตดวยบล็อกเชนรายแรกของโลก เพ� อดําเนินการซื้อ-ขายคารบอนเครดิตใน

ประเทศไทย ที่ ภิรัชทาวเวอร แอท ไบเทค

ตานทานโรค รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยี

การผลิต การแนะนําตามระบบการจัดการ

แปลงการเกษตรที่ดี(GAP) เพ� อใหผลผลิตที่มี

คุณภาพและสามารถพัฒนาสูการแปรรูปผลิตภัณฑ

เพ� อการสงออกในอนาคต” นายระพีภัทรกลาว

โดยปจจุบันกรมไดมีการศึกษาวิจัยที่

ศูนยวิจัยพัฒนาและปรับปรุงพันธุกัญชา กัญชง 

ในพื้นที่ของกรมทุกภูมิภาคเพ� อศึกษาหาพันธุ

ที่เหมาะสมในแตละพื้นที่เพ� อใหไดพันธุดีทน

โรค –แมลง และมีผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุด

ทั้งในการใชระดับครัวเรือนและการแปรรูป

ในระบบอุตสาหกรรม นอกจากนั้นกรมอยู

ระหวางการปรับปรุงแก ไขระเบียบและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดรับกับการ

ขับเคล� อนเศรษฐกิจ หลังจากที่กอนหนานั้น 

กัญชา กัญชง เปนพืชที่กฎหมายกําหนดเปน

ยาเสพติด จึงขาดการวิจัยและพัฒนาพันธุเม� อ

มีการปลดล็อค ภาครัฐจึงตองเรงการศึกษา

วิจัยพัฒนาพันธุเพ� อตอบโจทยความตองการ

ใชของประเทศ

นายสุกิจ จันทรทอง ผูอํานวยการ

องคการอุตสาหกรรมปาไม และนายณกรณ 

ตรรกวิรพัท ผูวาการการยางแหงประเทศไทย 

รวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

การสงเสริมการทําสวนยางอยางยั่งยืนตาม

มาตรฐานในระดับสากล และการบริหาร

จัดการการลดกาซเรือนกระจกจากสวน

ยางพารา ระหวาง องคการอุตสาหกรรมปาไม 

(อ.อ.ป.) และการยางแหงประเทศไทย (กยท.)  

ณ หองประชุมราชไมตรี (ช้ัน 4) อาคาร 50 ป 

การยางแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ

นายสุกิจ จันทรทอง ผูอํานวยการการ

องคการอุตสาหกรรมปาไม (ผอ.อ.อ.ป.) เปด

เผยวา การลงนามในบันทึกขอตกลงความ

รวมมือการสงเสริมการทําสวนยางอยาง

ยั่งยืนตามมาตรฐานในระดับสากล และการ

บริหารจัดการลดกาซเรือนกระจกจากสวน

ยางพารา เปนความรวมมือเชิงยุทธศาสตร 

ที่มุงเนนดําเนินตามพันธกิจของรัฐวิสาหกิจ 

ของ อ.อ.ป. และ กยท. ซ่ึงการลงนามในคร้ังน้ี 

อ.อ.ป. - กยท. ผสานความรวมมือ ลงนาม MOU ชู 2 แผนงาน 

‘สรางองคความรู ทําสวนยางอยางยั่งยืนตามมาตรฐานในระดับสากล’ พรอมมุงหวังลดกาซเรือนกระจกในสวนยางพารา 

เพ� อนอง     ภารณี วิเศษ ผูจัดการอาวุโสฝายประชาสัมพันธ โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร 

กรุงเทพฯ มอบเคร� องอุปโภคบริโภคและของใชที่จําเปน ให เยาวลักษณ พรหมมา ตัวแทน

จากสถานสงเคราะหเด็กชายบานมหาเมฆ เน� องในโอกาสที่โรงแรมครบรอบ 10 ป ณ สถาน

สงเคราะหเด็กชายบานมหาเมฆ สาทร   

เอส แอนด พี จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565     บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท 

จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 โดยมี ภัทรา ศิลาออน ประธานกรรมการ เปน

ประธานการประชุม พรอมดวย วิทูร ศิลาออน ประธานเจาหนาที่บริหาร กําธร ศิลาออน 

กรรมการผูจัดการใหญสายการผลิตและการเงิน คณะกรรมการบริษัท และคณะผูบริหารเขา

รวมประชุม โดยมีมติอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.63 บาท แตเน� องจากไดมีการจาย

เงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.05 บาท จึงคงเหลือเปนเงินปนผลจายในคราวน้ี

ในอัตราหุนละ 0.58 บาท คิดเปนเงิน 296,677,399.64 บาท และกําหนดจายเงินปนผลใน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการประชุมผูถือหุนจัดขึ้น ณ เอส แอนด พี ฮอลล สุขุมวิท 26

มีวัตถุประสงครวมกัน เปนการแลกเปลี่ยน

องคความรู นวัตกรรม และพัฒนาศักยภาพ

ดานการจัดการสวนยางพาราอยางยั่งยืนตาม

มาตรฐานในระดับสากล  ใหไดตามมาตรฐาน 

FSCTM, PEFCTM ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค

ความรู นวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพดาน

การบริหารจัดการการลดกาซเรือนกระจก

จากสวนยางพารา และสรางโอกาสในธุรกิจ

คารบอนเครดิตจากสวนยางพารา    

สําหรับความรวมมือในครั้งนี้ อ.อ.ป. 

และ กยท. จะใหการสนับสนุน และให

ความรวมมือ ในรูปแบบการจัดทําโครงการ

ฝกอบรมถายทอดความรู นวัตกรรม ใหแก

บุคลากร เกษตรกรชาวสวนยาง เพ� อพัฒนา

ความรู สรางความเขาใจ ในเร� องการทํา

สวนยางใหเกิดความอยางยั่งยืน และใหเปน

ไปตามมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการ

บริหารจัดการการลดกาซเรือนกระจกจาก

สวนยางพาราที่สามารถสรางรายได ใหกับ

เกษตรกรชาวสวนยาง นอกจากแลวนี้ ทั้ง 2 

หน�วยงาน จะมีการแลกเปลี่ยนบุคลากร มี

การศึกษาดูงาน และฝกงาน บุคลากรของทั้ง 

2 หน�วยงาน เพ� อเปนการเสริมสรางประสบการณ

และพัฒนาศักยภาพ เตรียมความพรอมใน

การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

เผยแพรความรู ใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง 

รวมถึงเสริมสรางและสนับสนุนความรวม

มือทางวิชาการ นวัตกรรม ในเร� องการ

จัดการสวนยางใหเกิดประโยชนตอเกษตรกร

ชาวสวนยางอยางสูงที่สุด 

ผอ.อ.อ.ป. กลาวปดทายวา อ.อ.ป. และ 

กยท. มุงหวังไววา การรวมลงนามความรวมมือฯ 

ในครั้งนี้ จะกอใหเกิดประโยชนตอเกษตรกร

ชาวสวนยาง และจะสามารถพัฒนาศักยภาพ

ของสวนยางใหเกิดความยั่งยืนตามมาตรฐาน

ในระดับสากล  ตลอดจนสามารถขับเคล� อน

งานของรัฐบาล เร� อง ลดกาซเรือนกระจกให

กับประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด (มหาชน) หรือ GULF สงบริษัท กัลฟ1 

จํากัด (GULF1) บริษัทยอยที่ GULF ถือหุน

ในสัดสวนรอยละ 99.99 ดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของ

กับพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย รวมถึง

พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา เซ็นสัญญา

รวมกับบริษัท เอสซีจี คลีนเนอรยี่ จํากัด 

(SCG Cleanergy) ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

พลังงานหมุนเวียน ถือหุนโดยบริษัท ปูน

ซิเมนต ไทย จํากัด (มหาชน) (SCC) ใน

สัดสวนรอยละ 100.00 จัดตั้ง บริษัท เอสจี 

โซลาร จํากัด (SG Solar) ในประเทศไทย 

โดยเปนบริษัทรวมทุนที่ GULF1 และ SCG 

Cleanergy ถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 และ

รอยละ 50 ตามลําดับ ทุนจดทะเบียน 

5,000,000 บาท จัดตั้งขึ้นเพ� อดําเนินธุรกิจ

ผลิตและจําหน�ายไฟฟาจากพลังงานแสง

อาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) ใหแก

กลุมลูกคาอุตสาหกรรม ซึ่งเปนบริษัทในเครือ 

SCC และเปนลูกคาของโรงไฟฟา SPP ของ

กลุมบริษัทกัลฟ โดย SG Solar มีแผนที่

จะขยายฐานลูกคาออกไปในกลุมลูกคา

อุตสาหกรรมและกลุมพาณิชยกรรมที่อยูใน

เครือขายของทั้งสองกลุมบริษัท

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน ประธาน

เจาหนาที่บริหารดานการเงิน บริษัท กัลฟ 

เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

กลาววา “ความรวมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ 

เปนการผนึกความแข็งแกรงของทั้งสองกลุม

กัลฟ จับมือ SCG จัดตั้งบริษัท เอสจี โซลาร จํากัด เพ� อดําเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย

บริษัท โดย GULF มีความชํานาญในธุรกิจ

ผลิตไฟฟาและธุรกิจโครงสรางพ้ืนฐาน รวมถึง

มีโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนทั้งในและตาง

ประเทศ และเครือขายทางธุรกิจที่กวางขวาง 

ในขณะที่ SCC เปนกลุมธุรกิจขนาดใหญใน

ประเทศไทย ท่ีมีธุรกิจหลักไดแก ธุรกิจซีเมนต

และผลิตภัณฑกอสราง ธุรกิจเคมิคอลส และ 

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ซึ่งความรวมมือดังกลาวจะ

ชวยเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกคาและ

เพิ่มมูลคาทางธุรกิจใหกับทั้งสองกลุมบริษัท”

นอกจากนี้ การจัดตั้งบริษัทรวมทุน

ดังกลาวยังเปนไปตามนโยบายของ GULF 

ที่มุงเนนการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

เพ� อใหสอดคลองกับนโยบายภาครัฐและทิศทาง

พลังงานโลกท่ีมีเปาหมายในการลดปริมาณการ

ปลอยกาซเรือนกระจกเพ� อตอตานผลกระทบเชิง

ลบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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14 บทความ-ต่างประเทศ

งครามยูเครนเป็นเหตุการณ์ที่จะปรับเปลี่ยน 

“ระเบียบโลก” ที่มีความสำาคัญยิ่ง

 วันนี้มันกลายเป็น “Hybrid War” หรือ “สง

ครามไฮบริด” ที่มีครบทุกมิติที่ไม่เคยมีมาก่อน

ไม่ว่าจะเป็นสงครามในสมรภูมิแบบดั้งเดิม หรือ

สงครามเศรษฐกิจ ผสมกับสงครามไซเบอร์ บวกกับ

สงครามข่าวสารและจิตวิทยาและสงครามภูมิรัฐศาสตร์

ไม่มีใครสามารถทำานายได้ว่าสงครามนี้จะดำาเนิน

ต่อไปอย่างไร หรือจะจบลงอย่างไร

และหากกลายเป็นสงครามยืดเยื้อจะมีความหมาย

ต่อดุลแห่งอำานาจโลกอย่างไร

“ผมอาจจะบอกได้ว่าตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 

เป็นต้นมา ไม่มีช่วงไหนที่จะอันตรายเท่ากับช่วงนี้ ไปถึง

ปลายปีนี้...ผมคิดว่าประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวรับกับ

สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเช่นนี้อย่างมาก...”

ประโยคนี้มาจากผู้ที่มีประสบการณ์และเป็นนัก

สังเกตการณ์สถานการณ์ โลกอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง

นั่นคือ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายก

รัฐมนตรี, อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ และปัจจุบันเป็นประธานคณะมนตรีเพื่อ

สันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชีย (Asian Peace and Reconciliation Council 

– APRC)

ในความเห็นของ ดร.สุรเกียรติ์นั้น ความจริงระเบียบโลกไม่ได้เพิ่งเปลี่ยน...

มันเริ่มเปลี่ยนมานานพอสมควรแล้ว

เริ่มตั้งแต่จีนผงาด มีเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก 

ตามมาด้วยฝ่ายขวาจัดในยุโรปที่ทวีกำาลังสูงขึ้น

นำาไปสู่การไม่ยอมรับ “Globalization” หรือ “โลกาภิวัตน์” ที่เรียกว่า “De-

globalisation”

นั่นคือช่วงเวลาที่โลกเปลี่ยนไปค่อนข้างจะมาก

มีการศึกษาของธนาคารโลกว่า ตลอด 20 ปีที่ผ่านมานั้น ชนชั้นกลางใน

อเมริกาและยุโรปจนลง

และบังเอิญชนชั้นกลางในสหรัฐฯ และยุโรปนั้น ชนชั้นกลางเป็นฐานของ

พรรคการเมืองที่สำาคัญ

ส่วนหนึ่งก็โยงกับ Brexit เมื่อสหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป

ตามมาด้วยนโยบาย America First ของโดนัลด์ ทรัมป์ ในอเมริกา

ขณะเดียวกันประเทศที่โยงกับโลกาภิวัตน์ เช่น จีน, อินเดีย, อาเซียน 10 

ประเทศ ก็ยังยืนยันว่าโลกจะต้องเดินหน้าเรื่องโลกาภิวัตน์ต่อไป

มิฉะนั้นเศรษฐกิจจะถดถอย จะอยู่กันไม่ได้

และเมื่อมีสงครามการค้าและสงครามการเงิน กับสงครามทางด้านเทคโนโลยี

พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในระบบ Bretten Woods (หลังสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 ที่ทำาให้เกิดกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF และธนาคารโลก หรือ 

World Bank) เพราะมีระบบใหม่ที่จีนสามารถผลักดันให้ใช้เงินหยวนเป็นส่วนหนึ่ง

ของเงินกองทุนสำารองระหว่างประเทศได้

ทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในภูมิสถาปัตย์ทางการเงินของโลก

อเมริกาสมัยทรัมป์ และต่อมาถึงสมัยไบเดนก็เกิด decoupling (การแบ่งขั้ว) 

ทางด้านการค้าและเทคโนโลยีระหว่างอเมริกากับจีน

“ระเบียบโลกทางด้านการเงินและการ

ค้า” ก็เริ่มปรับตัวอย่างเห็นได้ชัดมาประมาณ 

10 ปีแล้ว

องค์การการค้าโลก หรือ WTO ซึ่งเคย

โด่งดั่ง มีสมาชิกร้อยกว่าประเทศเพื่อเปิดเสรี

ทางการค้าก็ติดขัด เดินหน้าไม่ได้

โลกก็หันไปสู่ระบบพหุภาคี 

อาเซียนก็มาดูเรื่องเปิดเขตการค้าเสรี 

และขยายไปบวกจีน, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, อินเดีย, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ที่เรียกว่า 

RCEP ซึ่งมีทั้งหมด 15 ประเทศ รออินเดียเข้ามาร่วมทีหลัง

จึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจาก WTO เป็นการเปิดเสรีระดับภูมิภาค

ตามมาด้วยแนวคิด TPP ซึ่งพอถึงสมัยทรัมป์ก็ไม่เล่นด้วย จน 11 ประเทศที่

เหลือมาปรับเป็น CPTPP

จึงเห็นแนวโน้มว่าระเบียบโลกจากระดับโลกถูกปรับมาเป็นระดับภูมิภาค

ให้ความสำาคัญกับการทำาอะไรในภูมิภาคเป็นหลัก แล้วจึงยื่นมือไปหาภูมิภาค

อื่นต่อไป

ดังนั้นระบบพหุภาคีภายใต้กรอบของสหประชาชาติถูก bypass (มองข้ามไป)

ส่วนระบบสหประชาชาตินั้น แม้จะทำาอะไรได้ แต่ก็ไม่มีผลบังคับ

มติของคณะมนตรีความมั่นคงมีผลบังคับ แต่ทำาอะไรไม่ค่อยได้

2 องค์กรใหญ่ก็ถือว่าอ่อนแอไปมาก

ตั้งแต่ก่อตั้งสหประชาชาติหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา  อำานาจ

วีโตของ 5 ประเทศมหาอำานาจในคณะมนตรีความมั่นคง (สหรัฐฯ, จีน, อังกฤษ, 

ฝรั่งเศส, รัสเซีย)  รัสเซียวีโตไป 120 กว่าครั้ง สหรัฐฯ วีโตไป 80 กว่าครั้ง จีน, 

อังกฤษ, ฝรั่งเศสใช้สิทธิ์วีโตประเทศละ 20-30 ครั้ง

“กลายเป็นกลไกที่พิกลพิการ หรืออัมพาต...”

แต่ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถแก้กฎบัตรสหประชาชาติได้ และไม่สามารถเอา

เรื่องวีโตออกไป

เมื่อเป็นเช่นนี้ก็มีการใช้วิธี bypass หรือมองข้ามระบบสหประชาชาติไป

กลายเป็นว่าประเทศพี่เบิ้มและมหาอำานาจทั้งหลายก็แข่งกันใน “ความคิด

ริเริ่ม” ใหม่ๆ เอง

ซึ่งมาในรูปกึ่งเศรษฐกิจกึ่งความมั่นคง เช่น กรณี On Belt One Road หรือ 

Belt-Road Initiative (BRI) ของจีน ซึ่งเชื่อมจีนไปถึงยุโรป 60-70 ประเทศ โดยไม่

ผ่านสหประชาชาติแต่อย่างใดเลย

นอกนั้นก็ยังมี Gulf Cooperation ที่เอาไหหลำา, กวางตุ้งเป็นแกนและเชื่อมกับ

อาเซียน

“ตอนนี้สิงคโปร์กระโดดไปร่วมแล้ว...เชื่อมไหหลำากับสิงคโปร์ตรง เพราะเขา

เห็นว่าเส้นทางที่จะเชื่อมจากจีนตอนใต้, ผ่านลาวมาไทยนั้นก็ยังเชื่อมไม่ครบในฝั่ง

ไทย...”

สิงคโปร์ทำา 2 อย่าง คือไม่เพียงแต่ physical connectivity หรือเชื่อมโยงทาง

กายภาพเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงทางดิจิตอลด้วย

คือการเชื่อมสิงคโปร์กับเทียนซินโดยข้ามไทยเราไป

เมื่อจีนไม่แน่ใจว่าไทยจะเอาอย่างไรเรื่องเชื่อมต่อทางรถไฟกับลาวผ่านไทยไป

ลงมาเลเซียและสิงคโปร์

เขาจึงใช้วิธีต่อลาวเข้ากัมพูชาแล้วออกเมืองท่าที่สีหนุวิลล์ ซึ่งจีนจะมาลงทุน

อีก 5-6 หมื่นล้านบาท

นั่นแปลว่า “ระเบียงทางบก” ก็จะเปลี่ยนไป

ระบบเศรษฐกิจทางทะเลก็เชื่อมจากจีนมาที่สิงคโปร์.

(พรุ่งนี้ : โลกจะเปลี่ยนต่อไปอย่างไร?)

ส สงครามยูเครนกับ

ระเบียบโลกใหม่ (1)

ไบเดนลั่นป้องไต้หวันถ้าจีนบุก

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑

เรื่อง  ประกาศให้บุคคลภายนอกยื่นคำาร้องคัดค้านเข้ามาในคดี

ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

.............................................................

ด้วยเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕  อัยการสูงสุด ผู้ร้อง ได้ยื่นคำาร้องเป็นคดีแพ่ง

หมายเลขดำาที่ พท๑/๒๕๖๕ ของศาลนี้ว่า ดาบตำารวจสายัณ  อบเชย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่

ของรัฐ ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ร่ำารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ เพื่อขอ

ให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช ๒๕๒๔ มาตรา ๘๐ (๔) พระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช 

๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติมีมติว่า ผู้ถูกกล่าวหามีทรัพย์สินที่ร่ำารวยผิดปกติ โดยมีรายการฝากเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร จำานวน ๖ บัญชี ได้แก่ (๑) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สาขาเสนา 

บัญชีเลขที่ ๒๙๘-๑-๒๐๔๔๑-๔ ชื่อบัญชี นายสายัณ อบเชย ฝากเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน 

๒๕๕๓ จำานวน ๑๒ ล้านบาท และจำานวน ๑ ล้านบาท รวม ๑๓ ล้านบาท (๒) บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร บัญชีเลขที่ ๑๔๖-๐-๐-๖๗๔๐๘-๖ 

ชื่อบัญชีนายสายัณ อบเชย ฝากเมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ จำานวน ๙,๙๙๙,๗๕๐ บาท 

และฝากเมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จำานวน ๖,๙๙๙,๗๕๐ บาท จำานวน ๙,๙๙๙,๗๕๐ บาท 

(๓) บัญชีธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) สาขาสี่แยกเกษตร บัญชีเลขที่ ๗๘๒-๒-

๐๑๙๘๒-๖ ชื่อบัญชี นายสายัณ  อบเชย

ฝากเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จำานวน ๔,๙๙๙,๗๕๐ บาท (๔) บัญชีธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง บัญชีเลขที่ ๒๙๓-๑-๐๖๙๔๐-๕ ชื่อบัญชี 

นายสายัณ  อบเชย หรือนางสุพร อบเชย ฝากเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ จำานวน 

๒๗,๙๙๘,๙๘๐ บาท ฝากเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ จำานวน ๑๙,๙๙๙,๙๗๐ บาท และ

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จำานวน ๕,๙๙๙,๙๕๐ บาท รวมจำานวน ๕๓,๙๙๘,๙๐๐ 

บาท (๕) บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สาขาพระนครศรีอยุธยา บัญชี

เลขที่ ๐๕๙-๙-๐๗๘๒๒-๓ ชื่อบัญชี นางสุพร  อบเชย ฝากเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ 

จำานวน ๗ ล้านบาท และ (๖) บัญชีธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง 

บัญชีเลขที่ ๑๖๕-๕-๓๒๐๔๘-๗ ชื่อบัญชี นายวิชา พร้อมเพรียงชัย ฝากเมื่อวันที่ ๑ 

มิถุนายน ๒๕๕๓ จำานวน ๑,๖๑๘,๐๐๐ บาท รวม ๖ บัญชีเป็นเงินท้ังส้ิน ๙๗,๖๑๖,๑๕๐ บาท 

และปรากฏรายการทำาธุรกรรมถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวไปซื้อที่ดินรวม ๑๐ แปลง เป็น

เงินทั้งสิ้น 72,653,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๘๔๔ ตำาบลท่าศาลา อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

เนื้อที่ ๒ งาน ๕๓ ตารางวา มีชื่อดาบตำารวจสายัณ  อบเชย ผู้ถูกกล่าวหา และนางสุพร 

อบเชย เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

๒. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๙๔๓๕ ตำาบลท่าศาลา อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่ เนื้อที่ ๑ งาน ๘๕ ตารางวา มีชื่อดาบตำารวจสายัณ  อบเชย ผู้ถูกกล่าวหา 

และนางสุพร  อบเชย เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

๓. ท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๗๙๔๓๖ ตำาบลท่าศาลา อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

เนื้อที่ ๑ งาน ๘๔ ตารางวา มีชื่อดาบตำารวจสายัณ  อบเชย ผู้ถูกกล่าวหา และนางสุพร  

อบเชย เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ซึ่งที่ดินตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ทั้ง ๓ แปลงดังกล่าว มีราคาซื้อ

ขายที่แท้จริงรวมกัน จำานวน ๙,๖๔๐,๐๐๐ บาท 

๔. ท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๑๒๑๑๔ ตำาบลหนองโพรง อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๗๑ ตารางวา มีชื่อนางสุพร อบเชย ภรรยาของดาบตำารวจสายัณ  อบเชย 

ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ มีราคาซื้อขายที่แท้จริง จำานวน ๑๕ ล้านบาท

๕. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๗๙๙ ตำาบลบ้านอิฐ (บางแก้ว) อำาเภอเมืองอ่างทอง 

จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ ๓ งาน ๙๘ ตารางวา มีชื่อนางสุพร อบเชย ภรรยาของดาบ

ตำารวจสายัณ อบเชย ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

๖. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๘๐๐ ตำาบลบ้านอิฐ (บางแก้ว) อำาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด

อ่างทอง เนื้อที่ ๓ งาน ๙๙ ตารางวา มีชื่อนางสุพร  อบเชย ภรรยาของดาบตำารวจสายั

ณ  อบเชย ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิซ่ึงท่ีดินตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ท้ัง ๒ แปลงดังกล่าว 

มีราคาซื้อขายที่แท้จริงรวมกันจำานวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๗. ท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๑๑๑๐๓ ตำาบลหนองโพรง อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

เนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๓ งาน ๖๕ ตารางวา มีชื่อนางสุพร อบเชย ภรรยาของดาบตำารวจสายัณ 

อบเชย ผู้ถูกกล่าวหานายอุดม สงวนซื่อ และนางปราณี น้อยโสภณ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

มีราคาซื้อขายที่แท้จริงจำานวน34 ล้านบาท

๘. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๙๖ ตำาบลหลักฟ้า อำาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ ๔ ไร่ 

๒ งาน ๕๒ ตารางวา มีชื่อนายอัครโชค อบเชย บุตรชายดาบตำารวจสายัณ อบเชย 

ผู้ถูกกล่าวหา และพลตำารวจตรีเมธี กุศลสร้าง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

๙. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๐๔ ตำาบลหลักฟ้า อำาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ ๗ ไร่ 

๑๘ ตารางวา มีชื่อนายอัครโชค อบเชย บุตรชายดาบตำารวจสายัณ อบเชย ผู้ถูกกล่าวหา 

และพลตำารวจตรีเมธี กุศลสร้าง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

๑๐. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๘๖๖ ตำาบลหลักฟ้า อำาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ ๒ 

ไร่มีชื่อนายอัครโชค อบเชย บุตรชายดาบตำารวจสายัณ อบเชย ผู้ถูกกล่าวหา และ

พลตำารวจตรีเมธี กุศลสร้าง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

ซึ่งที่ดินตามข้อ ๘ ถึงข้อ ๑๐ ทั้ง ๓ แปลงดังกล่าวมีราคาซื้อขายที่แท้จริงรวมกัน

จำานวน ๙,๕๑๓,๐๐๐ บาท 

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ นัดพร้อมเพื่อกำาหนดวันนัดไต่สวน

คำาร้องในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 

ฉะนั้น จึงประกาศให้บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งมีความประสงค์

จะคัดค้านคำาร้องของอัยการสูงสุดที่ขอให้ริบทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นให้ตกเป็นของ

แผ่นดิน ให้ดำาเนินการยื่นคำาคัดค้านต่อศาลภายใน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศ ตาม

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๖ และ

สามารถติดต่อขอดูสำานวนและคำาร้องได้ที่สำานักงานประจำาศาลอาญาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบภาค ๑

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ขอฟนฟูกิจการ

บริษัท ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ จํากัด ลูกหนี้

       -------------------------------------------- 

       คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๑๑/๒๕๖๕

 

  ดวยคดีนี้ เม� อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บริษัท ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ จํากัด ผูรองขอ ย� นคํารองขอ

ฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางวา บริษัท ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ จํากัด ลูกหนี้ มีหนี้สินลนพนตัวหรือไมสามารถ

ที่จะชําระหนี้ตามกําหนดไดและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกัน เปนจํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท 

แตกิจการของลูกหนี้ยังมีเหตุอันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ไดตามพระราชบัญญัติลมละลาย 

พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๓, มาตรา ๙๐/๔ ขอใหมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ

 ศาลไดมีคําสั่งรับคํารอง เม� อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และกําหนดนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา จึงแจงใหเจาหนี้หรือผูมีสวนไดเสียทราบผูใดจะคัดคานคํารองเร� องนี้ประการใด 

ใหย� นคําคัดคานตอศาลกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาสามวัน

 สําเนาคํารองเร� องนี้ขอดูไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

หมายเหตุ       ศาลลมละลายกลางจะประกาศเร� อง การย� นขอฟนฟูกิจการ ทุกวันอังคาร และวันศุกร 

                 ในหนังสือพิมพแนวหนา และไทยโพสต

งานประชาสัมพันธ  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๖๑-๓

งานสารบรรณคดี    โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙

โตเกียว • ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

ประกาศระหว่างการแถลงร่วมกับ

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียว

ว่า สหรัฐจะใช้กำาลังทางทหารปก 

ป้องไต้หวันถ้าถูกจีนรุกราน แต่เจ้า

หน้าที่ทำาเนียบขาวระบุว่า สหรัฐ

ยังไม่เปลี่ยนนโยบายเรื่องจีนเดียว 

สำานักข่าวเอเอฟพีและรอย                                                     

เตอร์รายงานเมื่อวันจันทร์ท่ี 23 พฤษ 

ภาคม  2565 ว่าประธานาธิบดีโจ                                         

ไบเดน ของสหรัฐกล่าวระหว่าง

แถลงร่วมกับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ 

คิชิดะ ของญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียว 

หลังผู้นำาทั้ง 2 ชาติหารือกัน โดย

ทั้ง 2 ชาติตกลงที่จะเฝ้าติดตาม

การเคลื่อนไหวทางทะเลของจีน

และการซ้อมรบร่วมระหว่างจีน

กับรัสเซีย 

ผู้สื่อข่าวถามว่า สหรัฐจะ

เข้าไปเก่ียวข้องทางทหารในการ

ปกป้องไต้หวันหรือไม่ถ้าไต้หวัน

ถูกจีนรุกราน ไบเดนตอบส้ันๆ 

ว่า “ใช่” เพราะเป็นคำาม่ันสัญญา

ท่ีเราให้ไว้กับไต้หวัน แม้สหรัฐ

ยอมรับนโยบายจีนเดียวซึ่งได้ลง

นามเอาไว้ แต่จีนไม่สามารถเข้า

ยึดครองไต้หวันด้วยการใช้กำาลัง 

การใช้กำาลังยึดครองไต้หวันเป็น

สิ่งที่ไม่เหมาะสม จะทำาให้เกิด

ความไม่เป็นระเบียบทั้งภูมิภาค 

และจะเป็นอีกการกระทำาหน่ึงท่ี

เหมือนกับท่ีรัสเซียรุกรานยูเครน 

เขาหวังว่าการใช้กำาลังยึดครอง

ไต้หวันจะไม่เกิดข้ึนและไม่ควร

พยายามทำาให้เกิดขึ้น

ไบเดนเตือนจีนด้วยว่า

อย่าเล่นกับอันตรายด้วยการ

ส่งเครื่องบินรบบินเข้าใกล้น่าน

ฟ้าของไต้หวันและการซ้อมรบ

ทั้งหมด

ประธานาธิบดีสหรัฐซ่ึง

เป็นผู้นำาชาติต่างๆ ในการคว่ำา                                 

บาตรรัสเซียเพื่อกดดันรัสเซีย

ที่รุกรานยูเครน กล่าวถึงประ 

ธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของ

รัสเซียว่า จะต้องชดใช้ระยะยาว

ในส่ิงท่ีทำาลงไป ซ่ึงจีนต้องดูไว้

เป็นบทเรียนเช่นกันถ้าพยายาม

ใช้กำาลังรุกรานไต้หวัน

แม้ประธานาธิบดีไบเดน

จะแถลงว่าสหรัฐจะใช้กำาลังทหาร

ปกป้องไต้หวันถ้าถูกจีนรุกราน 

แต่เจ้าหน้าที่ทำาเนียบขาวยืนยัน

ว่าสหรัฐจะไม่เปล่ียนนโยบายของ

ตนในเรื่องจีนเดียว และคำามั่น

สัญญาในการช่วยเหลือทางทหาร

ของสหรัฐเพื่อให้ไต้หวันป้องกัน

ตนเอง 

ไบเดนเคยกล่าวปกป้อง

ไต้หวันคล้ายกันนี้มาแล้วเมื่อ

เดือนตุลาคมปีที่แล้ว ในเวลา

นั้นโฆษกทำาเนียบขาวยืนยันว่า

ไบเดนไม่ได้ประกาศเปลี่ยนนโย 

บายสหรัฐในเรื่องนี้ 

ด้านนายกรัฐมนตรีคิชิดะ

เรียกร้องให้เกิดเสถียรภาพใน

ช่องแคบไต้หวัน และประกาศ

ว่าญี่ปุ่นจะเพิ่มงบประมาณด้าน

กลาโหม

หวัง เหวิน ปิน โฆษกกระ                                         

ทรวงการต่างประเทศจีนแถลง

ท่ีกรุงปักก่ิงในวันเดียวกันตอบโต้

ถ้อยแถลงของไบเดนระบุ ไม่ว่า

ใครไม่ควรประเมินค่าประชาชน

จีนต่ำาเกินไปในเรื่องความตั้งใจ

แน่วแน่ และความสามารถที่

แข็งแกร่งในการปกป้องอธิปไตย

ของชาติและบูรณภาพแห่งดิน

แดน จีนไม่มีพื้นที่สำาหรับการ

ประนีประนอมหรืออ่อนข้อให้

ชาติใด

วันเดียวกันประธานาธิบดี

ไบเดนประกาศเร่ืองกรอบความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิ                                                  

ฟิก 13 ชาติ ภายใต้การนำาของ

สหรัฐ ท่ีสหรัฐต้องการใช้มาคาน

อำานาจจีนในภูมิภาคนี้ แต่กรอบ

ความร่วมมือน้ีไม่มีการช่วยเหลือ

ด้านภาษีและการเข้าถึงตลาด.



แจง ศก.

เราต้องรักษาสมดุลตรงนี้ ไว้ให้ได้ เพื่อทำาให้

เศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่อง ผู้ทำางานจะมีราย

ได้เพิ่มขึ้น จากเคยโดนลดเงินเดือนค่าจ้างใน

ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เราพยายามจะรักษาระดับ

เงินเฟ้อให้ต่ำากว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเงินเฟ้อ

ของเรามีคนไปพูดบิดเบือนว่าเรามากกว่า

เขา เงินเฟ้อเราไม่ได้สูงที่สุดในโลก แต่เรา

อยู่ในกลุ่มที่ต่ำาสุด และเราจะต้องกำากับดูแล

ราคาสินค้าในท้องตลาดให้ได้มากที่สุด  เรื่อง

ดอกเบี้ยนโยบายต่างๆ ทางธนาคารกำาลัง

พิจารณาตามความเหมาะสม”

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า ในไตร 

มาส 2 และ 3 เราจำาเป็นต้องเร่งผ่อนคลาย

มาตรการโควิดเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เข้ามาให้มาก รวมถึงนักท่องเที่ยวในประเทศ

เราด้วย ซึ่งยังพอมีเวลาตั้งแต่เวลานี้จนถึง

ช่วงไฮซีซันปลายปี โดยหลายเรื่องเราได้

ดำาเนินการไป ถ้าดูตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดิน

ทางเข้าไทยกว่าล้านคน ส่งผลให้ตัวเลขนัก

ท่องเที่ยวไตรมาสแรกในปี 65 น่าจะเพิ่ม 

2,000 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเดิมไม่มี ตัวเลขเป็น

ศูนย์ ฉะนั้นตัวเลขนี้ก็ดูสูงดี แต่ก็น่าจะดีขึ้น

เรื่อยๆ รายได้เพิ่มขึ้นถึง 1.4 พันเปอร์เซ็นต์ 

มองตัวเลขดูดีมากๆ

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

หรือสภาพัฒน์ แถลงรายงานภาวะสังคมไทย

ไตรมาส 1 ปี 2565 ว่า สถานการณ์ด้าน

แรงงานในช่วงไตรมาส 1/2565 มีแนวโน้ม

ปรับตัวดีขึ้นทุกด้าน โดยในไตรมาสนี้มีจำานวน

ผู้มีงานทำา 38.71 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผู้มีงานทำา

ในภาคเกษตร  11.4 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3% และ

ผู้มีงานทำานอกภาคเกษตร 27.3 ล้านคน เพิ่ม

ขึ้น 3% ส่วนการจ้างงานนอกภาคเกษตรนั้น 

แม้ว่าผู้มีงานทำาในสาขาก่อสร้าง และโรงแรม/

ภัตตาคาร จะหดตัวลงเล็กน้อยที่ระดับ -1.1%  

แต่การจ้างงานในภาคขนส่ง/เก็บสินค้า เพิ่มขึ้น 

16.2%  และสาขาค้าส่ง/ค้าปลีก เพิ่มขึ้น 5.8% 

ขณะที่สาขาการผลิต เพิ่มขึ้น 2.6% 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาชั่วโมงการทำางาน 

พบว่าในช่วงไตรมาส 1/2565 แรงงานมี

จำานวนชั่วโมงการทำางานในภาพรวมอยู่

ที่ 40.8 ชั่วโมง/สัปดาห์ ปรับตัวดีขึ้นเมื่อ

เทียบกับไตรมาส 1/2564 แต่ยังต่ำากว่าช่วง

ก่อนเกิดโควิด-19 ส่วนผู้ทำางานล่วงเวลามี

จำานวน 5.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากไตรมาส

ก่อนเล็กน้อย ขณะที่ผู้เสมือนว่างงานหรือ

ผู้ที่ทำางานไม่เกิน 20-24 ชั่วโมง/สัปดาห์ มี

จำานวน 3.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากไตรมาส

ก่อนที่มีจำานวนผู้เสมือนว่างงาน 2.6 ล้านคน 

สำาหรับผู้เสมือนว่างงานที่มีจำานวน 
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

สิ้นหวัง ตร.คนร้ายขโมยปาล์มคดีไม่คืบ

พังงา • เมื่อวันที่ 22 พ.ค.65 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากเกษตรกร

ชาวสวนปาล์มน้ำามันในพื้นที่ อ.ทับปุด จ.พังงา ว่ามีคนร้ายก่อเหตุ

ขโมยตัดผลปาล์มในสวนปาล์มน้ำามันหลายสวนอยู่เป็นประจำา แจ้ง

เจ้าหน้าที่ตำารวจแล้วก็ยังไม่คืบหน้า จับตัวคนร้ายไม่ได้ แถมคนร้าย

ยังออกอาละวาดขโมยตัดผลปาล์มสวนคนโน้นทีสวนคนนี้ที จึง

อยากให้ผู้สื่อข่าวเข้ามาช่วยเหลือกระตุ้นให้มีการจับกุมคนร้ายให้

ได้ น.ส.นิตย์รดี รักษามั่น เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีคนร้ายเข้ามาขโมย

ตัดปาล์มน้ำามันของเกษตรกรในพื้นที่อยู่เป็นประจำา ส่วนในสวน

ครอบครัวตัวเองก็โดนหลายครั้งแล้ว เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2565 คนร้าย

ได้เข้ามาขโมยตัดปาล์มอีก จึงได้แกะรอยจากกล้องวงจรปิด รู้ว่า

คนร้ายเป็นใคร พร้อมได้ติดตามไปร้านรับซื้อ ก็ยืนยันชัดเจนว่าเป็น

ใคร จึงได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.ทับปุด เมื่อวันที่  

3 พ.ค.2565 ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำารวจแจ้งว่าจะติดตามจับกุมตัวคนร้ายมา

ดำาเนินคดีให้ ผ่านมา 20 วันยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้ ล่าสุดเมื่อ

ช่วงเช้าวันนี้ตนเองได้เข้ามาที่สวนก็ตกใจเกือบช็อก เมื่อพบว่าปาล์ม

น้ำามันถูกคนร้ายขโมยตัดไปเกือบหมดทั้งสวน คาดว่าน่าจะเป็น

คนร้ายรายเดิมที่ย่ามใจว่าขโมยแล้วไม่โดนจับ จึงรีบโทรศัพท์แจ้ง

พนักงานสอบสวนคนที่เคยแจ้งความไว้ว่าถูกขโมยตัดปาล์มอีก ทาง

เจ้าหน้าที่ตำารวจตอบว่าขณะนี้กำาลังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย 

ถ้าอยากได้ความยุติธรรมแบบเร็วๆ ก็เอาปืนยิงคนร้ายเลย เมื่อได้ยิน

อย่างนั้นก็รู้สึกสิ้นหวังเป็นอย่างมาก เพราะตำารวจก็พึ่งพาไม่ได้

แม่ติดใจไม่เชื่อลูกชายตายจากอุบัติเหตุ

สงขลา • เมื่อเวลาประมาณ 01.40 น. วันที่ 23 พ.ค.65 ตำารวจ 

สภ.ควนเนียง จ.สงขลา รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยรัตภูมิธรรมาวาส  

ว่าพบศพชายนอนเสียชีวิตอยู่บนถนนบริเวณคอสะพานข้ามคลองรับ

แพรก ถนนสายเอเชียขาเข้า อ.รัตภูมิ หลังรับแจ้งทาง พ.ต.ท.มงคล 

บัวจันทร์ รองผู้กำากับการสอบสวน สภ.ควนเนียง พร้อมตำารวจฝ่าย

สืบสวนสอบสวนลงพื้นที่ ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พบร่างผู้เสียชีวิต

ทราบชื่อคือ นายประภพ ทองอ่อนสี อายุ 33 ปี มีภูมิลำาเนาเดิมตาม

บัตรประชาชนอยู่บ้านเลขที่ 214/1 ม.10 ต.ทุ่งตำาเสา อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา นอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนในสภาพแขน-ขาผิดรูป เอวบิด

คล้ายกับถูกรถชน สภาพเสื้อผ้ามีรอยฉีกขาด แต่ไม่มีรอยเลือดตาม

ตัว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะถูกรถชน หลังเกิดเหตุแม่ของผู้ตาย

และญาติๆ ได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุ เมื่อเห็นร่างลูกชายไม่เชื่อว่าจะ

เกิดจากอุบัติเหตุถูกรถชน และตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีเงื่อนงำาแอบแฝง

หรือถูกอุ้มมาทำาร้าย โดยนางน้อย ทองอ่อน อายุ 54 ปี แม่ของผู้ตาย 

บอกว่า ลูกชายพักอยู่ด้วยกันเป็นผู้ป่วยจิตเวช เคยเข้ารับการบำาบัดยา

เสพติดมาราว 5 เดือน และเพิ่งแยกทางกับภรรยาได้ 2 เดือน ก่อน

เกิดเหตุในช่วงค่ำาได้หายไปจากบ้านพัก พยายามตามหา แต่ก็ไม่พบ 

กระทั่งประมาณ 4 ทุ่ม ลูกชายโทรศัพท์มาหาบอกว่าอยู่ที่ปั๊มน้ำามัน

แถวๆ สี่แยกคูหา อ.รัตภูมิ และถูกพวกพรรคของอดีตภรรยารุมทำาร้าย 

แต่สู้ไม่ได้ ขอให้ตนช่วยไปรับด้วย แต่เนื่องจากรถจักรยานยนต์ยางรั่ว

จึงออกไปรับลูกชายไม่ได้ กระทั่งมาพบว่านอนเสียชีวิตอยู่กลางถนน.

3.8 ล้านคนนั้น  พบว่า 41% อยู่ในภาคเกษตร 

หรือคิดเป็นจำานวนแรงงาน 1.58 ล้านคน จึง

จำาเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุนการสร้างราย

ได้ สร้างอาชีพให้เกษตรกรกลุ่มนี้ในช่วงที่

ยังไม่เข้าสู่ฤดูเพาะปลูก ขณะที่ผู้เสมือนว่าง

งานที่อยู่ในภาคบริการที่มีจำานวน 1.36 ล้าน

คนนั้น ภาครัฐจะต้องมีมาตรการเข้าไปช่วย

เหลือมากขึ้นในช่วงเวลาถัดไป 

นายดนุชากล่าวต่อว่า ในส่วนอัตรา

การว่างงานโดยรวม พบว่าในช่วงไตรมาส 

1/65 อัตราการว่างงานอยู่ที่ 1.53% ซึ่งเป็น

อัตราการว่างงานที่ต่ำาที่สุดนับตั้งแต่เกิดโค

วิด-19 เป็นต้นมา โดยมีจำานวนผู้ว่างงานอยู่ที่  

6.1 แสนคน ลดลงจากไตรมาส 1/64 ที่มีจำานวน

ผู้ว่างงาน 7.6 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการ

ว่างงานที่ 1.96% ขณะที่จำานวนผู้รับประโยชน์

ทดแทนกรณีว่างงานอยู่ที่ 3.05 แสนคน ลดลง

จากไตรมาส 1/64 ที่มีจำานวนผู้รับประโยชน์

ทดแทนกรณีว่างงาน 3.45 แสนคน 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนหนี้สินครัวเรือน

ล่าสุด ข้อมูลไตรมาส 4/2564 พบว่าหนี้สิน

ครัวเรือนมีมูลค่า 14.58  ล้านล้านบาท ขยาย

ตัว 3.9% ชะลอลงจาก 4.2%  ของไตรมาสก่อน

หน้า โดยหนี้สินครัวเรือนขณะนี้คิดเป็นสัดส่วน 

90.1% ต่อ GDP ซึ่งสินเชื่อที่ขยายตัวในอัตราที่

ชะลอตัวลง เช่น สินเชื่อเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์  

ขยายตัว 5.0% จาก 5.8% ในไตรมาสก่อน และ

สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ ขยายตัว 6.5% 

จาก 7.6% ในไตรมาสก่อน 

“ยังต้องติดตามความสามารถในการ

ชำาระหนี้อย่างใกล้ชิด เพราะครัวเรือนไทย

โดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อย สภาพคล่อง

ต่ำา มีฐานะการเงินที่เปราะบางมากขึ้นจาก

เศรษฐกิจที่หดตัวยาวนาน รายได้ครัวเรือน

ยังไม่ฟื้นตัว แม้จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นแต่

ชั่วโมงการทำางานยังไม่ปกติ และค่าครอง

ชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำาให้ครัวเรือนมีรายได้

ไม่เพียงพอต่อการชำาระหนี้” นายดนุชากล่าว

ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.

การคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังยังไม่มี

การหารือเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง ระยะ 

ที่ 5 นอกจากนี้ รมว.การคลังยังปฏิเสธที่จะ

ตอบว่ารัฐบาลมีความจำาเป็นต้องออก พ.ร.ก.กู้

เงินเพิ่มเติมเพื่อเยียวยาประชาชน และเอส

เอ็มอีที่ ได้รับผลกระทบจากโควิด และผล 

กระทบจากราคาน้ำามันและสินค้าแพงหรือไม่.

สภาผู้ทรงเกียรติ

นายชวนกล่าวว่า การประชุมจะ

เป็นไปตามความเหมาะสม ซึ่งบางสัปดาห์

อาจขอขยายเวลาในการประชุมวันพุธ

และวันพฤหัสบดี ส่วนญัตติเพื่อพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ 

ตนจะหารือประธานวุฒิสภา ในฐานะรอง

ประธานรัฐสภาว่าควรเป็นช่วงเวลาใด 

เพราะมีกฎหมายต้องพิจารณาร่วม คือร่าง 

พ.ร.บ.ตำารวจ ที่น่าจะใช้เวลาพิจารณานาน 

เมื่อถามว่า การบรรจุระเบียบวาระ

ญัตติร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ

จะเป็นเมื่อไหร่ ประธานสภากล่าวว่ายังไม่ได้

กำาหนดวันพิจารณา โดยจะพิจารณาอีกครั้ง 

ซึ่งวันที่ 24 พ.ค.นี้ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.

สาธารณสุข ในฐานะประธาน กมธ.พิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 

ส.ส. จะนำาร่างที่พิจารณาเสร็จแล้วเสนอเข้ามา

ขณะที่นายพีระศักดิ์ พอจิต ส.ว.ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการดำาเนินการจัด

กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและ

กิจกรรมนันทนาการ วุฒิสภา พร้อมคณะ 

ส.ว. อาทิ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์, นายเสรี 

สุวรรณภานนท์, พล.อ.พิศณุ พุทธวงศ์ และ

นายชาญวิทย์ ผลชีวิน  ได้นำาสื่อมวลชนเยี่ยม

ชมสโมสรรัฐสภา (Parliamentary Club) ซึ่งตั้ง

อยู่บริเวณชั้น 5  ของโซนกลางอาคารรัฐสภา 

โดยภายในสโมสรดังกล่าวมีห้องสันทนาการ

ต่างๆ อาทิ สปา, ห้องลีลาศ, ห้องซ้อมร้อง

เพลง, ห้องนวดแผนโบราณ, ห้องนวดฝ่าเท้า, 

ห้องตีกอล์ฟ ซึ่งกิจกรรมทุกอย่างแยกเป็น

ห้องย่อยหลายห้อง และยังมีโซนพักคอยที่

หรูหรา รวมถึงฟิตเนส โรงยิมและลู่วิ่ง

โดยนายพีระศักดิ์กล่าวว่า วันนี้มาดู

ความพร้อมของสโมสรรัฐสภาที่จะเปิดให้

บริการสมาชิกทั้ง ส.ส., ส.ว., อดีตสมาชิก

รัฐสภา และบุคลากรของสภา เพื่อที่หลังจาก

สถานการณ์ โควิด-19 เบาบางลง จะสามารถ

จัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ได้ ทั้งกอล์ฟ, 

ดนตรี, ลีลาศ ถ้าห้องใดพร้อมก็สามารถใช้

ประโยชน์ได้ โดยห้องเหล่านี้ผู้รับผิดชอบคือ

สำานักงานเลขาธิการสภา และส่วนใดที่พร้อม

ก็ขอใช้เฉพาะกิจได้ตามระเบียบ

 ด้านนายวัลลภ ตังคณานุกรักษ์ ส.ว.ใน

ฐานะประธานอนุสันทนาการ กล่าวว่า ไม่เคย

รู้มาก่อนว่าจะมีห้องสันทนาการต่างๆ มากมาย

ขนาดนี้ ไม่ใช่ความต้องการของ ส.ส.และ ส.ว.ที่

จะให้มีห้องเหล่านี้ เป็นเรื่องของการออกแบบ

ก่อสร้างที่มีอยู่ในแบบก่อนหน้านี้ ต้องไปถาม

คนออกแบบเหตุใดจึงให้มีห้องเหล่านี้ ขณะนี้

ในส่วนสโมสรรัฐสภายังไม่มีการส่งมอบให้ใช้

พื้นที่ จะส่งมอบได้เมื่อใดขึ้นอยู่กับสำานักงาน

เลขาธิการสภา แต่หากส่วนใดต้องการจะใช้

ประโยชน์ก็ให้เปิดใช้งานเป็นบางส่วนก่อนได้ 

โดยในส่วน ส.ว.จะรับผิดชอบเฉพาะโรงยิมและ

ลู่วิ่งเท่านั้น ส่วนห้องอื่นๆ ที่เหลือเป็นความรับ

ผิดชอบของสำานักงานเลขาธิการสภา

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล 

ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดสมัยประชุมสภาว่า วัน

นี้วิปรัฐบาลจะเน้นเรื่ององค์ประชุมและแจ้ง

ไปยังพรรคร่วมรัฐบาล ขอให้มาร่วมเป็นองค์

ประชุมเพื่อพิจารณากฎหมาย เราไม่กังวล

เรื่องนี้ เพราะเป็นหน้าที่ของผู้แทน เชื่อว่า

ทุกคนจะรับผิดชอบ คิดว่าไม่เป็นประโยชน์

หากฝ่ายค้านจะเล่นการเมืองเรื่ององค์ประชุม

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ขอฟนฟูกิจการ

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน) ลูกหนี้

      -------------------------------------------- 

         คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๙/๒๕๖๕

 

 ดวยคดีนี้ เม� อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน) ผูรองขอ ย� น

คํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางวา บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน) ลูกหนี้ มีหนี้สินลนพน

ตัวหรือไมสามารถที่จะชําระหนี้ตามกําหนดไดและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียว หรือหลายคนรวมกันเปนจํานวนแน�นอน

ไมนอยกวาสิบลานบาท แตกิจการของลูกหนี้ยังมีเหตุอันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ไดตามพ

ระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๓, มาตรา ๙๐/๔ ขอใหมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ

 ศาลไดมีคําสั่งรับคํารอง เม� อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และกําหนดนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๕ สิงหาคม 

๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา จึงแจงใหเจาหนี้หรือผูมีสวนไดเสียทราบผูใดจะคัดคานคํารองเร� องนี้ประการใด ใหย� น

คําคัดคานตอศาลกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาสามวัน

 สําเนาคํารองเร� องนี้ขอดูไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

หมายเหตุ       ศาลลมละลายกลางจะประกาศเร� อง การย� นขอฟนฟูกิจการ ทุกวันอังคาร และวันศุกร 

                 ในหนังสือพิมพ แนวหนา และไทยโพสต

งานประชาสัมพันธ  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๖๑-๓

งานสารบรรณคดี    โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ยกคํารองขอ

บริษัท เพาเวอรลิงค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ลูกหนี้

       --------------------------------------------  

       คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๑๑/๒๕๖๔

       คดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ๖/๒๕๖๕

 ดวยคดีนี้ เม� อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ บริษัท เพาเวอรลิงค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ผูรองขอ ย� นคํารองขอ

ฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง ขอใหมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของ บริษัท เพาเวอรลิงค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ลูกหนี้ 

และศาลมีคําสั่งรับคํารองขอ เม� อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

 ตอมา เม� อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งยกคํารองขอ

 จึงประกาศใหเจาหนี้ทั้งหลายและลูกหนี้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail :bkcc@coj.go.th

ลำาปาง • ตายนับหมื่น ไก่ไข่ใน

ฟาร์มจมน้ำาตายเกลื่อนหลังน้ำาป่า

จากดอยขุนตาลทะลักท่วม เตรียม

ประกาศเขตพิบัติภัยเพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 

นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตร

และสหกรณ์จังหวัดลำาปาง พร้อม

ด้วยนายอำาเภอเกาะคา, เจ้าหน้าที่

จากสำานักงานปศุสัตว์จังหวัด และ

เทศบาลตำาบลท่าผา เข้าตรวจ

สอบความเสียหายบริเวณฟาร์ม

เลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งเป็นฟาร์มขนาด

ใหญ่ ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านศาลาเม็ง 

ม.9 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำาปาง 

หลังจากพื้นที่ดังกล่าวได้รับผล 

กระทบจากน้ำาป่าที่ทะลักมาจาก

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล และ

ล้นทะลักจากลำาน้ำาแม่ตาลไหลมา

ตามทุ่งนา เข้าท่วมฟาร์มเลี้ยงไก่

ไข่ของนายสุรชาติ ขัดทะเสมา 

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ในพื้นที่ ทำาให้

ไก่ไข่อายุ 2 เดือนครึ่งที่ใกล้จะ

ออกไข่ได้รับความเสียหาย เจ็บ

ป่วยและตายลง จำานวน 15,000 ตัว 

สำานักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดลำาปาง จึงได้ร่วมกับเจ้า

หน้าที่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรุด

สำารวจพื้นที่ฟาร์มไก่ไข่ที่ได้รับความ

เสียหายอย่างหนักในครั้งนี้ เพื่อ

จะได้ ให้ความช่วยเหลือเยียวยา

เกษตรกรต่อไป นอกจากนี้ ในพื้นที่

ดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ยังพบว่ามี

พื้นที่เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร โดย

เฉพาะบ่อปลา ตลอดจนพืชสวน 

พืชไร่ ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณ

กว้าง ซึ่งทางอำาเภอเกาะคาและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จะ

ได้สำารวจผลกระทบและความเสีย

หายที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด จากนั้น

จะเสนอจังหวัดประกาศให้เป็นเขต

พื้นที่ประสบภัยพิบัติเนื่องจากเกิด

อุทกภัย เพื่อจะได้ช่วยเหลือและ

เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเดือด

ร้อนอย่างครอบคลุมต่อไป.

น้ำาป่าดอยขุนตาล

ไหลเข้าท่วมฟาร์ม

ไก่ไข่ตายนับหมื่น

ขอนแก่น • วันที่ 23 พ.ค.2565 

เมื่อเวลา 13.00 น. พ.ต.ท.สุทัศน์ 

ไพบูลย์ รอง ผกก. (สส.) สภ.บ้าน

เป็ด อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น แถลง

ผลการจับกุมนายกิตติชัย ทิม

อรรถ หรือบิ๊ก อายุ 24 ปี ชาว 

จ.กาญจนบุรี ปัจจุบันพักอยู่บ้าน

เช่าเลขที่ 141/224 หมู่ที่ 14 ซอย

กังสดาล ต.ในเมือง อ.เมืองฯ 

จ.ขอนแก่น ผู้ต้องหาตามหมาย

จับศาลจังหวัดขอนแก่น พร้อม

ของกลางรถยนต์เก๋งฮอนด้า  

ชิตี้ สีขาว เลขทะเบียน กท 5662 

มหาสารคาม, รถจักรยานยนต์

ฮอนด้า สกู๊ปปี้ สีขาว ไม่ติดแผ่น

ป้ายทะเบียน จำานวน 1 คัน, มีด

พกสั้นปลายแหลม 1 เล่ม, หมวก

กันน็อก สีขาว 1 ใบ, เสื้อคลุม

บริษัท “แกร็บ” สีเขียว 1 ตัว 

ถุงสีแดง และตลับใส่ทองรูป

พรรณรวม 5 ชิ้น และชิ้นส่วน

รถจักรยานยนต์ พร้อมรองเท้า

ผ้าใบอีก 3 คู่

พ .ต .ท .สุทั ศน์ กล่ าวว่ า 

ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำารวจ 

สภ.บ้านเป็ด ได้รับแจ้งเหตุ

จากศูนย์วิทยุ 191 ว่ามีคนร้าย

พยายามวิ่งราวทรัพย์สร้อยคอ

ทองคำาจากผู้เสียหาย บนถนน

สายบ้านกอก-บึงหนองโคตร หลัง

ก่อเหตุคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์

ฮอนด้า รุ่นสกู๊บปี้ สีขาว ไม่ติด

แผ่นป้ายทะเบียน หลบหนีเข้าไป

หลบซ่อนตัวอยู่ภายในหมู่บ้าน

พรศิริ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองฯ 

จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่จึงติดตาม

ไปถึงหมู่บ้านพรศิริ ซึ่งในเวลา

เดียวกันคนร้ายรายเดิมใช้มีด

ปลายแหลมก่อเหตุชิงทรัพย์

รถยนต์เก๋งฮอนด้า ซิตี้ สีขาว 

ทะเบียน กท 5662 มหาสารคาม 

จากบ้านเลขที่ 777/50 หมู่บ้าน

พรศิริ ขับหลบหนีไป และจอด

ทิ้งไว้บริ เวณตลาดอู้ฟู่  ถนน

มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองฯ 

จ.ขอนแก่น แล้วหลบหนีไป

จากการสอบสวน นาย

บิ๊กให้การว่า เคยเป็นพนักงาน

เก็บดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบให้

กับนายทุนชาว จ.กาญจนบุรี 

ต่อมาได้นำาเงินส่วนตัวมาปล่อย

กู้นอกระบบด้วย แต่เก็บเงินไม่

ได้ ทำาให้ ไม่มีเงินหมุน จึงยืม

รถเพื่อนออกมาก่อเหตุวิ่งราว

ทรัพย์ในพื้นที่ตำาบลบ้านเป็ด ทำา

มาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งที่ 4 ลงมือ

ก่อเหตุ แต่ยังไม่ได้ทรัพย์สินก็ถูก

ตำารวจไล่ติดตาม จึงหนีเข้าไป

ในหมู่บ้านชิงเอารถยนต์เก๋งจาก

เจ้าของบ้านหลบหนีไปแล้วจอด

รถทิ้งไว้ ในตลาดอู้ฟู่ เมื่อย้อน

กลับมาที่ห้องเช่าจึงถูกจับกุม ทั้ง

รับสารภาพว่าเคยก่อเหตุวิ่งราว

ทรัพย์ที่ จ.กาญจนบุรี มาแล้ว 

5 ครั้ง.

รวบโจ๋ปล่อยเงินกู้คิดสั้นวิ่งราวทรัพย์

ตรัง • หึงโหดหนุ่มแฟนเก่าสาว

ทำางานโรงแรมควงปืนคนละ

กระบอกกับเพื่อน บุกเข้าร้าน

กาแฟริมทางยิงถล่มแฟนใหม่กว่า 

10 นัด หลังขอพูดคุยด้วย แต่ฝ่าย

แฟนใหม่ไม่เอาด้วย คาดปมหึง

หวง ตำารวจเร่งติดตามไล่ล่าตัว 

เมื่อเวลา 20.20 น. วันที่ 

22 พ.ค.65 ร.ต.ท.พันธรักษ์ พงศ์

พฤกษธาตุ รอง สว.สส.สภ.เมือง

ตรัง ได้รับแจ้งมีคนยิงกัน มีผู้ได้

รับบาดเจ็บ ที่ร้านไดอารี่ คอฟฟี่ 

แวน ภายในตลาดชินตา หลัง

รับแจ้งจึงรายงานผู้บังคับบัญชา

ทราบก่อนเดินทางไปตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย พ.ต.ท.เมธี 

ภิญโญประการ รอง ผกก. (สส.) 

กำาลังตำารวจชุดสืบสวน พิสูจน์

หลักฐาน ภ.จว.ตรัง และหน่วย

กู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรัง

ที่ เ กิ ด เหตุ เป็ นร้ านรถ

จำาหน่ายกาแฟ ส่วนผู้บาดเจ็บ 

เพื่อนนำาส่ง รพ.ตรังไปก่อนหน้า

นี้แล้ว ทราบชื่อภายหลังคือ นาย

อนุชา อนุวงศ์สกุล หรือป๊อบ อายุ  

31 ปี ชาว ต.ทับเที่ยง อ.เมือง

หนุ่มหึงโหดบุกยิงถล่มแฟนใหม่

ตรัง จ.ตรัง ได้รับบาดเจ็บถูกยิง

ด้วยอาวุธปืนขนาด 9 มม. เข้า

ที่ต้นแขนซ้ายบริเวณไหล่ จำานวน 

2 นัด ขณะนี้อาการปลอดภัย

แล้ว พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ 

พบปลอกกระสุนขนาด 9 มม. ตก

อยู่จำานวน 3 ปลอก เจ้าหน้าที่จึง

เก็บไว้เป็นหลักฐาน

เพื่อนผู้บาดเจ็บให้การว่า  

ผู้บาดเจ็บเป็นชาวตรัง มีอาชีพ

เป็นไรเดอร์อยู่ใน จ.ภูเก็ต เมื่อ 

5 วันที่ผ่านมาได้กลับมาบ้านที่ 

จ.ตรัง พร้อมด้วย น.ส.กิ๊บ อายุ  

27 ปี แฟนสาวที่คบหากันได้

ประมาณ 1 ปีกว่าๆ ทำางาน

เป็นกราฟฟิกโรงแรมแห่งหนึ่ง

ใน จ.ภูเก็ตเช่นเดียวกัน เพื่อ

จะมารับรถยนต์เก๋ง และวันนี้

ตนได้ชักชวนผู้บาดเจ็บพร้อม

กับแฟนสาวมานั่ งกินน้ำ ากัน

ที่ร้านดังกล่าว มากันทั้งหมด 

5 คน นั่งโต๊ะเดียวกัน ระหว่างที่

นั่งอยู่ปรากฏว่ามีรถยนต์กระบะ

ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว่ สีบรอนซ์ทอง 

ทะเบียน 3171 กทม. สภาพยกสูง มี

รั้วเหล็กท้ายกระบะ ขับมาจอด ไม่

ดับเครื่องยนต์ ในลานหญ้าห่างไป

จากโต๊ะที่ตนนั่งประมาณ 30 เมตร

จากนั้นคนในรถได้ โยน

ขวดแก้วลงมา ก่อนที่คนขับ 

ทราบเพียงชื่อเล่นว่า นายฟัก 

ซึ่งเป็นแฟนเก่าของแฟนสาวผู้

บาดเจ็บ ได้เดินลงมาพร้อมกับ

เพื่อนอีก 1 คน ทราบชื่อเล่นคือ 

นายโบ้ ทั้ง 2 เป็นชาว อ.นาโยง 

จ.ตรัง ก่อนจะมาพูดกับผู้บาด

เจ็บว่าจะขอคุยด้วย แต่ผู้บาด

เจ็บขอที่จะไม่คุย ทำาให้นายฟัก

และนายโบ้เดินกลับไปเอาอาวุธ

ปืนในรถ และเดินกลับมาที่โต๊ะ

อีกครั้งเพื่อที่จะขอพูดคุย

ระหว่างนั้นผู้บาดเจ็บและ

แฟนสาวได้ลุกขึ้นเพื่อที่จะไปขึ้น

รถ แต่ทางนายฟัก (ผู้ก่อเหตุ) ได้

เข้าไปฉุดกระชากผู้บาดเจ็บจน

เกิดการทะเลาะวิวาท พร้อมกับ

พูดว่า “มึงอย่าอยู่เลย เอาให้ตาย” 

ระหว่างนั้นนายโบ้และนายฟักได้

ใช้อาวุธปืนจำานวน 2 กระบอก ยิง

ใส่ผู้บาดเจ็บกว่า 10 นัด แต่ปรากฏ

ว่ามีทั้งยิงออกบ้างและไม่ออกบ้าง 

โดยมี น.ส.เอเข้าห้ามปราม ทันใด

นั้นนายฟักได้กอดคอผู้บาดเจ็บ

ก่อนจะยิงเข้าอีกครั้ง ทำาให้ผู้บาด

เจ็บล้มลงและขับรถหลบหนีไป ที่

ผ่านมาไม่เคยรู้หรือทราบว่าเพื่อน

เคยมีปัญหากับผู้ก่อเหตุที่เป็นแฟน

เก่าของแฟนสาวหรือไม่

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่

ชุดสืบสวนทราบตัวคนร้ายที่อยู่

ในระหว่างการหลบหนีทั้ง 2 คน

แล้ว และคาดว่าเคยมีประวัติ

ทางคดีด้วย ซึ่งอยู่ในระหว่าง

ติดตามตัวคนร้ายมาดำาเนินคดี

ตามกฎหมายต่อไป.

อ่านต่อหน้า 16
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

สภาผู้ทรงเกียรติ

เมื่อถามถึงกรณีจะมีการอภิปรายไม่

ไว้วางใจ วิปรัฐบาลต้องนับเสียงตั้งแต่เนิ่นๆ 

หรือไม่ นายนิโรธกล่าวว่า  เรื่องนี้รัฐบาล

เตรียมความพร้อม และพรรคร่วมรัฐบาล

เตรียมพร้อมเรื่องเสียงโหวต ส่วนการตอบ

ประเด็นซักฟอกคิดว่าฝ่ายบริหารก็พร้อมตอบ

และมีข้อมูลพร้อม ส่วนฝ่ายค้านบอกว่าจะ

คว่ำารัฐบาลนั้น มองว่าฝนยังไม่ตกจะรีบกาง

ร่มไปไหน เชื่อว่ารัฐบาลจะผ่านไปได้อย่าง

แน่นอน ส่วนกรณีพรรคเล็กนัดทานข้าวกับ

พรรคเพื่อไทยนั้น ฝนยังไม่ตกจะกางร่มทำาไม 

ฝ่ายค้านพยายามทำาให้ฝนตก พยายามจัด

กระบวนการแห่นางแมวเพื่อขอฝน มองว่าไม่

ตกหรอก  ไม่ต้องกางร่ม ไม่มีอะไรต้องกังวล

ผู้สื่อข่าวถามว่า การอภิปรายไม่ ไว้

วางใจครั้งนี้จะวุ่นวายเหมือนครั้งก่อนหรือ

ไม่ นายนิโรธกล่าวว่าไม่มี ครั้งที่แล้วตนก็

อยู่ในสภาไม่เห็นมีอะไร มีแต่พูดกันไป ทั้งนี้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหมสบายใจอยู่แล้ว เพราะ

บริหารงานก็รู้ว่าตัวท่านและคณะรัฐมนตรีทำา

อะไรบ้าง การอภิปรายของฝ่ายค้านส่วนตัว

คิดว่าคงไม่มีประเด็นอะไรให้นายกฯ กังวลใจ 

และเชื่อว่าตอบได้หมด 

“ส่วนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.

2566 ขอบอกไปยังฝ่ายค้านว่า อย่าคิดจะคว่ำา

หรืออะไร ไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็ต้องจัดทำา

งบประมาณไว้เป็นเครื่องมือบริหารประเทศ 

ช่วยเหลือประชาชน” ประธานวิปรัฐบาล

กล่าว.

คดี ‘แตงโม’

ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครอง

ผู้บริโภค วุฒิสภา เพื่อขอให้ช่วยประสานนาย

สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม หรือ อธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้สถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์ ไปตรวจคราบเลือดเรือลำาที่

เกิดเหตุใหม่อีกครั้ง

นายอัจฉริยะกล่าวว่า มีหลักฐาน

สำาคัญที่เชื่อว่าถ้าตรวจสอบใหม่อีกครั้งจะ

พบคราบเลือดของ น.ส.นิดา  พัชรวีระพงษ์ 

หรือแตงโม เมื่อวันที่ 22 พ.ค. นายเดชา  

กิตติวิทยานันท์ ทนายความของนางภนิดา 

ศิระยุทธโยธิน  แม่แตงโม ให้สัมภาษณ์ว่า

เขากับคุณแม่มีหลักฐานมาแล้วว่าแตงโมถูก

ทำาร้ายร่างกายบนเรือ ในฐานะทนายความ

เมื่อทราบแล้ว ถามว่าทำาไมไม่คุยกับตำารวจ

ว่าคดีนี้ ไม่ใช่การประมาท แต่เป็นคดีที่มีการ

ทำาร้ายร่างกายกัน และมีสาเหตุโกรธเคืองกัน

มาก่อน ทำาไมถึงไม่ทำาหน้าที่ทนายความที่ดี  

ทำาไมต้องให้ตนมาเปิด ส่วนเรื่องคลิปคาดว่า

พรุ่งนี้น่าจะมีการเปิดเผยออกมาบ้าง โดยใช้

หัวข้อว่าไป 6 กลับ 5 ซึ่งสิ่งที่เรากำาลังจะเปิด

กับตำารวจมันคนละเรื่องเลย

เมื่อถามว่า คลิปที่จะเปิดนั้นบอกได้

เลยหรือไม่ว่าเป็นการฆาตกรรมอำาพราง นาย

อัจฉริยะกล่าวว่า ตนเอาแค่ว่าไป 6 กลับ 5 

และช่วงเวลาที่ตกเรือก็ไม่ใช่เวลาที่ตำารวจ

พูด แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว อย่างน้อยก็ทำาให้

ตำารวจที่มาแถลงข่าวเมื่อวันที่ 26 เม.ย.เป็น

เฟกนิวส์ทั้งนั้น ไม่ ได้เกิดจากเรื่องจริง แต่

เป็นเรื่องมโน โดยใช้นิติไสยศาสตร์ ไม่ใช่

นิติวิทยาศาสตร์ เรามีหน้าที่พิสูจน์ความจริง

ว่าสิ่งที่คนบนเรือพูดไม่มีความน่าเชื่อถือ และ

เป็นเรื่องของการให้การเท็จต่อเจ้าพนักงาน 

เราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อคน 1 ใน 5 จะพูด

ออกมาแล้ว ส่วนถ้าดีเอสไอไม่รับตรวจเรือ

แล้วคุณจะมาสอบเราทำาไม ถ้าเขาจริงใจต้อง

ไปทำา ถ้าเขาไม่จริงใจรับคดีเรา ถ้าเขาไม่ทำา 

99.9% แสดงว่าอธิบดีดีเอสไอเกรงใจตำารวจ

เมื่อถามถึงกรณีที่มีภาพแตงโมเปิดเผย

ในเฟซบุ๊กช่วงที่ผ่านมา นายอัจฉริยะกล่าว

ว่า ภาพล่าสุดที่ถูกทำาร้ายเป็นภาพเก่าไม่ใช่

ภาพวันเกิดเหตุ ส่วนที่มีการเชื่อมโยงว่าตน

เกี่ยวข้องกับบังแจ๊กนั้น ทนายตั้มเลอะเทอะ 

ที่จะมีแอกเคาต์ต้องถามคุณแม่ ซึ่งคุณแม่

บอกว่ามี 3 คน ไม่เกี่ยวกับตนอยู่แล้ว ตน

ยังไม่เคยเจอและพูดคุยกับคุณแม่เลย  แล้ว

เขาจะเอาแอกเคาต์มาให้ตนได้อย่างไร บัง

แจ๊กไม่มีราคาสำาหรับตน และเป็น 18 มงกุฎ 

จะไปคบคนแบบนั้นได้อย่างไร เชื่อว่าคน

ที่เปิดโปงเรื่องนี้เป็นคนดี แต่ ไม่ใช่บังแจ๊ก 

เป็นคนดีที่อยู่ ในประเทศไทย เปิดเผยใน

ประเทศไทย  ไม่เชื่อว่า 3 คนเป็นคนปล่อย

ภาพ แต่ตนมั่นใจที่สุดว่าคือคนในวงการเจ้า

หน้าที่รัฐ 

เมื่อถามว่า อีกไม่กี่วันอัยการจะสรุป

สำานวนอีกครั้ง  นายอัจฉริยะกล่าวว่า เขายัง

ไม่สั่งฟ้องในวันที่ 27 พ.ค. ตามที่นายเดชา

พูด เพราะเขาต้องทำาให้ละเอียดรอบคอบ  

ถ้าเกิดอีก 2 วันมีภาพออกมาว่ามีการทำาร้าย

ร่างกาย แล้วจะบอกว่าเป็นการประมาทได้

อย่างไร โดยอัยการยังมีเวลาอีก 24 วัน หาก

จะส่งฟ้องวันสุดท้ายก็ยังทัน ดังนั้นไม่ต้องรีบ 

ด้านนายสมชาย แสวงการ กล่าวว่า 

ตนจะนำาเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ระบบวุฒิสภา 

เพื่อลงเลขรับว่ามีการยื่นเรื่องซ้ำาซ้อนหรือ

ไม่ และจะพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

ส่วนการดำาเนินการมากน้อยเพียงใดนั้น กมธ.

จะยึดตามหลักกฎหมาย หน้าที่ของ กมธ.

และรัฐธรรมนูญ รวมถึงยึดหลักความถูกต้อง

เป็นธรรม 

พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ส.ว. 

ในฐานะ กมธ.สิทธิมนุษยชนฯ ให้สัมภาษณ์

ภายหลังรับหนังสือจากนายอัจฉริยะว่า 

สถานการณ์ ในขณะนี้ยังมองว่าไม่ได้บาน

ปลาย เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ภูเขาน้ำาแข็ง เป็น

ปัญหาที่หมักหมมมานาน ไม่มีใครกล้าที่จะ

ทำา หากมีใครกล้าทำาจะถูกคุ้ยแคะสารพัด 

เพราะก่อนนายอัจฉริยะตนก็ได้ทำามาแล้ว 

แต่ในบทบาทของ ส.ว.เราทำาไม่ได้ ดังนั้น 

เราจึงแยกกันทำาหน้าที่ แต่มีวัตถุประสงค์

เดียวกัน คือ ประชาชนได้รับความยุติธรรม 

และกระบวนการยุติธรรมความโปร่งใส 

พญ.คุณหญิ งพรทิพย์ กล่ าวอี กว่ า 

ในส่วนของคราบเลือดนั้นเป็นในส่วนของ

วิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถตรวจหาได้แม้ว่า

เวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนหากมีอยู่จริง 

ตนได้เห็นแผลถลอกก้างปลา เราบอกได้ว่าสิ่ง

นี้ที่จะนำาไปสู่กุญแจตัวหนึ่ง นั่นแปลว่าไม่ใช่

มนุษย์ทำา สิ่งที่เป็นไปได้คือ ถูกใบพัดเรือ และ

ใบพัดที่จะพัดตรงขนาดนี้กระแสน้ำาต้องพา

ร่างตรงๆ ผ่านใบพัด และอีกส่วนหนึ่งที่แผล

ไม่ลึกนั้นเพราะฟินเรือบัง จึงกดร่างไม่ให้ โดน

ใบพัดไม่ให้บาดลึก ส่วนความสนใจในแผล

ก้างปลาน้ัน เพราะเป็นแผลวิทยาศาสตร์ท่ีบอก

จุดตก ผู้เชี่ยวชาญด้านเรือและอื่นๆ ยืนยัน

ตรงกันหมดว่าจุดตกคือหัวเรือ เมื่อจุดตกไม่

ตรงกับคำาให้การ  เราต้องฟังวิทยาศาสตร์ 

ขณะที่ พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษก

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ (ตร.) กล่าวว่า สืบ

เนื่องจากที่ประชาชนให้ความสนใจ กรณี

มีบุคคลได้เข้าถึงบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ “Happy 

Melon Patcharaveerapong” ซึ่งเป็นเฟซบุ๊ก

ของ น.ส.นิดา พัชรวีระพงษ์ แล้วทำาการ

เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ถ้าเป็นการเข้า

ถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยมิชอบ อาจเข้า

ข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระ

ทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  

ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่

เกิน  40,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ และ

หากมีการเข้าไปแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่ม

เติมข้อมูล อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตาม ม.9                

ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่

เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ส่วน

กรณีเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการใส่

ความผู้อื่นและเผยแพร่ต่อสาธารณะ ทำาให้ผู้

อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียด

ชัง จะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท

โดยการโฆษณา ตาม ป.วิ.อาญา ม.328 ต้อง

ระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 

200,000 บาท  เป็นต้น.

สกัด ‘ฝีดาษลิง’

ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย ขณะนี้มียอด

ผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

4,415,593 ราย มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่

ปี 2563 จำานวน 4,334,812 ราย มียอดผู้เสีย

ชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 29,775 ราย 

ส่วนยอดฉีดวัคซีนวันที่  22 พ.ค. 

จำานวน 74,932 โดส ยอดฉีดสะสมตั้งแต่

วันที่ 28 ก.พ.64 จำานวน 136,615,909 

โดส ขณะที่สถานการณ์ โลกมีผู้ติดเชื้อ

สะสม  527,683,991 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 

6,300,331 ราย

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมาก

ที่สุด ได้แก่ กทม.  1,425 ราย, สุรินทร์ 161 

ราย, บุรีรัมย์ 149 ราย, นนทบุรี  94 ราย, 

สมุทรปราการ 94 ราย, ปทุมธานี 92 ราย,  

ร้อยเอ็ด 87 ราย, ขอนแก่น 86 ราย, ชลบุรี 

84 ราย และอุบลราชธานี 82 ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม พอใจตัวเลขนักท่อง

เที่ยวเข้าไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังรัฐบาลเปิด

ประเทศเต็มรูปแบบ  ขณะที่สถานการณ์

โควิด-19 ในประเทศมีแนวโน้มคงที่ ผู้ติด

เชื้อรายใหม่ลดลง โดยการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยพบว่าในช่วงเดือนมกราคม-22 

พฤษภาคม 2565 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า

ไทยแล้ว 1,016,103 ล้านคน “นายกฯ คาด

ว่า การประกาศนโยบาย ‘ปีส่งเสริมท่องเที่ยว

ไทย 2565-2566’ หรือ Visit Thailand Year  

2022-2023 สิ้นปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยว

ไม่น้อยกว่า  5,000,000 คน รัฐบาลคาดว่า

ภายในปี 2565 จะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว

ชาวไทยเดินทางภายในประเทศไม่น้อยกว่า  

160 ล้าน คน/ครั้ง สร้างรายได้สู่อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 656,000 ล้านบาท”

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ ยังกล่าว

เพิ่มเติมว่า รัฐบาลมั่นใจว่านโยบายการฟื้นฟู

เศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว โดยการขับ

เคลื่อนนโยบายเปิดประเทศ ที่ ศบค.ได้ผ่อน

ปรนมาตรการเข้าประเทศเริ่ม 1 มิถุนายน 

2565 เพื่ออำานวยความสะดวกให้นักท่อง

เที่ยวมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงต้องลงทะเบียนใน

ระบบ Thailand Pass อยู่ เพียงกรอกเฉพาะ

ข้อมูลที่จำาเป็น ได้แก่ วัคซีน ประกัน และ

หนังสือเดินทาง  (รับ QR Code ทันทีหลัง

ลงทะเบียนเสร็จ) ทั้งมาตรการภาครัฐเพื่อ

ส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวของนักท่อง

เที่ยวชาวไทย จะส่งเสริมให้ปี 2565 เกิดราย

ได้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในภาพ

รวมได้ไม่น้อยกว่า  1.3-1.8 ล้านล้านบาท

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นับ

ตั้งแต่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา ศบค.ได้อนุญาตให้

เปิดด่านชายแดนถาวรอย่างเป็นทางการ 

17  จังหวัด 31 ด่าน โดยขึ้นอยู่กับความ

พร้อมของแต่ละด่าน  ซึ่งด่านพรมแดนไทย-

มาเลเซีย เช่นที่ จ.สงขลาและสตูล มีนัก

ท่องเที่ยวให้ความสนใจอย่างมาก ส่งผลต่อ

เศรษฐกิจในพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด อย่างไร

ก็ตามอาจมีบางจุดที่ยังไม่คึกคักเหมือนช่วง

ก่อนหน้าโควิด เพราะต้องขึ้นอยู่กับความ

พร้อมของประเทศเพื่อนบ้านด้วย สำาหรับ

ในวันจันทร์ที่  23 พ.ค.นี้มีการเปิดด่านช่อง

เม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจที่ซบเซามาอย่างยาวนาน และข่าว

การเปิดด่านนี้ทางพื้นที่รายงานว่า ได้สร้าง

ความดีใจให้ชาวลาวที่ต้องการเดินทางเข้ามา

ซื้อสินค้าและเยี่ยมญาติฝั่งไทยอีกด้วย

นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กอง

ระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค กล่าวถึงการ

เฝ้าระวังโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) ภายหลัง

องค์การอนามัยโลกจัดประชุมฉุกเฉินรับมือ

โรคฝีดาษลิงว่า สธ.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) กรณี

โรคฝีดาษลิง เพื่อเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทาง

จากประเทศที่มีการระบาด  ช่วยให้ตรวจ

จับกลุ่มเสี่ยงได้รวดเร็วขึ้น และป้องกันการ

แพร่ระบาดในประเทศไทย หลังพบการแพร่

ระบาดในหลายประเทศ และสามารถติดต่อ

จากคนสู่คน ทั้งนี้ สธ.ต้องยกระดับศูนย์เพื่อ

ให้มั่นใจว่าจะสามารถรับมือได้ทัน เพราะโรค

นี้ยังไม่มียารักษาเฉพาะ ต้องรักษาแบบประ

คับประคอง

ผอ.กองระบาดวิทยากล่าวว่า สำาหรับ

มาตรการที่สนามบินจะมีการคัดกรองผู้เดิน

ทางจากแอฟริกากลาง  อาทิ ไนจีเรียและ

คองโก และประเทศในยุโรปที่มีการแพร่

ระบาดภายในประเทศ คือ อังกฤษ, สเปน 

และโปรตุเกส  โดยการคัดกรองจะมีการดู

ว่าผู้เดินทางมีแผลหรืออาการอื่นใดหรือไม่ 

พร้อมแจกบัตรเตือนสุขภาพ (Health Beware  

Card) เป็นคิวอาร์ โค้ดให้สแกนทุกคนที่เดิน

ทางมาจากประเทศดังกล่าว ซึ่งจะระบุว่าหาก

มีอาการ เช่น ไข้ มีตุ่ม ให้รายงานเข้าระบบ

และรีบไปพบแพทย์ใน รพ.ที่ใกล้ที่สุด  รวม

ถึงแจ้งประวัติการเดินทางจากประเทศกลุ่ม

เสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

นพ.จักรรัฐกล่าวถึงโรคฝีดาษลิงที่

ระบาดในยุโรปว่า  โรคนี้เกิดประปรายใน

แอฟริกามานานหลายปี แต่ที่ผ่านมาไม่มี

คนไปนำาโรคออกมานอกภูมิภาค แต่ครั้งนี้มี

คนไปนำาโรคออกมา ติดเชื้อมาจากประเทศ

ในแอฟริกาและบินกลับ นำาเชื้อเข้ายุโรป

ทั้งอังกฤษ, สเปน, โปรตุเกส จากนั้นติด

เชื้อหลายกลุ่ม แต่กลุ่มที่มีการระบาดค่อน

ข้างมากในร้อยกว่าราย มีหลายคลัสเตอร์ที่

เกี่ยวข้องกับกลุ่มชายรักชาย  แต่จริงๆ แพร่

ได้หมดไม่ว่าจะเป็นใครหากมีการสัมผัสใกล้

ชิดกับผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้กลุ่มผู้ติดเชื้อที่เจอใน

แต่ละประเทศในยุโรปไม่ได้เกี่ยวข้องกัน แต่

เป็นการนำาเชื้อมาจากประเทศแถบแอฟริกา 

ซึ่งเมื่อหลุดออกมาจากแอฟริกาเข้ายุโรปแล้ว 

จากนี้ก็อาจเกิดการแพร่ข้ามประเทศในยุโรป

กันเอง

ด้าน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การติดเชื้อ

โรคฝีดาษลิงในคนสู่คน เกิดจากการสัมผัส

แลกเปลี่ยนสารคัดหลั่ง ละอองฝอยน้ำาลาย 

รวมถึงเลือด กรณีที่มีแผลจึงทำาให้ติดเชื้อได้ 

ฉะนั้นความคิดว่าส่วนใหญ่จะติดเชื้อในกลุ่ม

คนรักร่วมเพศจึงไม่ถูกต้อง เพราะสามารถ

ติดได้ทุกคน เป็นการติดเชื้อในลักษณะใกล้

ชิดกันมาก อย่างไรก็ตามการติดเชื้อไม่ได้ง่าย

เหมือนโควิด-19 และมีความน่ากังวลน้อย

กว่าโรคฝีดาษคน  (Smallpox) ขณะนี้กรม                                    

วิทยาศาสตร์ฯ ได้ตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจ

หาเชื้อโรคฝีดาษลิงในผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ

แล้ว  หากผู้ที่มีผื่นหรือตุ่มหนองตามร่างกาย 

สถานพยาบาลสามารถสวอบเชื้อบริเวณแผล 

ส่งตรวจ RT-PCR ได้ที่แล็บซึ่งมีน้ำายาตรวจ

เฉพาะ และใช้เวลารอผลเหมือนกับการตรวจ

โควิด.

กรุงเทพมหานคร หากโฟกัสลงไปในรายละเอียดแลว มิไดมี

ประชากรเฉพาะเจาะจงผูมีภูมิลําเนา มีทะเบียนบาน หรือมีสิทธิเลือกต้ัง

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 4.4 ลานคนเทาน้ัน แตหมายรวม

ถึงคนไทยท่ีเดินทางเขามาพํานักอาศัย  ศึกษา ทํางาน คาขาย จํานวน

มากถึง 38.63 ลานคน อีกท้ังยังตองคํานึงถึงแรงงานขามชาติอีกจํานวน

ไมนอยกวา 4.7 ลานคนท่ีกระจายอยูตามพ้ืนท่ีตางๆ ดวย 

ดวยขอเท็จจริงดังกลาว หากจะเขียนแผนหรือวางนโยบายใดๆ ท่ี

จะสรางเสริมสุขภาพของคนในเมืองหลวง จึงมองขามประเด็นท่ีเก่ียวเน� อง

กับปจจัยสังคมและส่ิงแวดลอมมิได เพราะปญหาโรคภัยไขเจ็บ ตลอดจน

โรคระบาดตางๆ น้ัน เราตระหนักรับรูแลววา ไมมีการแบงเช้ือชาติ ภาษา 

และอาชีพ ท่ีสําคัญ ปญหาสุขภาพน้ันไมไดเกิดข้ึนเพราะพฤติกรรมสวน

บุคคลเพียงอยางเดียว หากยังมีเง� อนไขและปจจัยทางสังคมท่ีมีสวนในการ

กําหนดสุขภาพใหคนคนน้ันมีสุขภาพเชนใดดวย  

“การลดความเหล� อมลํ้าและสรางความเปนธรรมทางสุขภาพ” 

จึงเปนทางออก และจะทําใหกรุงเทพฯ เปนเมืองคนมีสุขภาพดี ดวย

พ้ืนฐานในการปองกันไวดีกวาแก เพราะถาดูแลสงเสริมปองกันกอนเจ็บ

ปวย ก็จะชวยลดคาใชจายของระบบหลักประกันสุขภาพไดอยางดีเย่ียม

สํานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุมเฉพาะ (สํานัก 9) สํานักงาน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เล็งเห็นวา กรุงเทพฯ เมืองสุขภาพ

ดี สามารถเปนจริงได จึงจัดเสวนา “รวมสรางกรุงเทพฯ เมืองสุขภาพดี

สําหรับคนในกรุงเทพฯ ทุกคน” รวมกับภาคีเครือขาย ในการ “ลดความ

เหล� อมลํ้าและสรางความเปนธรรมทางสุขภาพ” อาทิ มูลนิธิเพ� อเยาวชน

ชนบท สํานักส� อสาธารณะ ไทยพีบีเอส และเครือขายองคกรดาน

ประชากรขามชาติ เม� อเร็วๆ น้ี 

ขอมูลจากงานเสวนา นายสุรสักย ธไนศวรรยางกูร นักวิชาการ

อิสระ ไดบอกเลาถึงสถานการณดานสุขภาพในกรุงเทพมหานครวา จาก

การทํางานกับกลุมแรงงานขามชาติในกรุงเทพฯ ตลอด 2 ปท่ีผานมา พบ

วาระบบบริการสาธารณสุขจะมี 3 ข้ันคือ 1.ระบบปฐมภูมิ ท่ีจะใหบริการ

ดานสงเสริมปองกันโรค มีศูนยสุขภาพชุมชนและศูนยบริการสาธารณสุข 

ซ่ึงมีอยู 69 ศูนยใน 50 เขต

2.ระบบทุติยภูมิ เร� องการรักษาพยาบาล เปน รพ.สังกัด กทม.และ

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 3.ระบบตติยภูมิ ตองการผูเช่ียวชาญในการ

รักษา เปนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ถาระบบเหลาน้ีเอ้ืออํานวยตอคนท่ี

อยูในกรุงเทพฯ ท้ังคนท่ีมีภูมิลําเนา ผูท่ีเขามาทํางานและผูล้ีภัยชาวตาง

ประเทศ จะทําใหปญหาสุขภาพตางๆ ลดนอยลง

“เปนท่ีสังเกตวาบรรดาแรงงานขามชาติ กลุมผูล้ีภัยใน กทม. ยัง

มีอีกหลายคนท่ีประสบภาวะการขาดอาหาร ขาดการสุขาภิบาลท่ีดี ขาด

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีความเส่ียงตอการเกิดโรคตางๆ  

อุบัติเหตุ การต้ังครรภกอนวัยอันควร โรคไมติดตอเร้ือรัง เปนปญหาพ้ืนฐาน 

และหลายคนมีขอจํากัดในเร� องการเขารักษาพยาบาล” นายสุรสักยสะทอน

ถึงปญหา ท้ังน้ี ยังไดใหขอเสนอเพ� อใหสนองตอบตอปญหาสุขภาพของ

คนท่ีอยูใน กทม. ต้ังแตปรับการทํางานรวมกันระหวางหน�วยงานภายใน 

กทม. ใหสอดคลองประสานกัน โดยมีตัวกลางในการเช� อมทํางานรวมกัน 

นายสุรสักยมีขอแนะนําวา การปรับโครงสรางหน�วยงานภาครัฐ

สังกัด กทม.ในระดับปฐมภูมิ จะตองมีศูนยสุขภาพชุมชนท่ีมีสวนรวมของ

พ่ีนองแรงงานขามชาติ ซ่ึงชุมชนใน กทม.มีประมาณ 2,000 

ชุมชน แตอยูภายใตระเบียบ กทม.ท่ีไมไดเปดโอกาส

ใหชุมชนแรงงานขามชาติจัดต้ังเปนชุมชนได ภายใต

เง� อนไขของฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ซ่ึง

หากไดรับการจัดต้ังจะไดรับเงินอุดหนุนในการทํางาน

รวมกันในชุมชน จึงตองแกไขระเบียบ เปดโอกาสใหจัด

ต้ังชุมชน จะเปนสวนท่ีสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ

ของพ้ืนท่ี และมีกองทุนสุขภาพชุมชน ชวยทําแฟมบุคคล

ในครอบครัว เม� อเกิดโรคระบาดข้ึนมาก็จะสามารถเขาถึง

บริการสาธารณสุขได และจะเช� อมตอไปสูการลงทะเบียนเปน

บัตรสุขภาพชุมชน 

“ถาจัดบริการใหแรงงานขามชาติทํางานไดปลอดภัย 

คนไทยก็ปลอดภัย ตราบใดไมควบคุมปองกันในแรงงาน

ขามชาติ จะไมสามารถตัดวงจรการแพรระบาดของโรค

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหมๆ  ตอจากน้ีได” นายสุรสักยกลาว 

ขณะท่ีเสียงสะทอนจากผูแทนภาคเครือขาย

ภาคประชาสังคมและพ่ีนองประชากรกลุมเฉพาะตอ

ระบบบริการสุขภาพของ กทม.น้ัน วรรณนา แกวชาติ 

มูลนิธิพัฒนาท่ีอยูอาศัย กลาววา การเขาถึงระบบบริการ

สุขภาพใน กทม. พบวาคนกลุมน้ีเขาถึงไดนอยท่ีสุด แมมี

หน�วยบริการมากมาย แตไมสามารถเขาถึงได ท้ังคนท่ีมีทะเบียน

บานอยูตางจังหวัด หรือการยายสิทธิรักษาทําไดยาก และพ่ีนอง

สวนหน่ึงไมมีบัตรประจําตัวประชาชน และแรงงานเพ� อนบาน

ท่ีอาศัยในชุมชนไมสามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพได 

การแกปญหาดานสุขภาพของคน กทม. ขอเสนอ

ถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนใหม คือ 1.ผูวาฯ 

คนใหมตองมีคําส่ังหรือระเบียบของ กทม.ใหมีความ

คลองตัว มีนโยบายชัดเจนใหศูนยสาธารณสุขชุมชน 

เขามาจัดการปญหาสุขภาพในเขตตนเอง เชน ผลักดัน

ใหศูนยสาธารณสุขชุมชนหลายแหงท่ีมีความพรอมเปน 

รพ. เชนศูนยฯ เขตคลองสามวา ท่ีปจจุบันเปน รพ.คลอง

สามวาแลว ทําใหคนในพ้ืนท่ีเขาถึงบริการไดงายข้ึน และ 

กรุงเทพฯเมืองสุขภาพดี..สรางได!!

การบานขอใหญฝากในมือผูวาฯกทม.
2.ตองมองวาคนท่ีอยูใน กทม.ทุกคนตองเขาถึงสิทธิการ

รักษาพยาบาลทุกคน เพราะสิทธิทางสุขภาพรอไมได ผู

วาฯ ตองใหความสําคัญเร� องน้ี

นายสุจิน รุงสวาง ประธานศูนยประสานงาน

เครือขายแรงงานนอกระบบ กลาววา แรงงานนอก

ระบบท่ัวประเทศประมาณ 21.3 ลานคน ซ่ึงสวนใหญ

มาทํามาหากินใน กทม. แตระบบการเขาถึงดานสุขภาพ

ลําบาก แมสามารถยายสิทธิไดปละ 4 คร้ัง และสามารถ

ใชสิทธิฉุกเฉินได แตความฉุกเฉินของแรงงานกับแพทย

มีความแตกตางกัน เพราะฉะน้ันตองรับภาระคาใชจาย

เองท้ังหมด กรุงเทพฯ ตองดูแลคนทุกคนท่ีอยูบนผืนแผน

ดินของ กทม. ไมแยกวาเปนคน กทม.เทาน้ันท่ีดูแลและ

คุมครอง แมแตแรงงานขามชาติท่ีมาชวยสรางเศรษฐกิจ

ก็ตองดูแล  เพราะสุขภาพเปนเร� องสําคัญ เม� อเจ็บปวยไม

สามารถทํางานได ถาดูแลสงเสริมปองกันกอนเจ็บปวย

จะลดคาใชจายของระบบหลักประกันสุขภาพ

“ผูวาฯ กทม.คนใหมควรปรับระบบใหถือ

บัตรใบเดียวไปรักษาท่ีโรงพยาบาลใดก็ได ไมใช

รักษาตรงไหนก็ไดเฉพาะฉุกเฉินเทาน้ัน อยากเห็น

ระบบท่ีเจ็บปวยตรงไหนก็เขารักษาไดเลย เพราะ

แรงงานนอกระบบไมไดมีงานประจําวัน บางวันอาจ

จะขายของอยูลาดกระบัง อีก 2 เดือนอาจขายของอยู

พระโขนง ถาสามารถถือบัตรใบเดียวรักษาไดทุกท่ี ทําใหพ่ี

นองเขาถึงระบบสุขภาพไดสะดวกข้ึน ลดคาใชจายในการเดิน

ทาง” นายสุจินเสนอแนวทาง

นางวาสนา ลําดี มูลนิธิพิพิธภัณฑแรงงานไทย 

กลุมแรงงานไทยยายถ่ิน กลาววา ใน กทม.นโยบาย

ปกติใชไมได ตองใชนโยบายแบบพิเศษในการดูแล

คนทุกคนแบบเทาเทียมกัน ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ท้ังสุขภาพ การเดินทาง ซ่ึงกรุงเทพฯ เปนเมืองท่ี

คนไหลไปไหลมา ไมใชคนอยูกับท่ี การดูแลจึงไมใช

เฉพาะคนกรุงเทพฯ ท่ีผูวาฯ ควรดูแล เพราะฉะน้ัน

ผูวาฯ ตองดูแลคนในกรุงเทพฯ ทุกคนท่ีเขามาพัฒนา

กรุงเทพฯ ใหมีความเจริญ ไมใชปลอยท้ิงขวาง ใหใชชีวิต

ตามยถากรรม

“ผูวาฯ กทม.จะตองมีนโยบายท่ีตองดูแล

คนในกรุงเทพฯ ทุกคน และเร� องสุขภาพของคนใน

กรุงเทพฯ ไมใชดูแค รพ.หรือระบบหลักประกัน

สุขภาพ แตตองดูเร� องระบบสาธารณูปโภคท้ังหมด 

เร� องการเดินทางตางๆ ดวย และคุณภาพชีวิต

ทั้งหมด เพื่อสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีขึ้น”              

นางวาสนากลาว

“กรุงเทพฯ เมืองสุขภาพดีสําหรับคนใน

กรุงเทพฯ ทุกคน” จึงไมใชแคเพียงภาพฝน แตเปนส่ิง

ท่ีสามารถเกิดข้ึนได.

ประชากรกลุมเฉพาะในกรุงเทพมหานคร

คนพิการท่ีลงทะเบียน 1.9 ลานคน ชาย : 130,175 คน  หญิง : 81,462 คน ไมไดลงทะเบียน 2 แสนคน 

ผูสูงอายุ 10.9 ลานคน ผูสูงอายุจํานวน 1 ลานคนเปนกลุมท่ีตองพ่ึงพาบางสวนหรือพ่ึงพาท้ังหมดและตองการผูดูแล ดูแลตัวเองได 

84.7% พ่ึงพาบาง(ติดบาน) 11.3% พ่ึงพา 100% (ติดเตียง) 1.3%

ผูสูงวัยและหญิงมุสลิม 3.43 ลานคน บริโภคบุหร่ีรอยละ 0.56/เดือน ไดรับบุหร่ีมือสองท่ีบานรอยละ 43.7

ผูมีปญหาลักษณะบุคคลและประชากรขามชาติ 4.7 ลานคน ไมไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ตองเสียคารักษาพยาบาลเองเต็มจํานวนเปนคาใชจายท่ีสูง

ประชากรผูหญิง 33.3 ลานคน มีคุณภาพชีวิตดอยกวาผูชาย เส่ียงตอภาวะซึมเศรา โรคเร้ือรัง พิการยาวนาน รอยละ 34.6 ประสบ

ปญหาความรุนแรง รอยละ 82.6 เลือกท่ีจะเผชิญปญหาดวยตัวเองเพราะเปนเร� องสวนตัว

ผูตองขังหญิง 4.5 หม� นคน คิดเปนรอยละ 14.6 มีอัตราสูงท่ีสุดในโลก เม� อเทียบกับสัดสวนผูตองขังหญิงตอประชากรแสนคน ปญหา

คนลนคุก มีสุขภาพจิต ซึมเศรา จิตตก รอยละ 80 มีปญหาสุขภาพชองปาก 

วัยแรงงานหญิง 38.3 ลานคน เปนแรงงานในระบบรอยละ 48 แรงงานนอกระบบรอยละ 52 ไมมีหลักประกันจากการทํางานและ

ระบบสวัสดิการสังคมรองรับ เขาไมถึงสิทธิดานแรงงาน กม.คุมครองแรงงาน เจ็บปวยแลวไมไดรับการรักษาพยาบาลท่ีหน�วยบริการ 

คนไรบาน 3,000 คน มีสาเหตุจากความเหล� อมล้ําทางเศรษฐกิจ ทางสังคม การเมือง เขาไมถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม 

มีปญหาสุขภาพจิตลุขภาพชองปากและฟน 


